
โบแฉแกงคาลอตเตอร่ีโยงส.ส.

ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพ� อไทย ขณะแถลงขาวตอบโตบุคคลที่พาดพิง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานที่ปรึกษาคณะทํางาน

ดานการมีสวนรวมและนวัตกรรม และหัวหนาครอบครัวพรรคเพ� อไทย บุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่พรรคเพ� อไทย เม� อวันที่ 28 มี.ค.
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คุมเขมโควิดตลอดสงกรานต กกต.ตีปบสมัครผูวาฯ-สก.

อัศวินเปดตัว‘คนลุยเมือง’

กรุงเทพฯ • ลุงเหลิมลากสังขาร! ปอง

หลานอุงอิ๊ง ซัด “เทพไท-วันชัย” เสือก อัด

นักการเมืองจัญไรจองโจมตีเด็กบริสุทธ์ิทาง 

การเมือง ฟาดหางใส “อนุทิน-จุรินทร” 

กลัวยุบสภาเพราะยังมีวาระที่ทําไมสําเร็จ 

พรอมแฉมีไอ โมงดอดไปปลูกกัญชาที่ลาว 5 

พันไร เตรียมใชลาน กทม.อภิปรายนอกสภา 

3 วัน “วิษณุ” เตือนใหยึดความเห็น กกต.

เร� องเบอรผูสมัคร “นิกร” แจงใชชองสมัคร

แบบแบงเขตกอนแลวรอเบอรศรีธนญชัย

เกินเหตุ

เม� อวันจันทรท่ี 28 มีนาคม มีความ                    

เคล� อนไหวทางการเมืองท่ีน�าสนใจเม� อ ร.ต.อ. 

เฉลิม อยูบํารุง ประธานคณะกรรมการกิจ 

การพิเศษ พรรคเพ� อไทย (พท.) ไดจัดแถลง

ขาวถึงสถานการณการเมืองในปจจุบันวา 

ตั้งใจมาใหสัมภาษณเพราะเห็นนักการเมือง

ชั่วๆ เลวๆ ที่ออกมาพูดถากถาง น.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร ประธานที่ปรึกษาคณะ

ทํางานดานการมีสวนรวมและนวัตกรรม 

และหัวหนาครอบครัวพรรคเพ� อไทย บุตร

สาวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ซึ่ง

การเขามาทํางานการเมืองเปนสิทธิขั้นพื้น

ฐานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ คนที่

ตองพูดคุยกับ น.ส.แพทองธาร คือพรรรค

เพ� อไทย ไมใชนายเทพไท เสนพงศ อดีต 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย 

(ปชป.) และนายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ถือวา 

2 คนน้ีพูดเพราะดวยไมได ตองบอกวาเสือก 

มายุงกับพรรคคนอ� น  

“น.ส.แพทองธารเขามาการเมืองแลว

จะประสบความสําเร็จหรือไม เปนเร� องเฉพาะ

ตัว เปนความสามารถสวนบุคคล อยาโจม 

ตีเด็กที่บริสุทธิ์ทางการเมือง ไมอยากใหคน

ที่ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจทางการเมืองตองมา

แปดเปอน เพราะนักการเมืองจัญไรบางคน                                                      

เร่ืองน้ีมีการวางแผนกันไว้เพ่ือสกัดก้ันบุตร

สาวนายทักษิณ ประชาชนจะเลือกใครไมใช                                                             

เร� องของพวกทาน แตเปนเร� องของประชา 

ชน ไมตองมายุง พรรคไหนไดคะแนนมาก

ก็จัดตั้งรัฐบาล การเมืองเขาเลนกันแบบนี้ 

กรุงเทพฯ • กกต.แนะเตรียมเอกสาร

หลักฐานใหพรอมสมัครรับเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม.-ส.ก. 31 มี.ค.-4 เม.ย.นี้ เตือนขาด

คุณสมบัติฝาฝนสมัครมีโทษทั้งปรับ-จํา

คุกและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง “ถาวร” 

เปดใจเลือกหนุน “อัศวิน” เหตุอยูเบื้อง

หลังชวย กปปส. ขณะที่ “อัศวิน” เปดตัว 

“คนลุยเมือง” เจเนอเรชันวายรวมทีม

บริหาร ปดไมใช “ผูวาฯ  กปปส.” อิสระ

ตัวจริง พรอมทํางานกับทุกรัฐบาล 

เม� อวันที่ 28 มีนาคม สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง  (กกต.)  ไดเผย                 

แพรคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ลงสมัครรับ

เลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ 

กทม.) ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตยที่ 

22 พ.ค.65 โดยรับสมัคร

ทําเนียบรัฐบาล • โควิดประเทศไทยทรง 

ตัว พบติดเชื้ออีก 2.4 หม� นราย เสียชีวิต 

81 “นายกฯ” เนนย้ํามาตรการปองกันเขม

ตลอดสงกรานต เช� อควบคุมการระบาดหลัง

ผานเทศกาลได “อนุทิน” ยัน “ฟาวิพิรา

เวียร” กระจายทั่วถึงไมมีเก็บไวในสตอก 

วอนใหอดทนอีกปเรากําลังเดินเขาสู โรค

ประจําถิ่น 

เม� อวันที่ 28 มีนาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติด                                                       

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)                                                             

รายงานสถานการณ โควิด-19 ในประเทศ 

ไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 24,635 ราย 

ติดเช้ือในประเทศ 24,570 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 24,288 ราย 

มาจากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 282 ราย 

มาจากเรือนจํา 31 ราย เปนผูเดินทางมา

จากตางประเทศ 34 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 

25,753 ราย อยูระหวางรักษา 250,737 

ราย อาการหนัก 1,718  ราย ใสเคร� องชวย

หายใจ 675 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 81 ราย เปนชาย 46 

ราย หญิง  35 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 56 

ราย มีโรคเรื้อรัง 20  ราย ไมมีประวัติโรค

เรื้อรัง 5 ราย ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 3,553,720  

ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 

จํานวน  3,278,103 ราย มียอดผูเสียชีวิต

สะสมตั้งแตป  2563 จํานวน 24,880 ราย 

สวนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 27 มี.ค.65                                             

110,982 โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแตวันที่ 28                                                 

ก.พ.64 จํานวน 128,760,443 โดส ขณะ                                                      

ท่ีสถานการณโลกมีผูติดเช้ือสะสม 482,114,270 

ราย ผูเสียชีวิตสะสม  6,148,302 ราย

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อ

ไทยโพสต • “แรมโบ” นําตํารวจบุกคน 

“กองสลากพลัส” กวานซื้อลอตเตอรี่มาขาย

เกินราคา แฉมีหลักฐานนักการเมืองโยง 

“มังกรฟา” ย้ําภารกิจหลักมุงทําหวย 80 

บาทให ปชช. “เสือแฝง-เสือซอน” ตองหมด

ไป ปดวาระซอนเรนทางการเมือง “อนุชา” 

ชี้ 2 เจาใหญถือหวยรอยละ 10 จวกเปน

พวกเอาเปรียบสังคม จอดําเนินคดีกราวรูด 

“เจาของสลากพลัส” ปดทําหวยแพง ซัด 

“แกงรวมหวย-ยี่ปว” คือตนเหตุ

เม� อวันที่ 28 มีนาคม นายเสกสกล 

อัตถาวงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐ 

มนตรี พรอมดวย พล.ต.ท.ประจวบ วงศสุข   

ผูชวย ผบ.ตร., พล.ต.ต.นภันตวุฒิ เลี่ยม

สงวน ผบก.สส.ภ.8, พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุ

พันธ ผบก.สสท.พรอมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

นําหมายคนศาลอาญากรุงเทพใตเขาตรวจ

คนบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน จํากัด หรือ

กองสลากพลัส ท่ีอาคารเอสเอสพี ทาวเวอร 1 

ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขต

วัฒนา กทม. หลังสืบทราบวาบริษัทดังกลาว

ไมไดรับการจัดสรรโควตาสลาก แลวกวาน

ซื้อสลากจากผูที่มีโควตา ผูคารายยอยและ

บุคคลทั่วไป กอนนําไปขายผานแพลตฟอรม

กองสลากพลัส จนอาจทําใหราคาลอตเตอรี่

สูงกวาที่กําหนด

นายเสกสกลกลาววา บริษัทนี้ ไดทํา                     

กิจการขายสลากกินแบงรัฐบาลเหมือนกับ

บริษัทมังกรฟา ที่ไดเขาไปตรวจคนมากอน

หนานี้ วันนี้จึงนําหมายคนของศาลเขามา

ตรวจสอบ เน� องจากพบวาผูคาสลากราย

ยอยจํานวนมากนําสลากมาขายตอใหบริษัท

นี้เพ� อนําไปขายทางออนไลน โดยในเว็บไซต

ประกาศรับซื้อสลากใบละ 90 บาท และ

ประกาศขายเริ่มที่ราคาใบละ 95 บาท โดย

กอนหนาน้ีตํารวจไดติดตอซ้ือลอตเตอร่ีผาน                                                       

เว็บไซตดังกลาว เพ� อจะตรวจสอบวามีลอต 

เตอรี่ตรงตามจํานวนที่ไดตกลงซื้อไปหรือไม 

และเปนการตรวจสอบเร� องการฉอโกง วัน

นี้ ไดตรวจสอบตามเลขรวมชุดที่ไดซื้อไว ก็

พบวามีตรงตามที่ไดตกลงซื้อเอาไว จึงไมมี

การฉอโกงดังกลาว

นายเสกสกลกลาววา จากการตรวจ

สอบวันนี้พบสลากที่อยูในบริษัท

ฟุงรัฐวิสาหกิจ

ลงทุนคึกคัก

ทวงคืนความจริง

‘เซี่ยงไฮ’ ล็อกดาวน

ทีละครึ่งเมือง

มีนบุรี • “จุรินทร” รวมพิธีสงออก “ไก

ไทย” ไปซาอุดีอาระเบียตูปฐมฤกษ สราง

ประวัติศาสตรเปนครั้งแรกในรอบ 18 ป 

คาดชวยเพิ่มยอดสงออกในภาพรวมโตขึ้น

อีก ตั้งเปาป 65 ใหได 9.8 แสนตัน “ซีพี

เอฟ” เผยมี 5 โรงงานไดรับอนุญาต ประ 

เดิมสงออก 6 รอยตัน คาดสิ้นปได 6 พันตัน 

และ 6 หม� นตันใน 5 ป

ท่ีโรงงานแปรรูปเน้ือไกซีพีเอฟ (มีนบุรี 

2) วันที่ 28  มีนาคม นายจุรินทร ลักษณ

วิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา                             

การกระทรวงพาณิชย พรอมดวยนางมัลลิกา                                                         

บุญมีตระกูล มหาสุข ท่ีปรึกษา รมว.พาณิชย 

นายบุณยธีร พานิชประไพ เลขานุการ รมว.                                                          

พาณิชย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์                                                     

อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

นายวัฒนศักย เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการคา                                                             

ภายใน พล.ต.ต.สุรินทร ปาลาเร เลขาธิ 

การคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประ 

เทศไทย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ 

ประธานคณะผูบริหาร และคณะผูบริหารซี

พีเอฟ รวมปลอยตูคอนเทนเนอรปฐมฤกษ

ผลิตภัณฑเนื้อไก ออกจากโรงงานแปรรูป

เนื้อไก มีนบุรี 2 ไปยังซาอุดีอาระเบีย นับ

เปนไกล็อตแรกของไทยในรอบ 18 ป ตั้งแต

ป 2547

เกียกกาย • “แมแตงโม” ปดจอบ กมธ.

สิทธิมนุษยชนฯ โรรองตรวจสอบการทํางาน 

เฉด “หมอพรทิพย” พนวง ไมพอใจจอส� อ

ผลชันสูตรลูกสาว ขณะที่ “ทนายนกเขา” 

ช้ีชองแก กม.ใหสามารถรองขอผาศพซํ้าเพ� อ

สรางความเปนธรรมใหผูตาย จับตา “ดีเอส

ไอ” เคาะผลกลาง เม.ย.รับเปนคดีพิเศษหรือ

ไม เผยผลตรวจนิติวิทยาศาสตร 2 แหง

ทิศทางเดียวกัน ดาน “ปอ-โรเบิรต” ดอด

เงียบรายงานตัว “ทนายรัชพล” โผลแจง

ความเอาผิดคนบนเรือ “ใหการเท็จ-ทําลาย

หลักฐาน”

ที่รัฐสภา เวลา 09.30 น. วันที่ 28 

มีนาคม นายสมชาย แสวงการ สมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะประธานคณะกรรมา                                                            

ธิการ (กมธ.) สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา กลาว

ถึงกรณีที่นางภนิดา ศิระยุทธโยธิน แมของ 

น.ส.นิดา พัชรวีระพงษ  (แตงโม) นักแสดง

สาว พรอมดวยนายเดชา กิตติวิทยานันท 

ประธานเครือขายศูนยทนายคลายทุกข จะ                                                          

เดินทางมาย� นให กมธ.ถอนเร� องการพิจาร                     

ณาคํารองการเสียชีวิตของแตงโมวา
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คร้ังแรกรอบ18ป

‘ซีพีเอฟ’ประเดิม
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5

15

หนา...

หนา...

หนา...

เหลิมอัดคนจัญไรโจมตีเด็ก

จอนําอภิปรายนอกสภา3วัน

หามแตะลูกสาวแมว
ตองบอกวาเสือกมายุง

กับพรรคคนอ� น น.ส.แพทอง

ธารเขามาการเมืองแลวจะ

ประสบความสําเร็จหรือไม 

เปนเร� องเฉพาะตัว อยาโจมตี

เด็กที่บริสุทธิ์ทางการเมือง 

ไมอยากใหคนที่ตั้งใจและ

บริสุทธิ์ ใจทางการเมืองตองมา

แปดเปอน เพราะนักการเมือง

จัญไรบางคน
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

โบ้แฉ

กว่า 4.4 ล้านฉบับ และถือว่ามีความผิดการ

ขายสลากเกินราคา แต่จะไม่มีการยึดสลาก 

เนื่องจากตามอำานาจแล้วไม่สามารถยึดได้

เพราะมีการซื้อขายไปแล้ว  แต่ตำารวจจะเก็บ

ขอ้มลูไวเ้พื่อนำาไปดำาเนนิคดแีละสบืหาเจา้ของ

โควตาต่อไป จากนั้นคณะกรรมการการแก้

ปญัหาราคาสลากจะเชญิเจา้ของบรษิทัมารว่ม

กันหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสลากแพง 

พร้อมกับเตรียมเสนอแนวทางการขายสลาก

ทางออนไลน์อย่างถูกต้อง เว็บไซต์ที่ดำาเนิน

ธุรกิจในลักษณะนี้ยังมีอีกกว่า 10 บริษัท ซึ่ง

ก็จะขอหมายค้นมาตรวจสอบต่อ โดยการ

ตรวจค้นบริษัทมังกรฟ้าก่อนหน้านี้มีความผิด

จริง และได้มีคำาสั่งให้ยุติการจำาหน่ายสลาก

ออนไลน์ไปแล้ว ส่วนที่อ้างว่ามีรายได้เฉพาะ

การสแกนสลากใบละ 3 บาทนั้นไม่เป็นความ

จรงิ เพราะการสบืสวนยงัพบวา่มกีารเรยีกเกบ็

ค่าบริการอีก 20 บาท

ด้าน พล.ต.ท.ประจวบกล่าวว่า ปฏิบัติ

การครั้งนี้ ตำารวจได้ซื้อสลากผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ของกองสลากพลัส แล้วพบว่ามีการ

ขายเกินราคาจริง ชาวบ้านบางส่วนก็เข้าใจ

ผิดว่าเป็นลอตเตอรี่ของกองสลาก เนื่องจาก

ชื่อคล้ายกัน จึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออก

หมายค้น จากนี้ก็จะดำาเนินคดีฐานจำาหน่าย

สลากเกนิราคากำาหนด พรอ้มสบืสวนหาขอ้มลู

เพิ่มเติมซึ่งก็ไม่ยาก 

ด้านนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธาน

บริษัทกองสลากพลัส กล่าวว่า ตำารวจมีหลัก

ฐานการซื้อขายว่าเราขายเกินราคา ที่ผ่านมา

ก็เคยโดนปรับมาเรื่อยๆ ยืนยันว่ามีสลากจริง

ทุกใบ แต่เรารับมาแพง ไม่เคยได้ลอตเตอรี่

ราคาต่ำากว่า 90 บาทเลย รูปแบบคือจะมีผู้ค้า

มาสง่ลอตเตอรี่ใหแ้ละสแกนเกบ็ไวก้อ่นไปขาย

ให้ลูกค้า ชุด 20 ใบ  29,900 บาท ของตนสอง

พันกว่าบาท หลายฝ่ายบอกว่าเราทำาให้ราคา

หวยแพง ยืนยันว่าไม่จริง เพราะมันมีหลาย

สาเหตุ อย่างแรกคือการรวมชุด หากใบเดียว

จะอยู่ที่  90 บาท, ชุด 2 ใบ 92 บาท, ชุด 3 ใบ 

94 บาท, ชุด  5 ใบ 120 บาท และจะมีห้อง

รวมชุดที่ทำาให้หวยแพง เพราะคนยอมจ่าย

แพง อีกเรื่องคือหวยโควตา ที่ตั้งราคามือแรก

เปิดมา 97 บาท พอรวมชุดเป็นหวยย่อยราคา

ถงึจะลง และยงัมกีารเชา่บตัรกดเปน็ปลีะหมื่น

เป็นแสน ยังมีแก๊งโกงหวยเช่นคดี “ส.จ.ดำา” ที่

ซื้อราคาหวยแพงมาตกทอง ตนก็เคยโดนมา

แล้ว สาเหตุหลักอยู่ที่คนขาย เพราะคนซื้อไม่

ไดก้ำาหนดราคา และคนทีก่ำาหนดราคาคอืคนที่

มีหวยมือแรกในราคา 70.40 บาท

“สำาหรบัรปูแบบธรุกจินัน้ ผมไม่ไดร้ะดม                                                                       

ซื้อ แต่เขาเอามาขาย รับราคาได้ก็ซื้อ และจะ

บวกราคาใบละ 5 บาท รบัสงูสดุใบละ 97 บาท 

ตามจริงแพลตฟอร์มออนไลน์คือการอำานวย

ความสะดวกให้ลูกค้า ประชาชนได้ประโยชน์ 

แต่การที่กองสลากมาบอกว่าเราคือต้นเหตุ

หวยแพงนั้น อยากให้ไปดูแก๊งรวมหวย ยี่ปั๊ว

ที่ตั้งราคา หน้าที่เขาควรไปดูต้นทาง เราอยู่

ปลายเหตุ เรามีแค่ 4% เท่านั้น ตอนผมขาย

ราคา 80 บาทมา 9 เดือนไม่มีใครสนใจเลย  

เราอยากทำาธรุกจิใหถ้กูกฎหมายอยูแ่ลว้ อยาก

ให้รัฐเปิดโอกาสให้ เพราะลงทุนมาเยอะแล้ว 

ส่วนลักษณะธุรกิจของมังกรฟ้าจะเป็นการค้า

ระหว่างธุรกิจกับตัวแทน ส่วนของเราจะขาย

ตรงถึงมือลูกค้า งวดก่อนลูกค้าถูกรางวัลที่ 1 

กับผม 48 ล้านบาท ตกเย็นก็หอบเงินสดไป

สำารองจ่ายให้ลูกค้าทันที”

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย 

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ ได้รับ

ความเดอืดรอ้นจาการเสนอขายหรอืขายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำาหนดใน

สลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วม จากนั้นเวลา 16.00 น. นาย

อนชุาใหส้มัภาษณว์า่ การทำางานทีผ่า่นมาของ

คณะทำางานถือว่ามีผลงานที่เยี่ยมยอด  เช่น

การบุกจับผู้ค้าสลากออนไลน์ 2 รายใหญ่ของ

ประเทศ  ทั้งมังกรฟ้าและกองสลากพลัส  ซึ่ง

ถือสลากรวมกันเกือบ 7 ล้านฉบับ หรือเกือบ

ร้อยละ 10 ของสลากทั้งหมดของประเทศ ซึ่ง

นำาไปค้าเกินราคากว่าที่กฎหมายกำาหนด หลัง

จากนี้จะดำาเนินคดีในข้อหาต่างๆ ต่อไปอย่าง

เต็มที่ ไม่มีลูบหน้าปะจมูก โดยจะดำาเนินคดี

ไปถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด  

“ไม่ได้หมายความว่าการขายสลาก

ออนไลนท์ำาใหร้าคาสลากสงูขึน้ แตก่ารเปลีย่น

มือสลากทำาให้ราคาสูงขึ้น  เพราะกองสลาก

มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสรรโควตา รวมถึง

เงื่อนไขห้ามโอน ห้ามเปลี่ยนมือ ทำาให้ราคา

สลากแพงขึ้น การกว้านซื้อสลากรวบรวม

จำานวนมากทำาใหร้าคาสงูเปน็เงาตามตวั เดอืน

พฤษภาคมคงได้เห็นผลที่เป็นรูปธรรม ยืนยัน

ในอนาคตสลาก 80 บาทแน่นอน ส่วนสลาก

ชุดคงไปว่าในรายละเอียดต่อไป” นายอนุชา

กล่าว

เมื่อถามว่า ผู้ขายสลากออนไลน์ระบุ

ปญัหาหวยแพงมมีากอ่นการขายหวยออนไลน ์

การจับกุมครั้งนี้ ไม่ใช่การแก้ปัญหาต้นทาง 

เพราะต้นทางอยู่ที่กองสลาก นายอนุชากล่าว

ว่า อะไรที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริงเราจะดำาเนิน

การหมดอย่างแน่นอน เราไม่ได้บอกว่าการ

ค้าสลากออนไลน์เป็นต้นเหตุ แต่สิ่งที่เราเห็น

คอืเขาเอาเปรยีบสงัคม ซือ้ในราคาทีต่ัง้สงูและ

ขายในราคาที่สูงกว่า เป็นไปไม่ได้ที่ประชาชน

จะไม่เดือดร้อน เอาเปรียบสังคม 

ด้านนายเสกสกล อัตถาวงศ์ กล่าว

ถึงกรณีที่ระบุว่า การเข้าตรวจค้นบริษัทขาย

หวยออนไลน์ที่ผ่านมาพบว่ามีนักการเมือง

และพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง จะสามารถ

เอาผิดดำาเนินคดีได้หรือไม่ว่า การจะสาว

ถึงใคร อย่างไรต้องว่าไปตามเนื้อผ้า เราจะ

พยายามไม่ระบุชัดเจนว่าเป็นนักการเมือง 

หรือพรรคการเมืองใด แต่ขณะนี้เรามีข้อมูล

เบื้องต้นแล้วว่ามีการขึ้นป้ายสนับสนุน จึง

ต้องตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินว่ามีความ

ผิดหรือไม่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเว็บพนัน

หรือไม่

นายเสกสกลกล่าวว่า ขบวนการที่เรา

จะแก้ปัญหาในขณะนี้เป็นการแก้ปัญหาใน

ระบบ และให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ที่แท้จริง อยู่

ในโควตา ระบบเสรี และขอให้เป็นตัวตนที่แท้

จริง เพื่อตัดวงโคจรที่เราเรียกว่า “เสือแฝง” 

“เสือซ่อน”  ทั้งหลายออกไป เพื่อให้เอาผู้มี

สิทธิ์ที่มีตัวตนที่แท้จริง ทั้งสมาคมและมูลนิธิ

จริงเข้ามา เมื่อเรามีการกำาหนดราคา และรูป

แบบการค้าอย่างชัดเจน สุดท้ายโจรแฝง เสือ

แฝง  เสือซ่อน และตอทั้งหลายก็จะหมดไป 

เรามั่นใจว่าเราเอาอยู่และทำาสำาเร็จ

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีข้อมูลยืนยันว่ามี

นักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนใช่

หรือไม่ นายเสกสกลกล่าวว่า ให้ไปดูที่จังหวัด

เลย สโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งขึ้นป้ายว่า ได้รับ

การสนับสนุนโดยมังกรฟ้า.com ไปดูได้เลย

ว่าเป็น ส.ส.พรรคไหน อย่างไร เรามีหลัก

ฐานว่ามีการขึ้นป้ายสนับสนุนชัดเจน ส่วน

ระยะเวลาการสอบสวนก็คาดว่าน่าจะใช้เวลา

ไม่นาน ขณะนี้อยู่ในขั้นของการทำางานของ 

พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ใน

ฐานะรองประธานคณะอนกุรรมการขบัเคลื่อน 

และหัวหน้าคณะทำางานชุดปฏิบัติการพิเศษ 

ที่มี ผอ.กองสลาก และคณะร่วมปฏิบัติการ

อยู่  ที่กำาลังประชุมว่าจะโยงถึงเรื่องการพนัน

ออนไลน์หรือไม่ 

เมื่อถามว่า มีความกังวลหรือไม่เรื่องนี้

จะถูกตีความเป็นประเด็นทางการเมือง นาย

เสกสกลกล่าวว่าไม่ เพราะเราจะแก้ ไขให้

ขายสลากได้ในราคา 80 บาท ไม่เกี่ยวว่าจะ

เจอเสือ สิงห์ กระทิง แรด ไม่ได้ตั้งใจจ้องที่

จะไปทำาลายใครหรือตัดโควตาของใคร เรา

เพียงต้องการทำาภารกิจหลักให้ขายสลากได้

ในราคา 80 บาท.

กกต.ตีปี๊บ

ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-4 เม.ย.65 ตาม 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 49 

ประกอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุง 

เทพมหานคร พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับ

ที่ 6) พ.ศ.2562 กำาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร

รับเลือกตั้งและหลักฐานเอกสารประกอบการ

สมัคร รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครดังนี้

สมาชกิสภากรงุเทพมหานคร หรอื ส.ก. 

ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุ

ไม่ต่ำากว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพฯ ในวันสมัครรับ

เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ต้องไม่เป็นบุคคล

ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ ใช้สิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งตามมาตรา 50 ของ  พ.ร.บ.การเลือก

ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ค่าธรรมเนียมการ

สมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. 10,000 บาท 

ส่วนผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ต้องเป็นผู้มี

สัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำากว่า 35 

ปีนับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ในเขตกรุงเทพฯ ในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็น

เวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวัน

สมัครรับเลือกตั้ง   สำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่ง

มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือก

ตั้งตามมาตรา 50 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ค่าธรรมเนียมการสมัคร

รับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  50,000 บาท 

โดยสถานที่รับสมัครคือ ห้องบางกอก                                                                   

อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพ 

มหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง  

ทั้งนี้ การสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครที่รู้

วา่ตวัเองขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม

ในการสมคัรมีโทษตามมาตรา 120 คอื ผู้ใดลง

สมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาด

คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร

รับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 1-10 

ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท 

และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น

มีกำาหนด 20 ปี

นายถาวร เสนเนียม อดีต ส.ส.พรรค

ประชาธิปัตย์  (ปชป.) และอดีตแกนนำากลุ่ม 

กปปส.ให้สัมภาษณ์ในรายการ “เจาะลึกทั่ว

ไทย อินไซด์ไทยแลนด์” ถึงการตัดสินใจเข้า

มาเป็นทีมงานวางยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง

ให้  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ว่าที่ผู้สมัครผู้

ว่าฯ กทม.ว่า ตนและว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

3 คน ได้แก่ นายสุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์, นาย

สกลธี ภัททิยกุล และ พล.ต.อ.อัศวิน มีความ

ผูกพันกัน ในฐานะเป็นคนของ ปชป.มาอย่าง

ยาวนาน และที่ตัดสินใจช่วย พล.ต.อ.อัศวิน

เป็นผู้ว่าฯ เพราะเป็นนักปฏิบัติ ทำางานเห็น

ผล จับต้องได้ และมีความสัมพันธ์กับพี่น้อง 

กปปส.และมวลมหาประชาชนอย่างลึกซึ้งใน

การสู้รบข้างถนน เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการ

อำานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย

ให้ผู้ชุมนุมและแกนนำา กปปส.มาตลอด ตอน

นั้น พล.ต.อ.อัศวินดำารงตำาแหน่ง รองผู้ว่าฯ 

กทม. ในฐานะที่ตนดูแลการ์ด 3,000 กว่า

คน ถ้าไม่ได้ท่านช่วยอันตรายก็จะเกิดขึ้น

มากกว่านี้ 

ส่วนการที่ พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช 

เลขาธกิารพรรคไทยภกัด ีทีม่าเปน็ทมีงานชว่ย 

พล.ต.อ.อัศวินนั้น  นายถาวรกล่าวว่า เพราะ

ความเป็นตำารวจด้วยกัน และเป็นพี่เป็นน้อง 

แต่ถ้าพูดในนามพรรคไทยภักดี เราก็ปรึกษา

หารือกันว่า การเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ

ถึงอย่างไรก็ต้องเกี่ยวพันกัน ซึ่งในวันข้างหน้า

การกระจายอำานาจต้องได้รับความสำาคัญ

มากขึ้น พรรคไทยภักดีควรได้เรียนรู้และมี

ส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น ส่วนในอนาคตพรรค

ไทยภักดีกับกลุ่มรักษ์กรุงเทพจะรวมเป็นหนึ่ง

เดียวกันหรือไม่ ทุกอย่างอยู่ที่อนาคต แต่

เข้าใจกันแล้ว แม้ในส่วนพรรคก็ไม่ได้เข้ามา

เกี่ยวข้อง แต่บุคคลของพรรคเมื่อขออนุญาต

พรรคแล้วก็มีสิทธิทางด้านการเมือง เพราะ

เรากก็งัวลในกฎหมายบางมาตราอยูเ่หมอืนกนั 

เมื่อเวลา 18.00 น. ที่โกดังเสริมสุข ท่า

เรือเป๊ปซี่  เขตคลองสาน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ

เมือง แถลงเปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม.ในนามอิสระ พร้อมเปิดนโยบายแก้ไข

ปัญหาและผลักดันการพัฒนากรุงเทพฯ ให้

เป็นจริงได้ ภายใต้แคมเปญ “กรุงเทพฯ ต้อง

ไปต่อ” รวมทั้งเปิดตัวทีมงานที่มีทั้งคนรุ่นใหม่

เข้าร่วมทีมพัฒนากรุงเทพฯ  ในนาม “กลุ่ม

รักษ์กรุงเทพ” สำาหรับบรรยากาศก่อนเปิด

ตัว  มีตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

ประปา ไฟฟ้า  สมาคมมวยไทยฯ สมาคม

ตำารวจ สมาคมชาวนาไทย  สมาคมยุคใหม่

ไทย-จีน กลุ่มปกป้องสถาบัน อิหม่ามจาก

มสัยดิ เครอืขา่ยลกูทุง่มหานคร มามอบดอกไม้

ให้กำาลังใจ 

พล.ต.อ.อศัวนิกลา่ววา่ ขอบคณุตวัแทน

สมาคมตา่งๆ ทีม่าใหก้ำาลงัใจ ทำาใหฮ้กึเหมิทีจ่ะ

สู้ ซึ่งความจริงสู้เกินร้อยอยู่แล้ว โดยมีทีมงาน

มาชว่ยหลายคน มทีัง้ผูม้ปีระสบการณแ์ละคน

รุ่นใหม่ ตนเป็นผู้สมัครอิสระอย่างแท้จริง ไม่

แอบอิงพรรคการเมืองใด มีความเป็นเอกภาพ

ด้วยทีมที่เข้ามาร่วมในการทำางานเป็นผู้ปฏิบัติ 

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า ตนได้ผลักดัน

นโยบายต่างๆ  ตามยุทธศาสตร์ มาสู่การ

ปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นจริงได้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นมาแล้วหลายนโยบาย ที่ผ่านมามีการ

มองว่าทำาไมไม่มีคนรุ่นใหม่ ให้แต่ลูกมาช่วย

งาน ทัง้ทีค่วามจรงิกม็กีลุม่คนรุน่ใหมห่ลายคน

มาช่วยงานอยู่แล้ว  สำาหรับทีมงานที่จะเปิด

ตัววันนี้เรียกว่า “คนลุยเมือง” ที่เคยร่ามงาน

พัฒนากรุงเทพฯ

จากนั้นเป็นการนำาเสนอคนรุ่นใหม่ที่

เคยทำางานกับ  พล.ต.อัศวินหลายด้าน ได้แก่ 

ด้านคมนาคม “แบงค์” นายจิรวัฒน์ จังหวัด 

(ร่วมออกแบบรถ BMV Feeder และเชื่อมต่อ

การเดินทางในกรุงเทพ) ด้านการศึกษา นาง

สาวณภัทร วัชราภรณ์ (ที่ปรึกษานโยบาย

สาธารณะ) ด้านกีฬาและกิจกรรมเยาวชน 

นางสาวปุณยวีร์ ประดิษฐ์พงศ์ (ผลักดัน

สนามสเกตบอร์ด สวนรถไฟ) ด้าน  Universal 

Design สิทธิผู้พิการ นายสว่าง ศรีสม (นัก

เคลื่อนไหวดา้นการเขา้ถงึของคนทัง้มวล) ดา้น

การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

นางสาวบวรลักษณ์ ทองมาก (นักวิจัยค้าน

นโยบาย สาธารณะ) ด้านบริการสาธารณสุข 

นางสาวชมพูนุท พันธศรี (หนึ่งในผู้ผลักดัน

รถ BMV) ด้านชุมชนเข้มแข็ง นายธวัช ศรี

วัฒนะ (นักชุมชน/ผู้สมัคร ส.ก. รักษ์กรุงเทพ) 

โดย พล.ต.อ.อัศวิน ระบุว่า ทีมงานครึ่งหนึ่งที่

จะเข้ามาร่วมบริหารถือเป็นคนเจเนอเรชัน y 

ที่จะไม่ทำาให้คนกรุงเทพฯ ผิดหวัง

สำาหรับวันนี้ยังมีทีมงานที่สนับสนุนมา 

เชน่ นายทนิกร ปลอดภยั คนใกลช้ดินายถาวร 

อดีตผู้ช่วยเลขาฯ ผู้ว่าฯ กทม. และเป็นนายก

สโมสรกีฬาเขตมีนบุรี ทำาหน้าที่ประสานเครือ

ข่ายต่างๆ ใน กทม. “ต่าย คลองเตย” นายสุ

ชัย พงษ์เพียรชอบ หรือเลขาธิการกลุ่มรักษ์

กรุงเทพ “อ้วน  บางนา” นายคำารณ บำารุง

รักษ์ อดีต ส.ก.เขตบางนา

จากนั้น พล.ต.อ.อัศวินให้สัมภาษณ์

สื่อมวลชน กรณีนายถาวร เสนเนียม อดีต

แกนนำา กปปส.บอกว่าที่ออกมาสนับสนุน 

เพราะเคยอยู่เบื้องหลังช่วยการ์ด กปปส.สมัย

เป็นรองผู้ว่าฯ กทม.ว่า “อัศวินก็คืออัศวิน ใคร

จะสนับสนุน  ผมก็ยินดีหมด” พร้อมย้ำาว่า

ไม่ใช่แค่ผู้ชุมนุม กปปส.เท่านั้น  เพราะใครที่

แตกต่างทางความคิด แม้คิดต่างกันแต่อย่าใช้

กำาลัง ใครทำาเรื่องมาตนก็ดูแลหมด เช่น ขอ

หอ้งน้ำา ไฟสอ่งสวา่ง แตก่ารชมุนมุตอ้งถกูตอ้ง

กฎหมาย ส่วนกรณีที่มีข่าว พล.ต.อ.จักรทิพย์ 

ชัยจินดา จะมาร่วมงานในวันนี้ เดิมแจ้งว่าจะ

มา แต่ก็ได้ โทรศัพท์มาบอกว่าติดงาน เขาเป็น

รุ่นน้อง  ก็เป็นธรรมดาที่ให้กำาลังใจสนับสนุน 

วันเดียวกัน พรรครวมไทยยูไนเต็ด นำา

โดยนายวรนัยน์ วาณิชกะ หัวหน้าพรรค เปิด

ตวัวา่ทีผู่ส้มคัร ส.ก. หญงิรุน่ใหมอ่กี 3 คน เพื่อ

รว่มสูศ้กึการเลอืกตัง้ ส.ก. ไดแ้ก ่น.ส.วรีานนัท ์

สดากรวงศ์วัชร์ (เอแคลร์) นักธุรกิจสาวธุรกิจ

ผลไม้กระป๋อง และ Influencer ว่าที่ผู้สมัคร  

ส.ก.เขตปทุมวัน, น.ส.ภัทรพร ชุติชวาลนันท์ 

(นุ่น) นักธุรกิจ เจ้าของโรงแรมบูทีกโฮเต็ล 

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตคลองสาน และ น.ส.ณัฐ

ริกา เกื้อเดช (เฟิร์น) ทายาทธุรกิจฟาร์มหอย

นางรม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตบางรัก.



ห้ามแตะ

วันนี้คะแนนพรรคเราดี ผู้สมัครเราก็ดี และ 

น.ส.แพทองธารเก่ง หลานจะช่วยพรรคได้

เยอะ การเมืองรอบนี้จะสนุก แล้วพวกหลานๆ 

จะได้เห็นคนร้องไห้” ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว  

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า ได้ปราศรัยนอก

สภาว่ารัฐบาลวิบัติมาตลอด พล.อ.ประยุทธ์

บริหารบ้านเมืองไม่ได้ เพราะมีคนแบบนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาร่วม

รัฐบาล ก่อนเลือกตั้งก็บอกว่าตัวเองไม่มีทาง

มาร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ที่ยึดอำานาจ ขอให้

ประชาชนเชื่อใจ ท่านจะมองหน้าชาวบ้านและ

มองหน้าลูกเมียได้อย่างไร ว่าท่านมีพฤติกรรม

แบบนี้ หลังเลือกตั้งนายอนุทินปกป้อง พล.อ. 

ประยุทธ์ทุกทาง สมัยหน้าไม่มีใครเลือกหรอก 

ต่อมาคือนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ 

และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. 

เคยบอกว่าจะทำาประชาธิปไตยให้สุจริต แล้วไป

ร่วมกับคนที่ยึดอำานาจนี่สุจริตตรงไหน ขอท้า

คนเหล่านี้ให้มาดีเบตกัน 

“ถ้าผมเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จะยุบสภา

ให้นายอนุทิน และประชาธิปัตย์กระอักเลือด

ตาย เพราะทั้ง 2 พรรคนี้กลัวยุบสภา เขาไม่

อยากให้ยุบ เนื่องจากเขามีภารกิจที่ต้องทำาแต่

ยังไม่เสร็จ ผมไม่ได้ชอบ พล.อ.ประยุทธ์ แต่

ถ้า  พล.อ.ประยุทธ์ยุบสภาวันนี้กลับบ้านไปได้

นั่งหัวเราะ แต่ 2  คนนี้กลับไปอาจผูกคอตาย”  

แฉปลูกกัญชาที่ลาว 5 พันไร่

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวอีกว่า เรื่องการดำารง

ตำาแหน่ง 8 ปี ของนายกฯ ตัวเองเป็นคนเขียน                                                           

รัฐธรรมนูญเองว่า ห้ามเกิน 8 ปี จะอภิปราย                                                                   

ไม่ไว้วางใจนอกสภาด้วย นอกจากนี้  พล.อ.  

ประยุทธ์ยังสั่งราชการแบบขาดความรู้ ขาด

วิสัยทัศน์  ท่านพูดเล่นเรื่องของขายไม่ออก

ให้ไปขายที่โน่นที่นี่ได้ แต่ต้องพูดเล่นที่บ้าน 

ต่อมาคือภาพลักษณ์ ในเวทีต่างประเทศไม่ดี                                                             

อีกประการคือการแก้ โควิดในประเทศล้มเหลว                                                                    

คนตายคนป่วยมากขึ้น และแจกเงินตลอดเวลา 

ส่งผลเสียหายในระยะยาว นอกจากนี้ท่าน

ยังควบคุม ครอบงำา หรือชี้นำากิจกรรมพรรค 

การเมืองต่างๆ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ที่พรรคเล็กพรรคน้อยเยอะเหลือเกิน และท่าน

เป็นผู้นำาที่ขาดวุฒิภาวะการเป็นผู้นำาอย่างสิ้น

เชิง แก้ปัญหายาเสพติดขาดมาตรฐาน วันนี้

ยาบ้าคือสินค้าที่ถูกที่สุด ทั้งยังมีกรณีกัญชา  

“วันนี้มีนักการเมืองชั่วไปปลูกกัญชาที่

ลาวไว้  5,000 ไร่ เรื่องนี้นายอนุทินเกิดอีกกี่

ชาติก็ทำาไม่ได้ วันนี้คุณน้า คุณอา คุณยายโดน

จับ เพราะคุณไม่เคลียร์กฎหมาย ยังปลดล็อก

ไม่สมบูรณ์ ฝากไปถึงนายอนุทินว่า อย่าให้ถึงที่

สุด เพราะผมเป็นคนช่างพูด ก็จะพูดให้ถึงที่

สุด” ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว 

เมื่ อถามถึ งรายละเอี ยด เรื่ อ งการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาว่าจะดำาเนินการ

อย่างไร ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า จะรวมคนที่เข้า

สภาไม่ได้ใช้ลาน กทม. และตนเองจะรับผิด

ชอบ เพราะรัฐบาลเละเทะ โดยเฉพาะกรณี

เขากระโดง  รถไฟสายสีเขียว จะรวบรวม

เรียบเรียงข้อมูลที่มีอยู่ โดยจะใช้เวทีข้างนอก

ด่า 3 วัน สำาหรับการอภิปรายนอกสภาขอดู

จังหวะเวลาและดูฝนด้วยก่อน 

นายชุมสาย ศรียาภัย อดีตรองโฆษก

พรรค พท.กล่าวโต้ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม 

หัวหน้าพรรคไทยภักดี ที่โพสต์เฟซบุ๊กถึง น.ส. 

แพทองธารให้ระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่ว่า การ

โพสต์ของนายวรงค์ถือเป็นการข่มขู่ น.ส.แพ

ทองธาร  ซึ่งในทางการเมืองถือเป็นพฤติกรรม

ที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  ผู้ที่ทำาการเมืองอย่าง

สร้างสรรค์ไม่พึงกระทำากัน นายวรงค์ ควร

เอาเวลาไปคิดนโยบายดีๆ มานำาเสนอให้

ประชาชน เพื่อแข่งขันกับพรรคการเมืองอื่นๆ 

ในการเสนอตัวเป็นทางเลือกให้ประชาชนจะ

ดีกว่า ประชาชนไม่ได้ต้องการพรรคการเมือง

หรือนักการเมืองที่มุ่งแต่จะให้ร้ายเพื่อทำาลาย

คนอื่นเพียงอย่างเดียว 

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ 

กล่าวถึงประเด็นวาระการดำารงตำาแหน่งนายกฯ 

8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ที่จะครบในเดือน ส.ค. 

ขณะน้ีถึงเวลายื่นตีความได้หรือยังว่า  “ยัง” เวลา                                                                

ยังเหลือตั้ง 4 เดือน โดยควรรอให้ถึงเดือน ส.ค.                                                                 

ก่อน แต่ใครท่ีสงสัยสามารถส่งไปให้ศาลรัฐธรรม 

นูญตีความได้ รัฐบาลไม่สงสัยรัฐบาลก็ไม่ส่ง 

“สื่อถามว่าสงสัยหรือไม่ ผมตอบว่าไม่

สงสัย แต่จะดำารงตำาแหน่งต่อได้หรือไม่ ก็ดำารง

ตำาแหน่งต่อได้ ใครสงสัยก็ส่งไป ถ้าส่งไปแล้ว

เขาบอกว่าไม่ได้ ที่คิดว่าดำารงตำาแหน่งต่อได้ก็

ไม่ได้” นายวิษณุกล่าว  

 เมื่อถามว่า หากเลยกรอบเวลาเดือน

สิงหาคมไปแล้ว มีคนมาสงสัยและยื่นเรื่อง

ตีความจะมีผลย้อนหลังอะไรหรือไม่ นายวิษณุ

กล่าวว่าแล้วแต่ศาลจะวินิจฉัย ประเด็นวาระ

การดำารงตำาแหน่งนายกฯ ชัดเจนว่า 8 ปีต่อ

เนื่องกัน สิ้นสุดอย่างไรก็ 8 ปี แต่ประเด็นที่

สงสัยกันอยู่คือ เราจะเริ่มนับหนึ่งของ 8 ปี

ตอนไหน ทั้งปี 2557, 2560 หรือ  2562 ซึ่ง

ในมุมมองส่วนตัวไม่ตอบว่านับเมื่อใด แต่ตาม

กฎหมายการดำารงตำาแหน่ง 8 ปีของนายกฯ 

ในปัจจุบันไม่เหมือนรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ 

ของเดิมกำาหนด 8 ปีตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญใช้

บังคับ แต่ฉบับปัจจุบันกำาหนดว่าไม่ว่าจะต่อ

เนื่องหรือไม่ก็ตาม และก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีการ

ครองตำาแหน่งยาวเหมือนในปัจจุบัน แต่ถึง

อย่างไรก็ไม่ต้องตีตนไปก่อนไข้ ถึงอย่างไรก็คง

มีคนสงสัยและยื่นตีความอยู่ดี   

เมื่อถามอีกว่า หากศาลรัฐธรรมนูญตี ความ 

ว่าดำารงตำาแหน่งเกิน 8 ปี พล.อ.ประยุทธ์จะยัง

รักษาการได้หรือไม่  นายวิษณุกล่าวว่า “ใช่” เพราะ                                                                                    

รัฐธรรมนูญเขียนว่าไม่นับเวลารักษาการ ไม่ต้อง

เป็นห่วงแกหรอก รัฐบาลเคยสงสัยจนเลิกสงสัย 

เพราะจะมีคนอื่นสงสัยแทนแล้วช่วยจัดการให้  

เอาอย่างไรก็ได้ ถึงอย่างไรตนเองก็ต้องไปอยู่ดี

นายวิษณุยังกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกต                                                                 

การใช้บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตกับ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อเบอร์เดียวกันอาจขัดรัฐธรรมนูญ

ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เคย

ชี้แจงประเด็นนี้ ไว้แล้ว ซึ่งเป็นความเห็นของ 

กกต.  หากใครเห็นว่ามีช่องทางที่ทำาได้ โดย

ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอาจมีวิธีเขียนให้มันดี ซึ่งไม่

ทราบว่าจะเขียนอย่างไร  

“ถ้าเขียนโต้งๆ เลยมันจะมีปัญหา แต่

เท่าที่คุยในเวลานี้รู้สึกว่าหลายคนเสนอว่ามีวิธี

เขียนให้ดี เช่นวันแรกรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่ง

เขตก่อน แต่ยังไม่ให้เบอร์ วันหลังรับสมัคร 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ แล้วให้เบอร์นั้นย้อนหลัง

ไปให้ใช้กับวันแรก ซึ่งไม่แน่ใจว่าทำาได้หรือไม่” 

นายวิษณุกล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า การสมัคร ส.ส.แบบแบ่ง

เขตแล้วไม่ให้เบอร์ถือว่าสมัครเสร็จแล้วหรือ

ไม่ นายวิษณุยอมรับว่า อันนั้นแหละที่จะเป็น

ปัญหา ถามต่อว่าจำาเป็นต้องไปคลายเปลาะนี้

ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่าต้องตีความ  

สมัครไม่ให้เบอร์ = ศรีธนญชัย

เมื่อถามถึงกรณีนายนิกร จำานง ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ  พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะ

เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ระบุว่าประเด็นดังกล่าว

อาจทำาให้การเลือกตั้งโมฆะได้ นายวิษณุกล่าว

ว่า เมื่อกฎหมายเสร็จต้องส่งให้ กกต.ดู และ

อาจต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญดูด้วย  หาก 

กกต.ดูแล้วอยากให้แก้ก็ต้องแก้ 

นายอนันต์ ผลอำานวย ส.ส.กำาแพงเพชร 

พรรค พปชร.ในฐานะรองประธาน กมธ.

วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป. กล่าวว่า ในการ

ประชุม กมธ. วันที่ 30-31 มี.ค.จะมีการนัด

หมายลงมติใน 2 ประเด็นสำาคัญ โดยในวันที่ 

30 มี.ค.จะลงมติกำาหนดหมายเลขประจำาตัวผู้

สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบ

บัญชีรายชื่อ ว่าจะเป็นหมายเลขเดียวกันหรือ

ต่างหมายเลขกัน โดยส่วนตัวสนับสนุนให้ใช้

ต่างหมายเลข เพราะการใช้เบอร์เดียวกัน 2 

ระบบมีข้อดีคือง่าย แต่มีข้อเสียที่สามารถใช้

ลูกเล่นหรือแท็กติกทางการเมือง ซึ่งหากการ

แก้ไขกติกาเลือกตั้งมีเจตนาเพื่อให้การตัดสิน

ใจเลือกผู้สมัคร ส.ส.ที่มีคุณภาพ ควรกำาหนด

แยกเบอร์ เพราะจะเป็นเครื่องวัดว่าผู้สมัคร 

ส.ส.ของพรรคไหนที่ประชาชนไว้วางใจ และ

ให้คะแนนนิยมผู้สมัครพรรคไหนมากกว่ากัน

นายอนันต์กล่าวว่า ส่วนในวันที่ 31 

มี.ค.จะลงมติประเด็นการกำาหนดคุณสมบัติ

และลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมจัดตั้งพรรค ซึ่ง

จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ

เมืองมากขึ้น โดยลดอายุผู้ร่วมก่อตั้งพรรค 

จาก 20 ปีเป็น 18 ปี ส่วนจะมีการเลื่อนโหวต

เรื่องนี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ กมธ. หากมีผู้เข้าร่วม

ไม่ถึง 30 คนควรพิจารณาเลื่อน แต่หากมีผู้เข้า

ร่วม 45 คนควรเดินหน้าต่อ 

ขณะที่นายนิกรกล่าวว่า จะลงมติให้ผู้

สมัคร ส.ส.ทั้งสองแบบใช้หมายเลขต่างกัน ตาม

ที่ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลและรัฐบาลเสนอ

ไว้ เพื่อไม่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 เพราะในอนาคตอาจเป็น

ช่องทางที่มีผู้ยื่นเรื่องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้

วินิจฉัยการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเป็นโมฆะได้ ส่วน

ความต้องการให้ผู้สมัครใช้หมายเลขเดียวกัน

เพื่อความสะดวกของประชาชน ต้องทำาให้สอด 

คล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 90 ที่

กำาหนดให้การเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง  2 ประเภท

ผูกมัดระหว่างกัน เนื่องจากมาตรา 90 กำาหนด

ให้พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่ง

เขตเสียก่อน จึงมีสิทธิ์ส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชี

รายชื่อได้ ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่สามารถปรับ

เป็นวิธีสมัครแบบแบ่งเขตที่รอเบอร์ไว้ก่อน โดย

อ้างว่าแล้วเสร็จ จากนั้นให้เปิดสมัครแบบบัญชี

รายชื่อ เพื่อให้เบอร์ที่ได้ภายหลังไปเป็นเบอร์ให้

ผู้สมัครแบบแบ่งเขตของพรรคนั้นๆ ได้ เพราะ

หากทำาจะเข้าทำานองวิถีศรีธนญชัย สุ่มเสี่ยงต่อ

การถูกร้องให้การเลือกต้ังท่ีจะเกิดข้ึนเป็นโมฆะได้

นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรม 

การยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทย

สร้างไทย กล่าวว่า พรรคพร้อมต่อสู้ทุกรูปแบบ

ทุกกติกาการเลือกตั้ง หากอยากเห็นประเทศ

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใต้กติกาที่เป็นธรรม

อย่างแท้จริง ต้องคำานึงถึงประชาชนเป็นหลัก 

ไม่ใช่คำานึงว่าพรรคของตนเองจะได้รับชัยชนะ

เพียงอย่างเดียว โดยหารูปแบบหรือกลไกเพื่อ

ก้าวไปสู่สิ่งที่ต้องการ ทั้งนี้หากเริ่มต้นโดยไม่มี

ความเป็นธรรมตั้งแต่กระบวนการหรือระบบ

เลือกตั้งแล้ว ปัญหาต่างๆ ก็ไม่สามารถจบสิ้นได้.

คุมเข้ม 

มากที่สุด ได้แก่  กทม. 3,248 ราย ชลบุรี 1,390 

ราย นครศรีธรรมราช 1,328 ราย สงขลา 973 

ราย สมุทรสาคร  872 ราย สมุทรปราการ 865 

ราย นครปฐม 676  ราย นนทบุรี 539 ราย 

ฉะเชิงเทรา 526 ราย ระยองและอุบลราชธานี 

จังหวัดละ 514 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา                                                             

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า 

การกระทรวงกลาโหม เน้นแนวทางการควบ                                                   

คุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะ                                                      

สถานการณ์ช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเทศกาล

สงกรานต์  ถือเป็นช่วงเวลาที่สำาคัญ กำา                                                      

ชับทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามมาตรการ VUCA 

อย่างเข้มงวด ได้แก่ V-วัคซีน ขอให้เข้ารับ
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3ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ลังจากเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พรรคเศรษฐกิจไทย

ประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคไปเรียบร้อย 

โดยมี “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

เป็นหัวหน้าพรรค และมี “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา เป็นเลขาธิการพรรค 

ขณะที่วันก่อนมีการแต่งตั้ง “โฆษกพรรค” โดยมอบ

หมายให้ “ดร.เอ” สะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี เขต 8 อ.

สัตหีบ มารับภารกิจดังกล่าว 

หลายคนเซอร์ไพรส์ 

เพราะ “ดร.เอ” ไม่เคยออกมา

ตอบโต้ประเด็นทางการเมือง 

เหตุใดจึงได้รับภารกิจโทรโข่ง

พรรคเศรษฐกิจไทย แต่ไม่ใช่

เรื่องน่าแปลกใจอะไร หากใคร

ได้ติดตามเจ้าของคอนเซ็ปต์ “ผู้

แทนบ้านบ้าน” มาสักระยะ จะ

รู้ว่าเป็น “คนมีของ” พูดจา

คล่องแคล่ว ฉะฉาน 

เป็น ส.ส.รุ่นใหม่ที่ลุกขึ้น

อภิปรายบ่อย โดยเฉพาะการตั้ง

กระทู้สอบถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นๆ เพื่อแก้

ปัญหาให้ชาวบ้าน 

นอกจากนี้ ครั้งหนึ่งยังเคยอภิปรายการจัดทำางบ

ประมาณของกระทรวงกลาโหม ระหว่างการพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2563 ก่อนจะมีประโยค

เด็ดที่ใครหลายคนจำาได้ “กองทัพสร้างรายได้ให้กับประเทศ แต่

กองทัพปกป้องสิ่งที่จะสร้างได้ให้กับประเทศ” 

“ดร.เอ” อาจไม่ได้เป็นทหาร แต่มีดีเอ็นเอของท็อปบูตอยู่

เต็มตัว เพราะคุณพ่อคือ พล.ร.ท.จำารัส เผือกประพันธุ์ เป็นอดีต

นายทหารของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และ

เป็นเพื่อนสนิท ตท.11 ของ “บิ๊กน้อย” ขณะเดียวกันยังนั่งเป็น 

เลขานุการคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎรด้วย 

สองบ้านนี้มีความสนิทสนมกัน ก่อนหน้านี้เจอกันทุก

ปี “ดร.เอ” เรียก พล.อ.วิชญ์ ว่า “ลุงน้อย” ทุกคำา ขณะที่เรื่อง

ตำาแหน่งโทรโข่งพรรคเศรษฐกิจไทย “ลุงน้อย” ก็บอก “หลาน

เอ” ไว้ล่วงหน้ามาเป็นเดือนแล้ว 

“บิ๊กน้อย” ไม่ได้เอา “ดร.เอ” มาฟาดฟันแบบสายบู๊ แต่

ต้องการใช้ความรู้ความสามารถมาเป็นกระบอกเสียงให้กับ

พรรค             

เป็นสายข้อมูล แต่เดือดในเนื้อหา. 

ฌ.เฌอ 

ลุงน้อยไว้ใจ

ห

‘วัชระ’แฉซ้ำ�สภ�ใช้ ไม้ผิดสเปก

สะถิระ

เผือกประพันธุ์ 

“ผมได้นำาเรื่องดังกล่าวร้อง

เรียนต่อคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำาเนินการใน                                             

ส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และ

อำานาจตามกฎหมายต่อไปอย่าง

รวดเร็วที่สุด และจะได้รายงาน

พฤติกรรมของนางพรพิศให้นาย

ชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ใน

ฐานะผู้บังคับบัญชาทราบและ

วินิจฉัยต่อไป” นายวัชระกล่าว

เมื่อถามถึงคุณภาพเนื้อ

ไม้ระหว่างไม้ตะเคียนทองกับไม้

พะยอมแตกต่างอย่างไร นาย

วัชระกล่าวว่า ไม้ตะเคียนทอง

ถือเป็นไม้เกรดเอ เนื้อแข็ง ส่วน

ไม้พะยอมแตกต่างกับไม้ตะเคียน

ทองมาก ทั้งในเชิงคุณภาพและ

ราคา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการ

รื้อพื้นไม้บริเวณทางเดินชั้น 1 

รอบสระน้ำาแล้ว

ก่อนหน้านี้นายวัชระได้

ยื่นตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร

รัฐสภามูลค่านับหมื่นล้านมา

อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ

ก่อสร้างที่ล่าช้า มีการขยาย

สัญญาออกไปเรื่อยๆ สร้างความ

เสียหายต่อภาครัฐ รวมทั้งการใช้

วัสดุก่อสร้างพื้นที่ต่างๆ ที่ไม่ได้

มาตรฐาน.

มือโพสต์ขอโทษกองทัพ

หลังบิดเบือนปมฉีดวัคซีน
กทม. • ที่กองบัญชาการกอง                                                  

ทัพบก พล.อ.ปานศิริ มีผล                                               

ทหารนอกราชการ เตรียม 

ทหารรุ่น 13 นำา น.ส.สิรพัชญ์ 

ปฏิพัทธวินิจ และนายพัฒน

ฉัตร เลิศอำาไพนนท์ พร้อมพวง

มาลัยเข้าขอขมา พล.อ.ณรงค์

พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการ

ทหารบก (ผบ.ทบ.) จากกรณี 

น.ส.สิรพัชญ์ โพสต์ข้อความ

ผ่านเฟซบุ๊กชื่อ Amilie siraphat 

patipattawinij กล่าวหากำาลัง

พลกองร้อยส่งทางอากาศ ที่

เดินทางไปร่วมการฝึกกระโดด

ร่มทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

Airborne Operation) กับกอง 

ทัพบกสหรัฐ ณ Fort Bragge 

รัฐนอร์ทแคโรไลนา ระหว่าง

วันที่ 10-26 ก.ค.64 ว่าบินไป

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยมี พล.ต.                                                     

บุรินทร์ ทองประไพ ผู้อำานวย                                                

การสำานักงานพระธรรมนูญ

ทหารบก พร้อมด้วย พล.ต. 

อานุภาพ ศิริมณฑล เลขานุการ

กองทัพบก เป็นผู้รับมอบ 

น.ส.สิรพัชญ์กล่าวว่า ไป

ส่องทวิตเตอร์และรับทราบใน

สิ่งที่ผิดๆ ว่าทหารไทยไปฉีด

วัคซีนที่สหรัฐ ด้วยความที่อิน

กับข่าวเลยนำามาโพสต์ จาก

นั้นได้รับทราบความจริงก็ลบ

โพสต์ทันที ว่าทหารไทยไม่ได้

ไปฉีดวัคซีน แต่ไปร่วมฝึกกับ

ทหารสหรัฐอเมริกา หลังจาก

ที่ ได้ลบโพสต์ ไปแล้วก็มีปัญหา

เข้ามาโดยถูกฟ้องร้องดำาเนิน

คดี ช่วงนั้นวัคซีนขาดแคลนใน

ประเทศไทย ตนไม่ได้รับการ

ฉีดวัคซีน ทำาให้เมื่อได้รับการ

แชร์ข่าวดังกล่าวมาก็รู้สึกว่า

ทำาไมทหารถึงบินไปฉีดวัคซีน

ได้ โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จ

จริง และติดต่อขอโอกาสมาขอ

ขมา ผบ.ทบ.ว่าเรารู้ข้อเท็จจริง

แล้วก็ยินดีปรับปรุงตัวและช่วย

ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวที่เป็น

จริงของกองทัพบก ว่าเฟกนิวส์

มีอยู่จริง ฝากเตือนน้องๆ เด็ก

ยุคใหม่ว่าการที่จะส่งต่อโพสต์

หรือแชร์ต้องหาข้อมูลให้ดีก่อน 

ไม่ใช่ โพสต์เพื่อสนุกปากหรือ

เรียกยอดไลค์ ยอดแชร์ 

“หลังถูกดำาเนินคดีมีผล 

กระทบต่อความรู้สึกและชีวิต

ประจำาวันมาก ไม่ได้มีเจตนา

จะบิดเบือน เรารับทราบข่าว

มาอย่างไรแล้วก็โพสต์ ไปอย่าง

นั้น แพร่กระจายไปตามข่าวที่

เรารับทราบมา” นส.สิริพัชญ์

กล่าว  

พล.ต.อานุภาพกล่าวว่า                                           

กองทัพบกฟ้องดำาเนินคดีเป็น 

การปกป้องศักดิ์ศรีของกองทัพ                                              

การฟ้องร้องไม่ใช่การกลั่นแกล้ง 

เมื่อรับทราบความจริงแล้วมาขอ 

โทษก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์และ

เป็นบทเรียน ถ้าเป็นการโพสต์

พาดพิงตัวบุคคล หรือ ผบ.ทบ. 

ท่านไม่ได้ดำาเนินการอะไร ยกเว้น

ที่กระทบภาพลักษณ์กองทัพ ใน

ขณะนั้นยอมรับว่าประเทศอยู่

ในภาวะขาดแคลนวัคซีน ทำาให้

มีผู้ไม่หวังดีนำามาปลุกปั่นให้เกิด

ความเข้าใจผิดต่อกองทัพ ขยาย

ผลเพื่อให้เกิดความแตกแยก

ในสังคม กองทัพบกไม่ต้องการ

ทำาร้ายประชาชนหรือตั้งเป้าจะ                                         

ไปฟ้อง ทำาให้เกิดคดีความและ

สร้างความเดือดร้อน แต่ถ้าไม่                                         

ดำาเนินการจะกลายเป็นว่ากอง 

ทัพบกถูกกระทำาอยู่ฝ่ายเดียว. 

ที่ห้องแถลงข่าว อาคาร

รัฐสภา ย่านเกียกกาย นายวัชระ 

เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผย

ว่า ได้ยื่นหนังสือถึงนางพรพิศ 

เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร ขอให้ตรวจสอบกรณีการ

ทุจริตโครงการก่อสร้างอาคาร

รัฐสภาแห่งใหม่ เพราะปรากฏ

ข้อเท็จจริงถึงผลการตรวจสอบ

พิสูจน์ตัวอย่างไม้ ในโครงการ

ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

ซึ่งข้อกำาหนดในสัญญาก่อสร้าง

ระบุให้ผู้รับจ้างใช้ไม้ชนิดตะเคียน                                       

ทอง แต่เมื่อกรมป่าไม้พิสูจน์พบ                                          

ว่าเป็นไม้พะยอม ไม่ใช่ไม้ตะ 

เคียนทอง ตามหนังสือที่ ทส.

1607.520/2554 ลงวันที่ 11 

ก.พ.2565

นายวัชระกล่าวว่า การ

ใช้ ไม้พะยอมมาปูพื้นแทนไม้                                             

ตะเคียนทอง เป็นเหตุให้สำานัก 

งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ซึ่งเป็นส่วนราชการได้รับความ

เสียหายอย่างร้ายแรง เนื่องจาก

คุณภาพของไม้ ไม่ตรงตามข้อ

กำาหนดในสัญญาก่อสร้างอาคาร

รัฐสภา และมีคุณภาพต่ำากว่าที่

กำาหนดในสัญญาก่อสร้าง ประ 

กอบกับได้มีการจ่ายเงินซึ่งได้มา                                             

จากงบประมาณแผ่นดินให้แก่

ผู้รับจ้างไปแล้วเป็นจำานวนเงิน

กว่า 11,000 ล้านบาท จากจำานวน

เงินทั้งสิ้น 12,280 ล้านบาท

นายวัชระกล่าวอีกว่า นาง

พรพิศ ในฐานะเลขาธิการสภา 

มีหน้าที่จะต้องดำาเนินการตาม

กฎหมาย เพื่อสืบหาและลงโทษ

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูก                                   

จ้าง และบุคคลภายนอกที่มีส่วน                                  

ร่วมในการกระทำาความผิดใน

กรณีนี้และความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยว                                        

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง แถลงข่าวเปิดตัวพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และทีมงาน 

รักษ์กรุงเทพฯ พร้อมทั้งเปิดนโยบายที่จะใช้ในการหาเสียง ที่ โกดังเสริมสุข เขตคลองสาน เมื่อ

วันที่ 28 มีนาคม 2565.

ข้องโดยด่วน เพื่อเป็นการรักษา                                         

ผลประโยชน์ของชาติและประ 

ชาชน นอกจากนี้ขอสอบถาม

พฤติกรรมของนางพรพิศในกรณี

ต่างๆ ดังนี้ 

1.นางพรพิศประชุมร่วมกับ

ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ

สภา และเอกชน ว่าจะไม่ขยาย

เวลาก่อสร้างครั้งที่ 5 แต่จะช่วย                                            

เรื่องค่าปรับ จริงหรือไม่ 2.นาง 

พรพิศแจ้งผลการลงมติไม่อนุมัติ

ขยายสัญญาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบจ้างโครงการก่อสร้างฯ                                                          

เป็น 6 ต่อ 3 ทั้งที่ความจริงมี                                                 

มติ 6 ต่อ 2 ข้อ 3.นางพรพิศ 

บอกกับนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ 

ให้เบาๆ หน่อยนั้น หมายความ

ว่าอย่างไร 

4.ส่ังให้ข้าราชการสภาราย

งานหากนายวิลาศเข้าสภา และ 

5.นางพรพิศพูดจาเชิงข่มขู่หรือ 

กดดันผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีการ

ตรวจสอบการทุจริตสภา หรือ

ไปเป็นพยานศาล เป็นความจริง

หรือไม่  

การฉีดวัคซีนและวัคซีนเข็มกระตุ้น U-ป้องกัน 

ตนเองสูงสุดตลอดเวลา C-COVID Safe Living  

ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรม

เสี่ยง และ A-ตรวจ ATK กรณีที่มีความเสี่ยง

ต่อการรับเชื้อ  

รวมทั้งสถานประกอบการ โรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ  ยังคงใช้มาตรการ COVID 

Free Setting และการตรวจ ATK อย่างสม่ำาเสมอ 

นายกรัฐมนตรียังเน้นทิศทางการทำางานของ

รัฐบาล โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความ

พร้อมการตรวจหาเชื้อ การฉีดวัคซีน ระบบการ

ดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ ลดการระบาด ลด

จำานวนผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ หากทุกฝ่ายเข้มแข็ง

ในการปฏิบัติตามมาตรการ ลดความเสี่ยงทุก

กิจกรรม อาจทำาให้สามารถควบคุมการติดเชื้อ

โควิด-19 หลังเทศกาลสงกรานต์ให้ต่ำากว่าที่

กระทรวงสาธารณสุขประมาณการได้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐ                                                          

มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

กล่าวถึงกรณี จ.สุรินทร์ประกาศความพร้อม

เป็นจังหวัดนำาร่องทำาโควิด-19  เข้าสู่โรคประ 

จำาถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ว่า การบริหาร

จัดการเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) เป็นเลขานุการ

หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีความตั้งใจ

จริง ตนต้องขอชมเชยส่งกำาลังใจให้ หากแต่ละ

จังหวัดเกิดความกระตือรือร้น อยากให้กลับ

สู่สภาวะปกติที่สุดก็เป็นเรื่องที่ดี กระทรวง

สาธารณสุขพร้อมให้การสนับสนุนทุกจังหวัด  

จริงๆ ต้องทำาในระดับจังหวัดขึ้นมา หากทำาได้

อย่างดีก็จะเกิดเป็นระดับภูมิภาค และมาเป็น

ระดับประเทศ ทุกคนต้องช่วยกัน ต่างคนให้

ความร่วมมือกัน ประสานงานกันระหว่างกระ 

ทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ

อื่นๆ เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่

ด้านนายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์                                                                   

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำาหรับ จ.สุรินทร์

ได้ดำาเนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 

2565 ด้วยระบบของจังหวัด สามารถทำาได้ 

แต่ในภาพรวมจะต้องเป็นไปตามกรอบใหญ่ที่

วางไว้ ซึ่งไม่ได้แตกต่างกัน เพียงแต่จังหวัดก็

ประกาศตัวเพื่อสร้างกำาลังใจให้ประชาชน เพื่อ

สร้างความร่วมมือ ก็เป็นเรื่องที่ดี ขณะที่การ

ประกาศจากส่วนกลางก็เป็นไปตามกรอบใหญ่ 

ยึดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โรคโควิด-19 

(ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุขวางกรอบไว้

เป็นหลัก

จากกรณีที่ชมรมแพทย์ชนบทออกมา

ให้ข่าวว่า ขณะนี้ กำาลังเกิดปัญหายาฟาวิพิรา                                                    

เวียร์ขาดแคลนนั้น ล่าสุด วันนี้ (28 มี.ค.) ที่

กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็น

ข้างต้นว่า สำาหรับยาฟาวิพิราเวียร์เป็นยาสำาคัญ

ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 องค์การเภสัชกรรม 

(อภ.) มีสารตั้งต้นในการผลิตได้เองในประเทศ  

พร้อมกับมีการนำาเข้ามาจากต่างประเทศด้วย 

ทั้งนี้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.รายงาน

ว่า ได้ติดตามดูแลการจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ไป

ยังสถานพยาบาลทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด

นอกจากนั้น เรายังได้จัดหายาตัวอื่นๆ 

ทั้งยาเรมเดซิเวียร์, ยาโมลนูพิราเวียร์ และยา

แพกซ์ โลวิด เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19                                                    

ตามระดับความรุนแรงของอาการ  การใช้ยา

ต่างๆ ข้างต้นนั้นจะมีแนวทางใช้ตามอาการ

ของผู้ติดเชื้อ

“ยาฟาวิพิราเวียร์เราได้กระจายอย่าง

ทั่วถึง เราไม่มีทางเก็บยาไว้ในสต๊อก โดยที่ยัง

มีความต้องการใช้ ทางส่วนกลางจะส่งยาไปที่

จังหวัด ทั้งนี้การบริหารจัดการจะอยู่ในระดับ

จังหวัด สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

เป็นเรื่องของการประสานงานระดับพื้นที่” 

นายอนุทินกล่าว

เมื่อถามถึงกรณีมีผู้เสนอให้มีการเล่น

สาดน้ำาในถนนข้าวสาร นายอนุทินกล่าวว่า 

คิดว่าเรายังมีความจำาเป็นในการลดความเสี่ยง

หลายด้าน โควิด-19 ไปกับคน ติดได้จากการ

สัมผัส ใช้ภาชนะร่วมกัน ดังนั้นการสาดน้ำาที่

ต้องมีการสนุกสนานก็เป็นความเสี่ยง อย่างไร

ก็ตามมาตรการสงกรานต์ปีนี้ ไม่ได้ปิด ยัง

สามารถพบปะกันได้

“ขอให้อดทนอีกสักปี เรากำาลังเดินเข้า

สู่โรคประจำาถิ่น  ที่ไม่ใช่การประกาศไปอย่าง

เดียว แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน

ด้วย เราตั้งใจจะเข้าสู่โรคประจำาถิ่น ก็พยายาม

อย่าไปเพิ่มความเสี่ยงในปัจจัยอื่นๆ แล้วเมื่อ

เป็นโรคประจำาถิ่นแล้ว ทุกอย่างก็จะคลี่คลาย

ไปได้มาก”

ทั้งนี้ เพจ “ชมรมแพทย์ชนบท” ระบุว่า                                                                 

“สถานการณ์ฟาวิพิราเวียร์ท่ีขาดหนักท้ังประเทศ 

ยังไม่ดีขึ้นนับตั้งแต่ที่ชมรมแพทย์ชนบทออกมา

บ่นดังๆ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2565 และ

ผู้ใหญ่ผู้ โตพูดออกสื่อว่า ‘ไม่จริง ยามีเพียงพอ’  

แต่ความจริงถ้าลองถามโรงพยาบาลต่างๆ ดู

จะพบว่าช่วงเดือนสองเดือนนี้ฟาวิฯ มีใช้อย่าง

จำากัดจำาเขี่ย แม้จ่ายยาตามแนวปฏิบัติของกรม

การแพทย์ที่ใช้จ่ายเฉพาะคนอายุ  60 ปีขึ้นไป ก็

ยังไม่พออย่างยิ่ง ขาดหนักจนบางพื้นที่ให้เฉพาะ

คนที่มีภาวะปอดบวมเท่านั้น

ฟาวิฯ พอไม่พอ ขอให้ สธ.แถลงแบบลง

รายละเอียดว่า เหตุใดฟาวิฯ จึงขาดหนัก การนำา

เข้าเคมีภัณฑ์สะดุดหรือ องค์การเภสัชฯ ผลิตปั๊ม

เม็ดยาได้สัปดาห์ละกี่เม็ด คงที่ไหม ราคาผลิต

เองเม็ดละเท่าไหร่ ข่าวที่ว่าองค์การเภสัชฯ จะ

เลิกผลิตโดยจะนำาเข้าอย่างเดียวจริงไหม ทำาไม  

ขณะนี้นำาเข้ามาสัปดาห์ละกี่เม็ด ราคาเม็ดละ

เท่าไหร่ รวมๆ  แล้วแต่ละสัปดาห์จะมีฟาวิฯ  ให้

กระจายได้กี่เม็ด จะกระจายอย่างไร เป็นต้น”.

เกียกกาย • ก่อสร้างรัฐสภายิ่งขุดยิ่งเห็นพิรุธ “วัชระ” งัดหนังสือกรม

ป่าไม้แฉสภาใช้ไม้ปูพ้ืนผิดสเปก จากไม้ตะเคียนทองเป็นไม้พะยอม บี้

บิ๊กสภาลงโทษคนผิด ข้องใจพฤติกรรมเลขาฯ สภา เตรียมยื่น ป.ป.ช.                    

เอาผิดซ้ำา



4 ปที่ดํารงตําแหน�ง กอนตัดสินใจเขาคูหากาบัตรเลือกตั้ง 

ผู้เปิดชื่อเตรียมความพร้อมในการลงสนามแข่งขันก่อนอาจได้

เปรียบผูสมัครคนอ� น แตอาจจะไมเสมอไปในสนามเลือกตั้ง กทม. รวม

ถึงความไดเปรียบเสียเปรียบในทางการเมืองระหวางผูสมัครในแบบอิสระ

กับสังกัดพรรคการเมือง ซึ่งก็มีขอออนขอแข็งตางกัน

อยางไรก็ตาม การเลือกต้ังคร้ังน้ี มีเร� องผิดปกติวิสัยอยูหลายเร� อง                                                                                              

ที่เปนคําถามคาใจแกชาวกรุงเทพฯ เชน วาที่ผูสมัครคนดัง อดีตผูบัญ 

ชาการตํารวจแหงชาติ ออกตัวแรงลงพื้นที่แตไกโห ขึ้นปายถายรูปคูกับ

ผูสมัครสมาชิกสภา กทม. แลวหลายครั้ง กลับประกาศถอนตัวกะทันหัน

แบบไมมีการแถลงชี้แจงเปนเร� องเปนราวตอสังคม 

ยิ่งไปกวานั้นพรรคใหญอยางพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะแชมป 

กทม. ได ส.ส.มากที่สุด กับพรรคเพ� อไทย รองแชมปได ส.ส.กทม. มาเปน

อันดับ 2 ตางไมสงตัวแทนของพรรคชิงตําแหน�งผูวาฯ กทม. แตทั้งสอง

พรรคสงผูสมัคร ส.ก. ครบ 50 เขต ในเวลาตอมาก็มีความชัดเจนขึ้นวา

พรรคใหญสองพรรคหนุนผูสมัครที่ไมสังกัดพรรคทานใดบาง 

จึงดูไมแปลกที่เห็นผูสมัครในนามอิสระบางคนเดินลงพื้นที่ ไป

พรอมกับทีมงาน ส.ก.ของพรรคใหญบางพรรคในหลายพื้นที่ ประชาชน 

กทม.อาจเกิดคําถาม ในบรรดาผูสมัครท่ีประกาศตนวาลงสมัครผูวาฯ กทม. 

ในนามอิสระไรสังกัดนั้น “มีอิสระจริง 100%” หรือไม หรือวา “อิสระ

แบบสับขาหลอก” อิสระไมจริง เพ� อหวังคะแนน บางคนไมกลาลงในนาม

พรรคการเมืองกลัวแพ เน� องจากบางพรรคการเมืองอาจสูญเสียความนิยม

ในหมู Voter เมืองหลวงกรุงเทพฯ ไปแลวอยางกูไมกลับหรือไม อยางไร

ก็ตาม “อิสระแบบสับขาหลอก” อาจยิ่งเสียแตมเขาไปใหญ เหมือนที่เคย

เกิดข้ึนในอดีต  คนกรุงเทพมหานครใกลชิดขอมูลเขาถึงขอเท็จจริงไดหลาย

ทิศหลายทาง เขารูทัน “ไผเปนไผ” อยาดูแคลนประเมินประชาชนชาว

กรุงเทพฯ ต่ํา ถาพลาดอะไรไปเพียงนิดหน�อยอาจเปนเร� องใหญ  

สนามเลือกตั้งผูวาฯ กทม.เปนสนามปราบเซียนมักมีเซอรไพรส

เสมอ อะไรก็เกิดขึ้นไดทั้งนั้น คนกรุงเทพฯ คาดเดายาก การสง ส.ก.ลง

ดวยน้ันมีประโยชน แตไมใชคําตอบสุดทายวาจะชวยใหชนะการเลือกต้ังผู

วาฯ กทม.ไดเสมอไป อยาเพิ่งมั่นใจวาผูสมัครที่มีโพลนํามาตลอดจะลอย 

ลํา ในอดีตกรณี พล.ต.อ.พงศพัศ พงษเจริญ คะแนนนํา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ 

บริพัตร มาตลอด แตสุดทาย พล.ต.อ.พงศพัศก็แพ

อยายามใจหรือซีเรียสกับผลการสํารวจคะแนนนิยมตอผูสมัคร

วาท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครของโพลสํานักตางๆ จนเกินไปนัก เพราะ

อาจถูกได อาจผิดพลาดได ข้ึนอยูกับหลักการวิจัย วิธีวิจัย เคร� องมือวิจัย 

และวิธีวิทยาวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) วาถูกหลักวิชาการหรือ

ไม ถูกตอง (VALIDITY) และน�าเช� อถือ (RELIABLITY) หรือไมเพียงใด ตอง

ใหผูรูเก่ียวกับทางวิชาการวิจัย หรือมีอคติหรือถูกแทรกแซงจากอิทธิพลใด

หรือไม ถึงอยางไรแมระเบียบวิธีวิจัยถูกตอง แตอยาลืมวาการสํารวจพบ

วามีจุดออนแน�ๆ  คือ เปนการถาม-ตอบความคิดเห็น และ/หรือความรูสึก

ขณะน้ันเวลาตอบของผูตอบเทาน้ัน โพลระดับโลกของนิวยอรกยังทํานาย

ผิดพลาดไดเลย แมกระท่ังการทํานายผลคราวกอนผูจะไดเปนผูวาฯ กทม.

ยังผิด คือคนนําท่ี 1 ถูกแซงโคงสุดทายก็เกิดข้ึนมาแลว อยาซีเรียสหรือหลง

ประเด็นกับผลโพล เพราะปจจัยช้ีขาดจริงจะอยูท่ีโคงสุดทายตางหาก

เน� องจากผูสมัครเปนวาที่ผูวาฯ กทม.ลวนมีคุณภาพจึงแขงขันกัน

สูง บางรายก็มีท่ีมาจากฐานคะแนนเดียวกันจึงแยงคะแนนกันเอง คาดวาผู

ท่ีจะไดรับเลือกต้ังเปน “ผูวาราชการกรุงเทพฯ” คนใหม คนท่ี 17 น้ัน น�า

จะไดคะแนนประมาณ 8 แสน-9 แสนคะแนน ก็อาจไดเปนผูวาราชการ

กรุงเทพฯ ก็เปนไปได (คือไมถึง 1 ลานคะแนน เพราะแยงคะแนนแขงขัน

สูง) อาจชนะกันแบบสูสีใน 2 ถึง 3 ลําดับแรก ถาผูชนะท่ี 1 ไดคะแนนเกิน 

1 ลานคะแนนอาจเกิดข้ึนไดถาหากชาวกรุงเทพฯ ออกไปใชสิทธ์ิถลมทลาย

ในวันน้ัน ผูสมัครรายใดไดเกิน 1 ลานคะแนนข้ึนไปตองยกน้ิวใหเลยครับ 

วาทานไดรับคะแนนนิยมจากชาวกรุงเทพฯ มากน�าพอใจแลวละ

ณ ตุลาคม 2564 ขอมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ระบุวา ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร จํานวนรวม 4,478,150 

คน เปนผูหญิง 2,430,160 คน ซึ่งมากกวาผูชายที่ 2,047,984 คน สวน

ขอมูลที่สํานักงานสถิติแหงชาติพบวา “NEW VOTER” คนอายุนอยบุคคล

เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ เปนผูที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

เปนครั้งแรกในป 2565 จํานวน 61,351 คน (เพิ่งอายุครบ 18 ปขึ้นไป

หมาดๆ) จํานวนหกหม� นคนกลุมนี้เทานี้อาจเรียกเปนคนรุนใหม จะไม

เพียงพอเปนกลุมชี้ขาดชัยชนะความเปนผูวาฯ กทม.

หากแตน�าสังเกตวาผูมีสิทธิ์เลือกตั้งผูวาฯ กทม.คราวนี้ 1,500,000 

คน อาศัยในบานมีรั้วและคอนโดฯ จงจับตาดูคนกลุมใหญนี้ใหดี พอ

อนุมานไดวาคนชั้นกลางกลุมนี้ในอายุหลายวัย หากต� นตัวไปใชสิทธิ์สูง

อาจถึงกลับอาจมีผลตอคะแนน “ได-เสีย” ทางใดทางหนึ่งตอผูสมัครวาที่

ผูวาฯ กทม. “แบบเกา” VS “แบบใหม” ที่ไดอธิบายไวแลวขางตน 

ผูสมัครตําแหน�งผูวาฯ กทม.ตองรอบรูการบริหารภาครัฐสมัยใหม                                                                                             

(MODERN PUBLIC MANAGEMENT) เปนอยางดี รูจริงการออกแบบ
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี เผลอแปบเดียวอยูใน

อํานาจเกือบ 8 ป นิดาโพลเปดเผยผลสํารวจคะแนน

นิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2565 บุคคล

ที่ประชาชนจะสนับสนุนใหเปนนายกรัฐมนตรี แมเสียงสวน

ใหญยังระบุหาคนที่เหมาะสมไม                                        

ได แตบุคคลที่ไดรับความนิยม

ตามมาเปน พิธา ล้ิมเจริญรัตน                                               

หัวหนาพรรคกาวไกล พล.อ.ประ 

ยุทธ ตามมาเปนลําดับสาม สวน 

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหนา

ครอบครัวเพ� อไทย โผลไลหลัง

ตามมา เปนธรรมดา นายกฯ 

อยูมา 8 ป ผูคนเริ่มเบ� อหน�าย 

เอาแค่เรื่องการปฏิรูปประเทศ 

ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปตํารวจ ไม

เปนรูปเปนรางทั้งที่มีอํานาจเต็ม

ในมือ เคยเปนหัวหนาปฏิวัติ เปนนายกฯ มีอํานาจเบ็ดเสร็จ 

พล.อ.ประยุทธเคยรังเกียจการเมืองแบบเกา แตทําไปทํามา 

กลับทําแบบเกา ทั้งที่โจทยทําลายเพ� อไทยกลุมอํานาจเกานั้น

งายมาก แคทําใหดีกวา เทานั้นเอง 

หายหนาหายตาไปนาน ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ประธาน

คณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ� อไทย โผลหนาออกมา

แถลงขาวสถานการณการเมือง นอกจากจะสวมบท คุณลุงผู

ใจดีปกปองหลานอุงอิ๊ง น.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร บุตรสาวนาย

ทักษิณ บอกวามีขบวนการสกัด

กั้น โดนนักการเมืองฝายตรงขาม

จองโจมตี เลนงานอยางหนัก 

พลางดากราดไปถึงหัวหนาพรรค

ประชาธิปตย ภูมิใจไทย กอน

เลือกตั้งเคยบอกจะไมรวมงาน

เผด็จการ แตในวันนี้กลับมาปก

ปอง พล.อ.ประยุทธ เจาตัวยัง

บอกอีกวา จะเปดอภิปรายนอก

สภา พุงเปาถลมไปที่ พล.อ.ประยุทธ โดยแยมหนังตัวอยาง

มีทั้งปมรถไฟฟาสายสีเขียว และปมที่ดินเขากระโดง โดยที่

เจาตัวขอรอดูวันเวลา ฟาฝน แลวคอยเปดเวทีซักฟอกถลม

รัฐบาลประยุทธ  

โควิดเลนงานถึงกรรมาธิการพิจารณากฎหมายลูก                                                                        

2 ฉบับ ที่วาดวยพรรคการเมืองและวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.                                        

กรรมาธิการหลายคนติดไปแลว                                                       

หายไปแลว ลาสุดถึงคิว นาย                                                      

อนันต ผลอํานวย ส.ส.กําแพง 

เพชร พรรคพลังประชารัฐ ใน                                             

ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิ 

การ ผลออกมาเปนบวก จึงตอง

เขาแอดมิดที่โรงพยาบาล กอนที่

เจาตัวจะไปยังยอมรับเสียดายที่

ไมไดอยูรวมประชุม 30-31 มี.ค. 

ไฮไลตสําคัญที่จะมีการลงมติ

เร� องสําคัญ 1.วันที่ 30 มีนาคม 

จะลงมติกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งเปน 

ส.ส.แบบแบงเขตและแบบบัญชีรายช� อ วาจะเปนหมายเลข

เดียวกันหรือตางหมายเลขกัน 2.ในวันที่ 31 มี.ค. จะลงมติ

ประเด็นการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูรวม

จัดตั้งพรรค เปนสองเร� องสําคัญที่พรรคการเมืองเฝารอคอย 

ผลจะออกมาเปนอยางไร แตก็ยังนิ่งนอนใจไมได ยังตองไป

ลุนโหวตในวาระ 3 ในสมัยประชุมหนาอีกครั้ง 

แมการเลือกตั้งทั่วไป ส.ส.ยังไมรูจะเกิดขึ้นปนี้หรือป

หนา แต 22 พ.ค.นี้ มีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.และสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และนายกเมืองพัทยา โดยเฉพาะ

สนามใน กทม.นั้น หลายพรรค 

หลายกลุมการเมือง จับจองเปน                 

พิเศษ เริ่มขยับเปดตัวออกมา

เปนระยะๆ ที่น�าสนใจ กลุมรักษ                            

กรุงเทพฯ ที่วากันวาเปนแบ็ก 

อัพ หนุนหลังให พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง ที่กระโดดลงสมัคร

ขอชิงตําแหน�งผูวาฯ เหมือนกัน 

ไลหลังไปดูทีมงานคนหนุนหลัง   

เหมือนเปนกวน กปปส.รียูเนียน 

อยางไรอยางนั้น ไดทั้ง ‘ถาวร 

เสนเนียม’ ‘ทินกร ปลอดภัย’ ทีม

งานกํานันสุเทพ เทือกสุบรรณ 

แววเสียงดีไมดีหมอวรงค เดชกิจวิกรม แหงไทยภักดี อาจ

โดดรวมวงมาแจมดวย ทําการเปดตัวบิ๊กวิน แนะนําทีมงาน

ไปบางแลวบางสวนเม� อ 28 มี.ค. สวนผลงานตอนสุดทาย ผู

วาฯ กทม. จะไปถึงฝงฝนแคไหน ส.ก.จะไดกี่คน ยังตองตาม

ลุนกันตอไป.

อนันต ผลอํานวย

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ร.ต.อ.เฉลิม อยุบํารุง

วามขัดแยงวุนวายทางการเมืองระดับชาติของไทยขณะนี้

ยังวุนวายไมเลิก โดยเฉพาะภายในพรรคผูนําฝายรัฐบาล 

สาละวนอยูกับการจัดการหวังสืบทอดอํานาจและผลประโยชน

ของตนและพรรคพวกมากกวาการใสใจดูแลปญหาปากทอง                                                                  

การดํารงชีวิตของประชาชน การสืบทอดอํานาจโดยใชกลไกของรัฐธรรม 

นูญเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงจะทําให้กลไกในระบบประชาธิปไตยถูกบิด                                                                   

เบือน สรางกติกาเอื้อเฟอฝายตนใหไดประโยชนมากที่สุด สภาพเศรษฐ 

กิจตกต่ํา สถานการณการเมืองที่ย่ําแย อาจทําใหสังคมไทยวนกลับสู

วงจรอุบาทว ประวัติศาสตรซ้ํารอยอีกหรือไม มีการแสดงความคิดเห็น

อยางอื้ออึงวารัฐธรรมนูญป 60 ที่ออกแบบโดยบรรดาเกจิอาจารยและ

นักวิชาการสาขานิติศาสตร-รัฐศาสตร ที่มีช� อเสียงระดับประเทศในแบบ                                                                                     

ฉบับ “รัฐธรรมนูญที่ดี ไซนมาเพ� อพวกเรา” สนับสนุนการสืบทอดอํา 

นาจดวยการอุมชูของ 250 ส.ว. ที่หัวหนา คสช.แตงตั้งขึ้นมา ตองได

รับการแกไข มิฉะน้ันการเมืองรัฐสภาไทยจะเดินทางไปสูวิกฤตในวันขาง

หนา อยาวาแตวันขางหนาเลย แคตอนน้ีวิกฤตการเมืองอันสืบเน� องมาจาก

รัฐธรรมนูญฉบับน้ีก็เห็นชัดย่ิงกวาชัดอยูแลว กําลังถึงทางตัน สภาลมซํ้าซาก 

รัฐมนตรีบอยคอตไมรวมประชุม ครม. การตอรองทางการเมือง–อํานาจ–

ผลประโยชน ฯลฯ ลวนเปนดัชนีช้ีวัดใหเห็นถึงรัฐบาลรอแร ในยามกระแส

ตกตํ่า บารมีถดถอย การเลือกต้ังทุกระดับยังสกปรกท้ังๆ ท่ีมีองคกรอิสระ

กํากับดูแลโดยตรง มีการทุจริต โกงกันทุกรูปแบบเพ� อควาชัยชนะ แขงกัน

ซ้ือเสียงดวยเงินทอง ใครซ้ือไดมากกวากัน ประชาชนขาดความเช� อม่ันและ

ศรัทธาในตัวผูนําประเทศ ผูนํารัฐบาลมีอํานาจแตบริหารไมได 

เม� อพี่นองประชาชนคนกรุงเทพฯ ส� อ ตลอดจนพรรคการเมือง

ฝายคานลุกขึ้นมากระทุง ทวงสิทธิ์ติดตามทวงถามสิทธิอันชอบธรรมของ

ประชาชนในการเลือกตั้งผูวาราชการ กทม.  ที่วางเวนมานานถึง 9 ปครั้ง

แลวครั้งเลาก็แทบไมมีการแถลงชี้แจงอยางเปนเร� องเปนราว จนในที่สุด

รัฐบาลสุดจะทัดทานจึงประกาศการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

และสมาชิกสภา กทม. ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

ศึกเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พฤษภาคม 

2565 เปนวันท่ีประชาชนชาวกรุงเทพฯ จะไดใชสิทธิเลือกต้ังอันชอบธรรม

ของตน เพ� อกําหนดชะตากรรมเมืองกรุงเทพมหานครรวมกัน หลังจากถูก

ผูมีอํานาจ ประเทศนี้ยึดสิทธิของชาวกรุงเทพฯ ไวยาวนานถึง 8 ป ชาว

กรุงเทพฯ อาจสรางปรากฏการณใหม ผมขอเรียกวา “22 พฤษภาคม 

ปรากฏการณกรุงเทพฯ” ในฐานะนักวิชาการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและ               

วิจัยนโยบายสาธารณะดานรัฐประศาสนศาสตร และเศรษฐศาสตรสําหรับ

นักบริหาร ผมขอถือโอกาสนี้เสนอแนะทางวิชาการ “สเปกความเปนผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครยุคใหมที่พึงปรารถนาของสังคมไทย”

ผมเองเช� อมั่นเหมือนกับหลายๆ ทานที่เช� อวา “การเมืองการปก 

ครองทองถิ่นคือหัวใจประชาธิปไตยที่แทจริง (TRUE DEMOCRACY)” 

การบริหารจัดการโดยแทจริงแลว ควรใหทองถิ่นหรือจังหวัดจัดการเพ� อ

จะไดสอดคลองกับบริบทแตละพ้ืนท่ีและชุมชน อีกท้ังแกไขปญหาไดรวด                                                                              

เร็ว การกระจายอํานาจใหทองถิ่นเปนเร� องสําคัญ ชาวกรุงเทพฯ ตอง

แสดงพลังในฐานะสมาชิกของสังคม กทม. มาชวยกันสรางสรรคประชา 

ธิปไตยที่แทจริงไปดวยกันโดยหลั่งไหลออกไปใชสิทธิเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครแบบถลมทลาย สราง “22 พฤษภาคม ปรากฏการณ

กรุงเทพฯ”  ใหรูวาพลังคนไทยจากกรุงเทพฯ เมืองหลวงประเทศไทยนั้น

ต� นตัวทางการเมืองไมนอย พรอมจะนําพาสังคมไทยไปสูประชาธิปไตย

เต็มใบ เพ� อสรางอํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยใหเกิดข้ึนไดอยางเปน                                                                                        

จริง หากออกไปใชสิทธิในอัตราสูง 70 ถึง 75% ขึ้นไป ก็สมควรเรียก 

“ปรากฏการณกรุงเทพฯ” ในมิติใหมคนไทยใสใจตองการเปล่ียนการเมือง

ไทยใหม “แบบใหมใหใสสะอาด” ถือเปน “การสั่งสอนปฏิเสธเนื้อหา” 

การเมืองระดับชาติ “แบบเกา” ซึ่งน้ําเน�า  ขี้ฉอ ทุจริต คอรรัปชัน วน

เวียนอยูในวงจรอุบาทวไมจบไมสิ้น

หวังใจวาวันเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ กทม.) 

22 พฤษภาคมนี้ น�าจะมีการออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งสูงมากเพราะ

(1) อั้นมานาน 8 ป (นับถึงป 2565) ไมมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. 

(2) ผูสมัครวาที่ผูวาฯ กทม. บางคนบางพรรคสง ส.ก. (สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร) จะสงผลเพิ่มคนไปใชสิทธิมากอีกทางหนึ่ง 

(3) ระหวางผูสมัครวาที่ผูวาฯ กทม. คราวนี้จะมีการแขงขันกัน

อยางเต็มที่กระตุนอีกทางใหคนออกไปใชสิทธิ์ 

(4) คนไทยไมนอยไมพอใจผูมีอํานาจและนักการเมืองเลนเกมการ                                                                             

เมืองไมสรางสรรค จึงตองการออกมาใชสิทธิ์สั่งสอนความสับปลับ ปลิ้น 

ปลอนของเนื้อหาการเมืองแบบเกาน้ําเน�าทุจริตการแขงขันเที่ยวนี้จะเปน 

“แบบเกา” VS “แบบใหม” จะกระตุนใหชาวกรุงเทพฯ ออกไปใชสิทธ์ิมาก

เพ� อสั่งสอนความไมถูกตองของการเมืองไทย

ดังนั้นการสราง “ปรากฏการณกรุงเทพฯ” อาจเปนไปได หากชาว

กรุงเทพฯ ลุกขึ้นทวงคืนประชาธิปไตยที่แทจริงใหกลับมาสูประเทศไทย

อันเปนที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน

มีผูประกาศตนเองจะลงสมัครผูวาฯ กทม. 8 คนแลว (ขอมูล ณ 26 

มี.ค.65/เนชั่น) เปนผูสมัครสังกัดพรรคการเมือง 4 คน อิสระ 4 คน ถึงวัน

สมัครจริงผูสมัครรวมกันอาจมีนับ 10 คน ก็ได   

เน� องจากศึกเลือกตั้งผูวาฯ กทม. และสมาชิกสภา กทม. จะเกิดขึ้น

ในวันเดียวกัน (22 พฤษภาคม 2565) การเลือกตั้งครั้งนี้ดูคึกคักเปนพิเศษ

การเลือกตั้งผูวาฯ กทม. มีผูสมัครในนามอิสระไรสังกัด ไดแก ชัช

ชาติ สิทธิพันธุ-สกลธี ภัททิยกุล-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง-รสนา โตสิตระกูล

สวนผูสมัครของพรรคการเมือง ไดแก สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 

พรรคประชาธิปตย-วิโรจน ลักขณาอดิศร พรรคกาวไกล-นาวาอากาศ ตรี

ศิธา ทิวารี พรรคไทยสรางไทย

อยางไรก็ตาม คาดวาคงมีผูสมัครที่จะลงชิงชัยในศึกเลือกตั้งครั้งนี้

เพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่ง เชน นายอุเทน ชาติภิญโญ อดีตขาราชการที่เคย

เปดตัวลงสมัครผูวาฯ กทม. ตั้งแตป 2562 ดร.ประยูร ครองยศ จะลง

สมัครในนามอิสระ จากเดิมจะลงในนามพรรคไทยศรีวิไลย จะทราบวา

ศึกเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ครั้งนี้จะมีผูสมัครอยางเปนทางการทั้งหมดกี่ทาน 

ตองรอดูวันสุดทายของการรับสมัคร  (4 เมษายน 2565)

ถือเปนเร� องน�ายินดีสําหรับชาว กทม. ท่ีตัวเลือกผูสมัครชิงผูวาฯ                                                                                       

กทม. ใหคนกรุงเทพฯ ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไดตัดสินใจครั้งนี้มีหลากหลาย เม� อ                                                                                       

เปดช� อออกมาอยางเปนทางการของผูเสนอตัวลงมาชิงเกาอี้ผูวาฯ กรุง 

เทพฯ คราวนี้ แตละคนลวนเปนคนมีความรูความสามารถ ดูมีวุฒิภาวะ 

มีบทบาทและประสบการณแสดงออกใหสังคมไดรับรู อาจแตกตางหรือ

ละมายคลายคลึงกันบาง ตางมีจุดเดนจุดดอย ยังความไดเปรียบเสีย

เปรียบในการแขงขันยอมมีเปนธรรมดา ผูสมัครแตละคนตางเตรียมความ

พรอมกําหนด “นโยบาย” ใหชาวกรุงเทพฯ ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจะไดพิจารณา

ศึกษาอยางรอบคอบวาเลือกผูวาฯ ในสเปกแบบไหนที่พึงปรารถนาของ

สังคม กทม. มาบริหารดูแลชีวิตความเปนอยูของชาว กทม. ตลอดวาระ 

นโยบายและแผนปฏิบั ติ ก าร เชิ งกลยุ ทธ  

(STRATEGIC-ACTION  PLAN) อยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ และการบริหารนโยบาย

สาธารณะ (PUBLIC POLICY MANAGEMENT) 

อยางสอดคลองกับบริบทแตละพื้นที่และชุมชน 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ความตองการและความ

เดือดรอนแทจริงที่คนในพื้นที่ปากทองชีวิต

ที่หลากหลายแตกตางกันจะนํามาเปนขอมูล

บริหารที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจง ไมเหวี่ยงแห ไม

นั่งเทียนพูด นั่งเทียนเขียน ในโลกยุคใหมตอง

รอบรูวิชาการที่ถูกตอง จึงตองอยางนอยเขาใจ

การแบงกลุม “หกกลุมกรุงเทพฯ” กลุมกรุงเทพฯ 

กลาง 9 เขต/ กลุมกรุงเทพฯ ใต 10 เขต/ กลุม

กรุงเทพฯ เหนือ 7 เขต/ กลุมกรุงเทพฯ ตะวัน

ออก 9 เขต/ กลุมธนบุรีเหนือ 8 เขต/ กลุม

กรุงธนบุรีใต 7 เขต (โปรดดูตาราง 1) ใชขอมูลที่

ครอบคลุมถูกตองนํามาวางแผน วางงาน วางงบ

ประมาณ วางคน เปนขั้นเปนตอนแสดงใหชาว

กรุงเทพฯ เห็นจริง เพ� อประชาชนชาวกรุงเทพฯ 

เช� อมั่นวา “วาที่ผูสมัครกรุงเทพฯ ทานนี้” เปน

คน “มีของ” เปนคนพูดปฏิบัติไดจริง ไมใชขี้คุย

ขี้โม ไมใชดี “แตพูด” หรือเอาแต “กินบุญเกา” 

ไมพอแน�

แมจะมีส� อโซเชียลชวยในการหาเสียง แต

ผูสมัครวาที่ผูวาฯ กทม.ควรขยันเดินพบปะเขาหา

ชุมชนหลากหลายใหกวางขวางมากที่สุด เพ� อจะ

ไดมีโอกาสสัมผัสรับรูปญหาความตองการที่แท

จริง แสดงความจริงใจตอประชาชน นํามาเปน

ขอมูลจริงเพ� อพัฒนานโยบายมาตรการที่ โดนใจ

ประชาชนอยางนอยควรสัมผัสทั้ง 6 กลุมพื้นที่ 

(ตาราง 1) ถาไดครบหรือเกือบครบ 50 เขตก็ยิ่งดี 

หมายถึงผูสมัครวาที่ผูวาฯ กทม.ตองมีทีมงานเขม

แข็ง คิดงานเกง บริหารจัดการเปนระบบภายใต

เวลาที่มีจํากัดในการรณรงคหาคะแนนนิยมตน

เอาแคกินบุญเกา หรือมีตําแหน�งเกาหรือ

เกงเรียนมาเฉพาะทางไมเพียงพอ ในคุณสมบัติ

จะไดรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

คนใหม เกงเฉพาะทางไมใชคําตอบ เพราะคุณสมบัติโดดเดนของผูสมัคร

เปนผูบริหารระดับผูวาราชการกรุงเทพมหานครนั้นตองเปนคนรอบ ตัว

แบบบริหารทฤษฎีประสานกับปฏิบัติการแบบความคิดสหวิทยาการขาม

สาขาวิชา (INTERDISCIRIARY) และบูรณาการศาสตร (INTEGRATED  

SCIENCE) ที่กรุงเทพมหานครมีโจทยทางการบริหารที่ซับซอนยิ่งนัก จึง

ตองการผูบริหารที่เขาใจแกนแทลึกๆ ของปญหาไมใชแคคุยโตคุยโมสราง

ภาพไปเร� อย ประดิษฐถอยคําใหดูดี เชน สราง “SMART CITY” อยาง

มหานครกรุงเทพฯ 2 ไมใชนักบริหารเปนเสี้ยวเปนสวนเฉพาะบางเร� อง 

เพราะคุณตองเจอกับคนรวย-คนชั้นกลาง-คนจนจริงๆ ในชุมชนหาเชา

กินค่ําที่เปนคนสวนใหญในกรุงเทพฯ ผูเปนนักบริหารระดับผูวาราชการ

กรุงเทพฯ แบบใหมในยุคใหมที่ควอนตัมเทคโนโลยีจะมาแรงตองการ “ผู

บริหารในสเปกใหมพิเศษไมเคยมีมากอน” เปนนักบูรณาการถึงลูกถึงคน                                                                                     

จริงใจกับชาวกรุงเทพฯ ทุกชนชั้น “ผูบริหารสเปกใหมพิเศษ” นี้ สํานึก

คิดเปนแบบขามสาขาวิชาบูรณาการศาสตรนั้นเฉพาะเจาะจง หมายถึง

สามารถเช� อมโยงบูรณาการ “เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดลอม-กฎหมาย-

ทุกขสุข” อยางเปนระเบียบระบบ กลาวเจาะจงเฉพาะผูวาราชการกรุง 

เทพมหานครคนใหม ภารกิจในลําดับสูงสุด (PRIORITY) แรกตองสราง

งานสรางรายไดจริงใหพอเพียงกับความตองการแทจริงของคนชั้นกลางที่

ตกงาน ตองคลี่คลายเปนลําดับแรกใหสมกับผูวาราชการ กทม.คนใหมที่

พึ่งไดมีของ เปนผลิตภัณฑที่แตกตางจริง

ตองสามารถช้ีใหชาวกรุงเทพฯ เช� อม่ันวาผูสมัครวาท่ีผูวาฯ กรุงเทพฯ                                                                                             

จะสามารถบริหารงบประมาณกอนโตอยางไร ป 2565 สูงถึง 79,855 

ลานบาท สูงกวางบบางกระทรวงดวยซ้ํา จะบริหารอยางไรใหมีประสิทธิ                                                                                         

ภาพเปนประโยชนกับประชาชนกรุงเทพฯ สูงสุด และไมรั่วไหลใชหลัก 

FISCAL AND FINANCIAL MANAGEMENT ใหถูกทางบริหารงบตาม

นโยบายมาตรการไหน ทําไดอยางไร เทาใด อยางไร จะเกิดผลลัพธ

อยางไร จะใหประชาชนกรุงเทพฯ มีสิทธิ์มีสวนรวมแทจริงอยางเปนรูป

ธรรมไดอยางไร จงประกาศออกมาชัดๆ ตองใหเห็นจริงรูปธรรม สัมผัส

ไดเปนเร� องๆ วาผูสมัครวาที่ผูวาฯ กรุงเทพฯ ทานนั้นมีความสามารถทาง 

การบริหาร ซึ่งไมเพอฝน จึงตองตั้งทีมเลือกใชคนเปนคนเกงมีวินัยจริง

น�าสังเกตวาทางการอนุญาตใหผูสมัครวาที่ผูวาฯ กรุงเทพฯ ใชจาย

หาเสียงไดคนละไมเกิน 49 ลานบาท (กกต.) คงตองมีระดับเศรษฐีนายทุน

ใหญบริจาคหรือไม สวนคาตอบแทนตําแหน�งผูวาราชการกรุงเทพมหา 

นครไดเดือนละ 113,560 บาท วาระ 4 ปของการดํารงตําแหน�งจะไดรับ

เงินรวมเปนเงิน 5,450,880 บาท จะบริหารงบประมาณกรุงเทพฯ ปและ

ราวเกือบ 1 แสนลานบาท

สเปกใหมของความเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครยุคใหมที่

พึงปรารถนา ผมสรุปไวในตาราง 2 สเปกใหมที่สําคัญที่สุดคือ “ความ

เปนผลิตภัณฑใหมที่แตกตาง (DIFFERENTIATED PRODCT)” ทั้ง

ความเปนผูบริหารยุคใหมสูโลกยุคใหมเทคโนโลยีใหมยุคควอนตัม ซึ่งจะ

กาวพนจากดิจิทัลในอีกไมกี่ปขางหนา ความซ� อสัตยแทจริงสามารถปราบ

คนโกงไดจริงสําเร็จแลว มีผลงานเปนที่ประจักษชัดแลว มีความสามารถ

เช� อมโยงประโยชนคนกรุงเทพฯ เช� อมตอกับอีก 76 จังหวัดไดอยางเปน

รูปธรรมอยางไร การมองไกล (FORWARD-LOOKING ORIENTED) 

เชน เร� องการทรุดตัวพื้นที่กรุงเทพฯ จะจมใตน้ํา เร� องฝุนพิษ PM 2.5 จะ

เตรียมรับมืออยางไร จะสรางงาน สรางรายไดใหคนชั้นลางในชุมชนที่

เดือดรอนแสนสาหัสเฉพาะหนาในขณะนี้ ไดอยางไร เปนตน

ราว 2 สัปดาหสุดทายกอนเลือกตั้ง อยูที่ตัวผูสมัครวาที่ผูวาราช 

การกรุงเทพมหานครจะสรางสีสันเปนพิเศษ โดนใจเต็มๆ ไดอยางไร เพ� อ

ใหพวกเขาเทใจเทคะแนนมาให 

(1) “DIFFERENTIATED PRODUCT” โดดเดนแตกตางแทจริง

จากผูสมัครคนอ� นชัดเจนไหม

(2) “นโยบายเดนๆ” ที่ตนเสนอออกไปปฏิบัติไดจริงไหม ตอบ

โจทยชาวกรุงเทพฯ หลายกลุมคนจริงไหม

(3) “สรางกระแส” โคงสุดทายให VOTER โดนใจเต็มๆ อยาง

จริงจังตอ VOTER ตรงนี้ตางหาก อาจถึงชี้ขาดการไดรับเลือกตั้งเปนผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครในขั้น FINAL 

ทายนี้ผมหวังวา “ผูสมัครเปนผูวาราชการกรุงเทพฯ” ทุกทานคง

อุทิศทุมเทแขงขันกันทําความดีเต็มกําลังความสามารถ เพ� อประโยชนสุข

สาธารณชนของชาวประชาชนกรุงเทพฯ สมกับเปนบุคคลสาธารณะท่ีเปด

หนาสูออกมาท่ีทุกคนควรไดรับความช� นชมเปนนักสูประชาธิไตยแหงยุคสมัย

VOTER ชาวกรุงเทพฯ จะเปนผูตัดสินสุดทายภารกิจอันทรงคุณคา 

อันทรงเกียรติในชีวิตของทานในคร้ังสําคัญน้ี ในทายท่ีสุดอยาลืมวา “ผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร” คือ “หนาตาของประเทศ” จงทํากรุงเทพฯ เปน 

“ประตูสูโลกกวาง” ดวยโดยเช� อมตอกับอีก 76 จังหวัดของประเทศไทย  

ชาวกรุงเทพฯ ออกไปใชสิทธิ์มืดฟามัวดิน สราง “22 พฤษภา. 

ปรากฏการณกรุงเทพฯ” ดี ไหมครับ.

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

ไ

ค

พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง 

29 มีนาคม พ.ศ.2493 วันถวายพระเพลิงพระบรม

ศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 

ณ พระเมรุมาศ ทองสนามหลวง อนึ่งเม� อวันที่ 9 มิถุนายน 

พ.ศ.2489 ไดเกิดเหตุการณอันไมคาดฝน พระองคตองอาวุธ

ปน เสด็จสวรรคต ณ ที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง 

ยังความเศราสลดและความอาลัยรักจากพสกนิกรเปนที่ยิ่ง.

วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.8

TRUE DEMOCRACY

22 พฤษภาคม 65 ปรากฏการณกรุงเทพฯ



บไปแลวสําหรับงานประกาศรางวัลอคาเดมีอวอรด หรือ

ที่รูจักกันในช� อออสการ หรือรางวัลตุกตาทอง ครั้งที่  94 

ประจําป 2565 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร โดลบี ในนคร

ลอสแอนเจลิส เม� อคืนที่ผานมาตามเวลาทองถิ่นในสหรัฐอเมริกา 

หรือชวงเชาวันนี้ตามเวลาของไทย โดยรางวัลตางๆ ไดสรางปรา 

กฏการณใหมๆ บนโลกมายาอยางมาก ไมวาจะเปนรางวัลใหญ

อยางภาพยนตรยอดเยี่ยมที่  “CODA” ของ Apple TV ควารางวัล

ไปครอง  และสรางประวัติศาสตรหนาใหมที่เปนภาพยนตรเร� อง

แรกของคายสตรีมมิงที่สามารถควารางวัลมาได

ในขณะที่ดารานําชายและหญิงยอดเยี่ยมก็เปนหนาใหมที่

ไดตุกตาทองตัวแรกของชีวิตเชนกัน โดยฝายหญิง  “เจสสิกา แชส

เทน” ควารางวัลจากเร� อง The Eyes of Tammy Faye สวนฝาย

ชาย “วิล สมิธ” ก็ไดรางวัลจากภาพยนตรชีวประวัติเร� อง King 

Richard  ในขณะที่ “เจน แคมเปยน” ผูกํากับหญิงจากนิวซีแลนด

ก็ชนะรางวัลออสการ สาขาผู

กํากับยอดเยี่ยม จากผลงาน

เร� อง The Power of the Dog 

ของ Netflix 

นอกจากน้ัน “บิลลี อาย 

ลิช” และ “ฟนเนียส โอคอน

เนล” พี่ชายก็ควารางวัลออส 

การตัวแรกในชีวิต จากสาขา

เพลงประกอบภาพยนตรยอด

เยี่ยม จากเพลง No  Time To 

Die ประกอบภาพยนตรเจมส

บอนด สวน “ทรอย คอต

เซอร” ก็สรางประวัติศาสตร

เปนนักแสดงชายหูพิการคน

แรกที่ชนะออสการไดสําเร็จ จากบทบาท  Frank Rossi ในเร� อง 

CODA รวมถึง “อาเดียนา เดโบซ” ซึ่งเปนนักแสดงผิวสีคนแรกที่

ชนะรางวัลออสการไดสําเร็จ จากผลงานเร� อง West Side  Story 

ของสตีเวน สปลเบิรก ในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

เรียกวาออสการครั้งที่ 94 สรางประวัติศาสตรไวมากมาย 

แตที่ฮอตและกลายเปนที่วิพากษวิจารณในสังคมโลกจริงและโลก

ออนไลนคงไมมีเหตุการณใดเกิน “วิล สมิธ”  ที่เลนบทบูสดๆ เม� อ

เดินขึ้นเวทีไปตบหนา “คริส ร็อก” พิธีกรในรายการ หลังท่ีร็อกได

ลอเลียนทรงผม “จาดา พิงเกตต สมิธ” ศรีภรรยาสมิธท่ีตองโกนผม

จากโรคผมรวงเปนหยอม หรือโรคผมรวงเปนวง (Alopecia Areata) 

ดวยการเปรียบเทียบกับ “เดมี มัวร” ใน G.I. Jane วาเธอควรแสดง

นําในภาคตอไป 

โดยท้ังโลกจริงและโลกเสมือนตางก็มีความคิดเห็นเปน 2 ฝาย 

ฝายหน่ึงก็มองวาเปนการใชกําลังและความรุนแรงท่ีไมควรเกิดข้ึน 

ในขณะท่ีอีกฝายก็มองวาการบูลลีก็ไมควรเกิดข้ึนเชนกัน สวนชมรม

คมรักเมียตางยกยอง “สมิธ” วาทําถูกตองแลว เพราะเปนการลวง

เกินภรรยาท่ีเคารพรักตอสาธารณะ ซ่ึงงานน้ีก็คงตองติดตามดูกันตอ

ไปวาจะเกิดอะไรตามมา เพราะหลังจบการประกาศรางวัลออสการ                     

ไปเพียง 2 ช่ัวโมง สถาบันแหงศิลปะและวิทยาการภาพยนตร ซ่ึง

เปนเจาของรางวัลก็ออกแถลงการณไมสนับสนุนการใชความรุนแรง

ในทุกรูปแบบ ซ่ึงก็มีสมาชิกหลายคนท่ีเรียกรองใหมีการลงโทษ “สมิธ” 

ถึงข้ันยึดตุกตาทองตัวแรกคืนเสียดวย เพราะแมสมิธจะกลาวขอโทษ

บนเวทีแลว แตก็ไมไดขอโทษ “ร็อก” แตประการใด

“วิล สมิธ” หรือช� อเต็มๆ วา “วิลลารด แคโรลล สมิธ จู

เนียร” เกิดเม� อวันที่ 25 กันยายน 2511 เปนนักแสดง นักรอง 

รวมท้ังเปนผูอํานวยการสรางภาพยนตรดวย  ซ่ึงคนท้ังโลกตางรูจัก

เพราะมีผลงานทําเงินในระดับบล็อกบัสเตอรจํานวนมาก โดยใน

ดานความรักน้ันแมเขากับจาดาจะรักๆ เลิกๆ และมีขาว (คาว) ออก

มาในชีวิตคู แตดูเหมือนตอนนี้ “สมิธ” เลือกที่จะใชชีวิตอยูกับ

ปจจุบัน เม� อมีใครแตะตองศรีภรรยาก็ตองออกโรงปกปอง สวนใน

อนาคตจะเปนอยางไรคงตองติดตามกันตอไป.

ประเพณี ศาสนาก็จะตองเปลี่ยนไปตามผูชนะสงคราม

วันนี้กติกาโลกเปลี่ยนไปจากสงครามเปนการคา  ประเทศ

ที่เคยร่ํารวย มีอํานาจ มีอิทธิพลเพราะสงคราม กําลังจะประสบ

ความพายแพ ประเทศที่ทําสงครามการคา จากประเทศที่เคย

รํ่ารวยกลายเปนประเทศท่ียากจน ไมสามารถใชอิทธิพลสรางความ                                                                                

รํ่ารวยไดอีก ดังน้ันจึงหวนกลับมาใชสงครามเปนเคร� องมืออีกคร้ัง                                                                                      

แตก็เหมือนกับอดีตท่ีตองหาพรรคหาพวกรวมมือกัน เชนพันธมิตร

รวมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง สงครามโลกคร้ัง

ท่ีสามจะเกิดข้ึนก็ตอเม� อโลกตะวันตกรูตัววา ถาไมกอสงครามโลก

คร้ังท่ีสามฝายตนก็จะตกเปนลูกเมียนอย โดยมีโลกตะวันออกเปนผูนํา

การเปนกลางไมใชเร� องที่จะกระทําไดอยางตรงไปตรงมา 

ผูนําประเทศเล็กๆ จะตองฉลาด มีไหวพริบ มีเลหเหลี่ยม แลว

ประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ ตองยึดผลประโยชนของชาติเปนสําคัญ 

หลักการใหญๆ ก็คือตองรวมกลุมกัน มิใชรวมมือกับฝายที่อยูไกล

ตัว “ไมซีกรวมกันก็สามารถเอาชนะไมซุงได” ดังนั้นประเทศไทย

ก็ตองสมควรอยูรวมคายโลกตะวันออก แตไมใชอยูแบบใหประ 

เทศใหญขมเหง เอารัดเอาเปรียบ กรณีตนน้ําเอาน้ําไปใชแตผู

เดียวบงบอกวาประเทศไทยตองมีผูนําแบบนาชาติ กะลอน พลิ้ว

พราย ฉลาด แตก็ตองมีกองทัพที่เขมแข็งพอที่จะปกปองผลประ  

โยชนของชาติ มิใชเหมือนกรณีเปลี่ยนสนามรบเปนตลาด แตเรา

ตองเสียดินแดนใหเพ� อนบาน (มาอารี)

จากยูเครน ไตหวัน มาถึงบานเราไดอยางไร สงสัยวาจะอัล

ไซแมวแลว.

เฒาทารก     

 

ใครจะรบกัน ผมโฟกัสที่ประเทศไทย ตองยอมรับความจริง 

ไทยไมใชประเทศใหญ เสียงไมดังพอ ฉะนั้นเราตองรูกําลังตัวเอง 

การเปนกลางระหวางความขัดแยงของคนอ� นถือวาเปนทางออก

ที่ดีที่สุดแลว อยาทําเปนอวดเกงเหมือนที่นักการเมืองฝายคาน

พยายามแสดงออกมา เพราะเวลาโดนหางเลข ประชาชนจะเปน

ผูเดือดรอน ไมใชนักการเมืองครับ. 

โควิดยางเขาปที่สาม:เราจะอยูไดอยางไร

เรียน คุณอัตถ อัตนัย ที่นับถือ

คุณหมอยง (กรุณาอยาใหงองูแยกตัวออกไปนะครับ) คุณ                                                                           

หมอใหญ ไดออกมาใหขอคิดประชาชนในการดํารงชีวิตในสถาน 

การณการแพรระบาดของไวรัสโควิดยางเขาปที่สาม โดยคุณหมอ

5บทความ

ระเด็นทวงคืนสนามหลวง อาจมีเจตนาซอนเง� อน

มากกวาที่คิด 

ขณะนี้กลายเปนกระแสในโซเชียล ที่คนรุน

ใหมพากันใหความสนใจ 

ทําใหความนิยมในตัว “วิโรจน ลักขณาอดิศร” ผูสมัครผู

วาฯ กทม. พรรคกาวไกล เพิ่มมากขึ้นอยางกาวกระโดด  

เริ่มมีการวิเคราะหกันแลววา สุดทาย “วิโรจน ลักขณา

อดิศร” อาจเบียด “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” นั่งเกาอี้ผูวาฯ กทม.ได

สําเร็จ เพราะการทวงคืนสนามหลวงนี่เอง 

ครับ...การทวงคืนสนามหลวง เริ่มตนอยางน�าฉงน ที่  

“วิโรจน ลักขณาอดิศร” จะพาสนามหลวงยอนยุค ใหประชาชน

ชักวาว ดูหมอ และจะมีผีขนุน ผีมะขาม คนไรบาน ตามมา 

แทจริงแลวเปนอยางนั้นหรือเปลา? 

เพราะช� อ “สนามหลวง” คนรุนใหมจึงอยากเอาชนะ  

แลวเปลี่ยนช� อเปนสนามราษฎร 

พรรคกาวไกลเองก็รับรูถึง “แนวทาง” ของคนรุนใหมที่มี

ตอสนามหลวง ฉะนั้นการนําประเด็นนี้มาเปนแคมเปญหาเสียง 

นอกจากหวังคะแนนจากคนรุนใหมแลว 

ยังเปนการตอบสนองอารมณของคนรุนใหม ท่ีพลุงพลาน 

อยูกับการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทย 

โดยตัว “สนามหลวง” ชัดเจนอยูแลววาอยูภายใตการ

ดูแลของกรุงเทพมหานคร

กรมศิลปากร ไดประกาศขึ้นทะเบียนสนามหลวงเปน  

“โบราณสถานทุงพระเมรุ (สนามหลวง)” แขวงพระบรมมหา 

ราชวัง เขตพระนคร เปนโบราณสถานระดับชาติ ประเภทสวน

สาธารณะ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๐ ยุคที่  “เดโช สวนา

นนท” เปนอธิบดีกรมศิลปากร 

ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔ ตอน ๑๒๖ ใน

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๐ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 

ความหมายของ “โบราณสถาน” ตามพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณ

สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ไดใหความหมายไวในมาตรา ๔ วา 

ทวงคืนความจริง

“อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอ 

สราง หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยน้ันเปน

ประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให

รวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร และ

อุทยานประวัติศาสตรดวย”

จะเอาไปตั้งแผงดูดวง พวงขายลอตเตอรี่ มีผีมะขาม เขามา

แจมเหมือนในอดีตไมไดอีกแลว 

มีคําอธิบายรอบดานครบถวน จากพลโทนันทเดช  เมฆสวัสดิ์ 

อดีตหัวหนาศูนยปฏิบัติการพิเศษ ศูนยรักษาความปลอดภัยแหง

ชาติ (ศรภ.) ตั้งหัวขอ “สนามหลวง กับ ผลประโยชนของชาติ” 

ในเฟซบุก 

--------------------

๑.สนามหลวงเกิดจากพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ ๕ 

ที่ทรงใหยุบพื้นที่ของวังหนามารวมกับพื้นที่เดิม จึงทําให “สนาม

หลวง” มีพื้นที่สวยงามเปนรูปไขอยูในปจจุบัน  

๒.เพ� อใหสนามหลวงดูสวยงาม สะอาดตา เพราะนักทอง

เที่ยวเริ่มมาประเทศไทย รัฐบาลยุคนั้น จึงมีการปรับปรุงพัฒนา

พื้นที่โดยยุบเลิกตลาดนัดไปไวอยูที่สวนจตุจักร  ตนมะขามถูกฟนฟู 

จากความผุพังเพราะตอกรอยตะปู ขึงผาใบ มีการตัดแตงกิ่งใหได

รูปทรงกลับมา มีสภาพเปนตนมะขามธรรมชาติตามเดิม

๓.สาเหตุท่ีตองลอมร้ัว สนามหลวงถูกประกาศใหเปนโบราณ

สถานเม� อ ป ๒๕๒๐ ซึ่งตามกฎหมายจะตองทําการดูแลปรับปรุง 

ใหอยูในสภาพที่ดี แตก็ไมมีใครเขามาดูแลรักษา ความเสียหายก็

เริ่มมีมากขึ้นจากสาเหตุหลายประการ เชน 

(๑) สนามหลวงถูกใชเปนท่ีชุมนุมทางการเมืองหลายคร้ัง การ

ชุมนุมใหญ สรางความเสียหาย ซึ่งในการปรับปรุงแตละครั้ง เสีย

งบประมาณครั้งละหลายลานบาท โดยเฉพาะเม� อคราวชุมนุมของ

กลุมคนเสื้อแดง และกลุมตอตานนายใหญของพวกเสื้อแดง 

(๒) มีคนเรรอนเขามายึดครองสนามหลวง เรียกคาคุมครอง

กันเอง ปลูกเพิง ปสสาวะ อุจจาระ เหม็นคลุงเวลาเดินผาน ไป

ทาพระจันทร มีการคายาเสพติด คาประเวณีกลางสนามหลวง 

กีฬาวาวก็เลนได ไมสะดวกเพราะจะไปเขาพื้นที่มาเฟยไมได มีการ

ตีชิงวิ่งราว ผูที่เดินผานสนามหลวงเกิดขึ้นเปนประจํา สิ่งสําคัญที่

เปนฟางชิ้นสุดทาย ที่ตองทํารั้วลอมสนามหลวง คือ การคายาเสพ

ติด ผูคาจะนําไปฝงดินไว เม� อตกลงกันไดก็จะพามาชี้หลุมใหขุดขึ้น

มาเอง หรือการใชเด็กเรรอนเปนตอ ฯลฯ 

(๓) ป ๒๕๕๓ จึงเริ่มมีความคิดในการลอมรั้วขึ้น เพ� อลด

ภาระในการดูแลทั้งคน สนามหญา ตนมะขาม ยาเสพติด การ

คาประเวณี การเรียกคาคุมครอง การวิ่งราว ฯลฯ รวมถึง ความ

สวยงาม และ ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น

๔.ปญหาสําคัญที่สุด คือ กรณีที่ปจจุบันนี้ ประเทศไทย มี

รายไดเขาประเทศมากที่สุด จากการทองเที่ยว และสถานที่ทอง

เที่ยวสําคัญ ที่นักทองเที่ยวเกือบ ๘๐% ตองมาดูคือ วัดพระแกว

กับพระบรมมหาราชวัง และทัวรรอบเกาะรัตนโกสินทร สภาพของ

สนามหลวงจึงเปนองคประกอบที่สําคัญที่ตองรักษาไว เพ� อรายได

สวนรวมที่จะเขาประเทศ 

๕.สวนการใชพื้นที่ของประชาชนนั้น สามารถทําไดทุกเวลา 

สนามหลวงจะเปดตั้งแตตี ๕ จนถึง ๔ ทุม ซึ่งจะเห็นทั้งคนวิ่ง เดิน 

ออกกําลัง เลนสเกตบอรด ฯลฯ เต็มไปหมดตอนเย็นครับ 

๖.ขนาดสวนสาธารณะ ยังตองลอมร้ัวเลย น่ีเปนโบราณสถาน

ที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม ทําไมจะลอมรั้วไมไดละ สงสัยจริงวามัน

มีอะไรแอบแฝงอยูหรือเปลา

ขอบกพรองมีอยู ๒ ประการ คือ 

(๑) การปลูกตนไมคลุมดินใตตนมะขามริมฟุตพาทดานนอก                                                                                  

สุด ควรเลิกไดแลวครับ แมวาจะสวยดี และหาเงินจากงบประ 

มาณงายดี แตมันกินพ้ืนท่ีออกมาทําใหประชาชนเดินไมคอยสะดวก

ครับ 

(๒) ชองเปดเขาสูสนามหลวง นอยไปนิดหนึ่ง เพิ่มอีกสัก 

๒ ชองก็จะดีขึ้นครับ 

ทุกอยางมีท้ังดีและไมดี ดังน้ันจึงตองเอาผลประโยชนของ

ประเทศชาติมาตัดสิน ไมใชเอามาหาเสียงสวนตัว ไมศึกษาที่มา

ที่ไปและเหตุผลที่เปนรากเหงาของชาติตัวเอง คิดสั้นๆ วาเปน

สโลแกนหาเสียงที่โกหรู แตมันก็ทําใหคนที่เห็นสนามหลวงมา

เกือบ ๘ ทศวรรษ อยางผมอดดูแคลนคุณไมได

----------------- 

แน�นอนครับ... เพราะมีจุดบกพรองบางประการ ทําให

พรรคกาวไกลหยิบฉวยเอาไปเปนประเด็นหาเสียง  

การลอมรั้วแทบไมมีทางเทาใหเดิน ทั้งๆ ที่โดยรอบสนาม

หลวงนั้น มีทางเดินขนาดใหญ ทําไมทาง กทม.ถึงไมอํานวย

ความสะดวกใหประชาชน ที่จําเปนตองสัญจรโดยรอบสนาม

หลวง 

การขยับรั้วเขาไปดานในอีก ๕ เมตร อยูในวิสัยที่ทําได 

แตหากทําไมได ทาง กทม.เคยชี้แจงเร� องนี้กับประชาชน

หรือไมวา ไมไดเพราะอะไร 

การที่ กทม.อางวาพื้นที่ถูกใชในการทํากิจกรรมพระราช

พิธีตางๆ ยิ่งตองระมัดระวัง เพราะจะมีคําถามวา พระราชพิธี 

ไมไดจัดทุกวัน และจุดที่จัดคือดานในสนามหลวง 

ครับนี่คือจุดออน ที่ถูกจับจองและพรอมจะโจมตี

คนที่โจมตี ไมไดพุงเปาไปที่ กทม.

แตเปาหมายอยูที่สถาบันพระมหากษัตริย 

ก็อยางที่ “พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์” เขียนใหอาน ทาง 

เทาดานนอกสุด ควรเปนพื้นที่อํานวยความสะดวกสําหรับประ 

ชาชน 

ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งผูวาฯ กทม. มีทั้งสิ้น ๔.๔ ลานคน 

แบงตามชวงอายุดังนี้ครับ 

อายุ ๑๘-๒๔ ป (Gen Z) มี ๔๖๔,๔๖๓ คน 

อายุ ๒๕-๔๐ ป (Gen Y) มี ๑,๒๔๙,๕๔๓ คน 

อายุ ๔๑-๕๖ ป (Gen x) มี ๑,๓๘๑,๕๖๒ คน 

อายุ ๕๗-๗๕ ป (Baby Boomer) มี ๑,๑๑๔,๙๖๓ คน 

และอายุ ๗๖-๘๕ ป (Silent Generation) มี ๑๙๙,๖๗๕ คน 

ตัวเลขนี้มีนัยสําคัญตอผลการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. 

อยูที่กลุมไหนไปใชสิทธิ์มากกวากัน.

บอกบุญ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เพิ่มพูน สปริต ชีวิตเถอะ

ยืดเยื้อ ยุงยาก แยะเยอะ

ตีความฟามเฟอะมิน�าฟง

เสียงคณะตุลาการก้ํากึ่ง

จิตสํานึก อีกหนึ่ง ก็ถึงฝง

มีเสียงประธานสานพลัง

ตัดสินปงออกไปชัยชโย

ประเทศไทยตองเปนกลาง

เรียน คุณอัตถ อัตนัย ที่นับถือ

ความขัดแยงระหวางสหรัฐฯ-ยูเครน-รัสเซีย และสหรัฐฯ-

ไตหวัน-จีน น้ันเปนเร� องของประเทศอ� น ประเทศไทยจะตองวางตัว

เปนกลาง แตประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือการนําเสนอ

ขาวของส� อ เพราะผมวิเคราะหแลววาส� อตางๆ ที่นําเสนอขาวได

รับขอมูลขาวสารมาจากส� อของสหรัฐฯ เปนสวนใหญ ทําใหขาวที่

นําเสนอเอนเอียงไปทางสหรัฐฯ รัสเซียบุกยูเครนเปนหัวขอขาวที่

ส� อนํามาเสนอ 

เร� องนี้ผมขอวิเคราะหวา รัสเซียก็มีเลหเหลี่ยม มิใชวาจะ

ตรงไปตรงมา เร่ิมต้ังแตการประกาศเอกราชของสองแควนท่ีประ                                                                                   

กาศเอกราชแยกตัวจากยูเครน แลวรัสเซียประกาศรับรองเอกราช

ของสองแควน หลังจากนั้นก็มีภาพการอพยพของประชาชนสอง                                                                               

แควนที่เปนประชาชนเชื้อสายรัสเซียพูดภาษารัสเซียขามพรม 

แดนเขาประเทศรัสเซีย ภาพรถถังบุกเขายูเครนตามภาพที่ส� อนํา

เสนอนั้นเปนดินแดนของสองแควนที่ประกาศเอกราช ไมใชดิน

แดนของยูเครน ซึ่งรัสเซียก็สามารถอางไดวาเปนการชวยเหลือ

มิตรประเทศที่เรียกรองใหชวยเหลือ ซึ่งก็จะเปนการทําสงคราม

ในสองแควนไมใชในดินแดนยูเครน ดังนั้นการที่ยูเครนบุกเขาไป

ทําสงครามกับรัสเซียในดินแดนสองแควนนั้นก็เปนการกระทํา

การรุกรานเพราะไมไดรับการเชื้อเชิญ

ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางยูเครนและรัสเซียนั้นผมขอยอนไป                                     

ถึงกรณี “อาวหมู” ในคิวบาที่ตอนนั้นเปนพันธมิตรกับรัสเซีย ใน                                         

ตอนนั้นประธานาธิบดีคิวบา (ฟเดล คาสโตร) เชื้อเชิญใหรัสเซีย

มาตั้งฐานทัพนิวเคลียรที่อาวหมู ซึ่งสามารถถลมอเมริกาใหยอย                                               

ยับได ประธานาธิบดีสหรัฐฯ (จอหน เอฟ. เคนเนดี) ไมยินยอม 

ประกาศใหเรือรบรัสเซียที่บรรทุกนุกกลับออกไป มิเชนน้ันอเมริ                                                                                

กาจะประกาศสงครามกับรัสเซีย คร้ังน้ันอเมริกามีสมรรถภาพมาก 

กวารัสเซีย ทําใหเรือรบรัสเซียหันหลังกลับ ถือเปนชัยชนะของ

อเมริกา

จากอาวหมูมาถึงยูเครน : เม� อครั้งสหภาพโซเวียตรัสเซีย

สลายตัว ยูเครนแยกตัวเปนอิสระแตมีขอแมวาหามเขารวมกับ

นาโต เพราะถายูเครนเขารวมกับนาโต นาโตก็สามารถใชยูเครน

เปนอาวหมู สามารถตั้งหัวรบนิวเคลียรหนาบานตนเองได เม� อ

สหรัฐฯ รุกหนักหวังใชนาโตเปนเคร� องมือ บีบบังคับใหยูเครนตอง

เขารวมนาโต ทําใหรัสเซียน่ิงเฉยไมได เพราะถาใหยูเครนเขารวม

นาโตก็เหมือน “เดจาวู” ดังนั้นปูตินจึงตองเลนไมหนัก บุกยูเครน

กอนที่ยูเครนจะเขารวมนาโตกอสงครามกับสหรัฐฯ ดีกวาจะตอง

กอสงครามกับสหรัฐฯ และนาโต

ผูชนะสงครามยอมไดประโยชน ผูแพสงครามก็ตองสูญเสีย 

ทุกอยาง มนุษยชาติกอสงครามกันมาโดยตลอด ประเทศใหญก็

จะมีการสะสมกําลังผูคน อาวุธยุทโธปกรณ เพ� อบุกรุกประเทศ

เพ� อนบาน เพ� อขยายอาณานิคมของตน บังคับใหผูแพสงคราม

ยอมทุกอยางเพ� อใหมีชีวิตรอด ในที่สุดก็ถูกกลืนชาติ วัฒนธรรม 

ผูหญิงขาใครอยาแตะถลมออสการ

ไดกลาวถึงการรับมือกับไวรัสในสองปที่ผานไป บอกวาในปแรก

เราตั้งเปาวาจะตอง “ปลอดโควิด  โควิดตองเปนศูนย” ดวยการ

ปดประเทศ ปดบาน ปที่สองรูแลววาทําไมได ตองทําใหมีการติด

เชื้อนอยที่สุด มีมาตรการจํานวนมากออกมาเพ� อปดบานปดเมือง 

ลดกิจกรรมจํานวนมาก 

ปที่สามเรารูแลววาโรคนี้ตองอยูกับเรา เราจําเปนที่จะตอง

อยูกับโรคนี้ใหได (ยอมรับแลววาไมสามารถยับยั้งการแพรระบาด

ของไวรัสโควิดได) มาตรการตางๆ ตองเปลี่ยนแปลงไป ไมมีการ

ติดตามกลุมผูแพรเชื้อ ไมมีการปดบานปดเมือง มาตรการจะลด

ความรุนแรงในกลุมเสี่ยง กลุมเปราะบาง โรคประจําตัวจะตอง

ดูแลเปนพิเศษ ลดการสูญเสีย การตรวจวินิจฉัยยังตองพึ่งการ

วินิจฉัยในหองปฏิบัติการเปนหลักที่ตองใชคาใชจายสูง ทําใหไม

สามารถตรวจวินิจฉัยไดอยางทั่วถึง การรักษาพยาบาลก็เชนกัน 

ยังไมสามารถพึ่งโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิเทล

ดังน้ันก็หมายความวา ปท่ีสามเราก็ตองอยูรวมกับไวรัสแบบ

ขอใหเหมือนเดิม ไมมีอะไรดีขึ้น หวังแตวาไวรัสจะแพตัวเอง ทํา                                                                                   

ไมเราไมตั้งวอรรูมรับมือกับโรคระบาดที่จะตองเกิดขึ้นอยาง

แน�นอน มีมาตรการปฏิบัติที่ชัดเจนทุกระดับ มีศูนยวิจัยเตรียม

รับมือ สามารถผลิตวัคซีนในประเทศที่สามารถปองกันการแพร

ระบาดไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตยารักษาหรือตานทาน                                                                                          

ไวรัสได ทั้งแพทยแผนไทยและแพทยแผนปจจุบัน มีการเตรียม

บุคลากรท่ีจําเปนไวลวงหนา มีการใหความรูในเร� องระบาดวิทยา

แกนักเรียนในโรงเรียนและประชาชน โดยเฉพาะเม� อมีระบบออน 

ไลนที่สามารถแพรความรูไดอยางกวางขวาง  แตประเด็นที่สําคัญ                                                                                                     

ก็คือตองไมทอดท้ิงบุคลากรการแพทยใหเปนชนช้ันสอง สนับสนุน

แต อสม.เพราะหวังใหเปนฐานเสียงการเมือง.

แปะฮวย   

 

ฮาๆๆๆ ผมจะฟอง “คุณหมอยง”  

สุดทายโควิดคงเหมือนไขหวัดใหญ ที่จะอยูกับเราไปตลอด

กาล มนุษยคงจะไมสามารถทําให โควิดสูญพันธุ ได เหมือนที่ไข

หวัดใหญ ๔ สายพันธุก็อยูกับมนุษยมาเปนรอยๆ ปแลว และไมมี

ทีทาวาจะจากโลกนี้ ไป. 

เรียน คุณอัตถ ที่นับถือ

 * สักวาสงสารเหย� อตลกราง    

ชีพวายวางชีวาวิถีแหลกสลาย

ทั้งสินทรัพยบานเมืองมอดมลาย 

ตลกรายสูดวยปากพายากจน

หมูมวลมิตรหดหัวมิรวมสู    

ปลอยศัตรูรุกทําลายทุกแหงหน

ฤทธิ์น้ําลายทํารายประชาชน 

ตองอับจนตลกรายเปนนายเอยฯ 

    ป.ปฏัก

วิล สมิธ
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

ธีรศักดิ์รับดูไบคัพต่างจากชิงแชมป์อาเซียน

ดูไบ • วันที่ 28 มี.ค.2565 เวลา 12.30 น.ตามเวลา

ประเทศไทย ที่สนามในสมาคมฟุตบอลยูเออี ฟุตบอลชายทีม

ชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงทำาการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อ

เตรียมพร้อมพบกับทีมชาติอิรักในนัดสุดท้ายของดูไบ คัพ การ

ฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเน้นที่แท็กติก

และวิธีการ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ผิดพลาดในเกมก่อน

หน้านี้ หลังการฝึกซ้อม ธีรศักดิ์ เผยพิมาย กล่าวว่า “ทัวร์นา

เมนต์นี้มันแตกต่างจากในชิงแชมป์อาเซียนเยอะมาก และถือ

เป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราได้เจอกับทีมที่เราไม่ค่อยได้เจอ สอง

นัดที่ผ่านมาผมมองว่าเราทำาได้ดี และถือเป็นประสบการณ์

ที่ดีก่อนที่จะแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย เราได้เจอเกมที่

ยาก มันเป็นเรื่องที่ดี และแต่ละประเทศก็มีรูปแบบแตกต่าง

กันไป ผมรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆ ชุดนี้อีกครั้ง ฝากแฟน

บอลช่วยเป็นกำาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ พวกเราจะทำาให้

เต็มที่ครับ” ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันพบกับอิรัก ที่สนามดิ เซ

เวนส์ สเตเดียม ในวันที่ 29 มี.ค.2565 เวลา 20.00 น.ตาม

เวลาประเทศไทย โดยต้องรอผลคู่อื่นจบทั้งหมด เกมดังกล่าว

จะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี และ AIS PLAY

ธอส.ประกาศความพร้อมวิ่ง KHON KAEN 10

ไทยโพสต์ • นางเสาวคนธ์ ชูศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

สายงานสาขาภูมิภาค 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งประเภทถนน 

KHON KAEN 10 โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะ

ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน ร่วมกับสมาคมกีฬาวิ่งประเภท

ถนน เทรล ไตรกีฬาจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัด

ขอนแก่น และสำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด

ขอนแก่น จัดให้มีการแข่งขันวิ่งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออก

กำาลังกายเพื่อสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมกับ

กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวของ

จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้การจัดงานแข่งขันแบ่งการวิ่งออกเป็น 

2 ระยะ ประกอบด้วย 1.ระยะทาง 10 กม. และ 2.ระยะทาง 

5 กม. โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดแข่งขันให้มีมาตร 

ฐานระดับชาติ และปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรการที่กำาหนดโดย

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา-2019 อย่างเคร่งครัด ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวัน

อาทิตย์ที่ 5 มิ.ย.2565 ณ ประตูเมือง อำาเภอเมืองฯ จังหวัด

ขอนแก่น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ 

https://race.thai.run/khonkaen10 ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.-30 

เม.ย.2565

‘เพชรมณี-วันเฮง’ น้ำาหนักผ่านพร้อมลุ้น WBC

นครสวรรค์ • ความเคลื่อนไหวศึกสายเลือดครั้งที่ 16 “ซีพี

เอฟ ยอดมวยโลก” ที่จะชกกันในวันอังคารที่ 29 มี.ค.2565 

ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ยิงสดช่องทรู 24 

เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น.ของวัน

จันทร์ที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ รร.ไม้หอมรีสอร์ท จ.นครสวรรค์ 

ได้มีการชั่งน้ำาหนักพร้อมตรวจร่างกายและประชุมกติกา

อย่างเป็นทางการระหว่าง เพชรมณี ซีพีเอฟ แชมป์สภามวย

โลก (WBC) รุ่นสตรอว์เวท 105 ปอนด์ จะขึ้นป้องกันแชมป์

ครั้งที่ 2 กับคู่ปรับเก่า “ยักษ์แคระ” วันเฮง มีนะโยธิน โดย

เพชรมณีกับวันเฮงขึ้นตาชั่งครั้งเดียวผ่านฉลุย เพชรมณีชั่ง

ได้ตามพิกัด 105 ปอนด์ ส่วนวันเฮงชั่งได้ 104.5 ปอนด์ ซึ่ง

สภาพร่างกายได้รับการตรวจจากนายแพทย์จิรายุทธ ศิลป

จิตร์ รพ.ศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ที่ยืนยันว่าทั้งคู่ฟิตเปรี๊ยะ

แข็งแกร่งสมบูรณ์ ถือว่าเตรียมตัวมาดีมากๆ นอกจากนี้ยัง

มีการตรวจ ATK พร้อมกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการ

ป้องกันโควิค-19 ด้าน “เสี่ยตังค์” ปิยะรัตน์ วชิรรัตนวงศ์ 

โปรโมเตอร์ เปิดเผยว่า ฝากแฟนมวยชาว จ.นครสวรรค์และ

ใกล้เคียงมาติดตามศึกสายเลือดเพชรมณีกับวันเฮงในวัน

อังคารนี้ ได้ โดยสภาพร่างกายและน้ำาหนักทั้งคู่สมบูรณ์ไม่มี

ปัญหาแต่อย่างใด เชื่อว่าเกมการชกต้องออกมาสนุกดุเดือด

สมใจกับการรอคอยเช่นกัน ยิงสดช่องทรู 24 เวลา 18.00 น. 

เป็นต้นไป.

กรุงเทพฯ • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติไทย 

พอใจภาพรวมการอุ่นเครื่อง 2 นัดของทัพช้างศึกชุดใหญ่ ในช่วงฟีฟ่า 

เดย์ เดือนมีนาคมนี้ เพราะนอกจากผลการแข่งขันที่ทำาได้ตามเป้าหมาย

แล้ว ยังได้ประโยชน์ทั้งในแง่การทดลองระบบการเล่น และผู้เล่นหน้า

ใหม่ที่พร้อมเป็นตัวเลือกของทีมในอนาคต

นักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทัพของมาโน โพลกิง 

ทำาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อเอาชนะคู่แข่งแบบไม่เสียประตูได้ทั้ง 2 

นัด คือ ชนะเนปาล 2-0 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม และต่อด้วยชนะซูรินาม 

1-0 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พร้อมรักษาสถิติยังไม่แพ้ใครตลอด 10 นัด 

ตั้งแต่เข้ามาคุมทีม

ขณะที่ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา กล่าวว่า “อยากขอบคุณ

น้องๆ นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ทีมงานทุกคน ที่เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวในการ

เก็บตัวฝึกซ้อมครั้งนี้ ส่วนตัวรู้สึกพอใจในภาพรวมตลอด 2 นัดที่ผ่านมา 

เพราะนอกจากผลการแข่งขันที่ดี และทีมยังทำาให้คนไทยมีความสุข อีก

ทั้งยังได้ประโยชน์มากมายจากในช่วงฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้ด้วย ที่สำาคัญอันดับ

โลกของทีมชาติไทยขยับขึ้นแน่นอน”

“การชนะเนปาลแม้จะเป็นทีมที่มีอันดับโลกไม่สูงมากนัก แต่เรา

ก็ได้เห็นแล้วว่าทีมจากเอเชียใต้แข็งแกร่งและมีสไตล์การเล่นอย่างไร 

ก่อนที่เราจะต้องเจอกับทีมแถบนี้ ทั้งศรีลังกา และมัลดีฟส์ ในเอเชียน 

คัพ 2023 รอบคัดเลือก เช่นเดียวกับเมื่อวาน เชื่อว่าเราได้เห็นสิ่งใหม่ๆ 

จากการที่เล่นกับนักเตะที่ค้าแข้งในยุโรปทั้งหมด ที่สำาคัญน้องใหม่หลาย

คนได้พิสูจน์ตัวเองให้ โค้ชเห็น”

สุดท้าย อยากขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่ยังเป็นกำาลังใจให้ทีม

ชาติไทยเสมอ ทั้งที่เชียร์หน้าจอและมาในสนาม นานมาก

แล้วที่เราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศร่วมกันแบบนี้ หวังว่า

ทุกคนจะมีความสุขไปกับเรา โดยหลังจากนี้ทุกคน

ก็จะพยายามทำางานหนักต่อไป ก่อนถึงเอเชียนคัพ 

2023 รอบคัดเลือกในช่วงเดือน

มิถุนายนนี้” มาดามแป้งปิดท้าย

ทางด้าน มาโน 

โพลกิง เฮดโค้ชทีมชาติ

ไทยกล่าวว่า “เป็นสอง

เกมที่มีความสุขมากๆ                    

แผนงานที่วางไว้คือ

ต้องการดูผู้เล่นที่

เรียกมาทุกคนและ

ทำาให้ทุกคนกลับ

สโมสรในสภาพที่ดี ในช่วง 7 วันได้

ซ้อมในแนวทางที่ทำากันมา การเพรส

ซิ่งต่างๆ ทุกคนทำาได้ยอดเยี่ยมทั้ง

สองชุด ทุกคนมีความมุ่งมั่น ไม่มี

อีโก้กันเลย และแสดงให้เห็นถึงทีม

เวิร์กที่ดี”

“การเจอกับซูรินามวันนี้ ไม่

ง่าย เพราะนักเตะหลายคนเล่นอยู่

ในลีกยุโรป แต่ครึ่งแรกทุกคนเล่น

ได้ดีมากๆ เป็นบททดสอบที่ดีว่าไทย

สามารถสู้กับนักเตะในระดับนี้ ได้ 

แม้ว่าครึ่งหลังจะดร็อปลงไปแต่ก็จะ

มาดามแฮปปี้อันดับโลกช้างศึกเตรียมขยับ

อาฒยาเริ่มนับหนึ่งในแอลพีจีเอ
แคลิฟอร์เนีย • อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวชาวไทย เฉือน แนนนา 

โคแอร์สต์ซ แมดเซน จากเดนมาร์กด้วยโบกี้ที่หลุมสองของการ

ดวลซัดเดนเดธเพลย์ออฟ คว้าแชมป์แอล

พีจีเอรายการแรกในชีวิตในศึกเจทีบีซี 

คลาสสิก เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา

การแข่งขันที่เอเวียร

า กอล์ฟคลับ ในคาร์ลสบัด รัฐ

แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ใน

รอบสุดท้าย อาฒยา นักกอล์ฟสาว

วัย 19 ปี มืออันดับ 14 ของโลกที่

ลงเล่นแอลพีจีเอทัวร์เพียง

รายการที่ 5 หวดเข้ามา

ถึง 8 อันเดอร์พาร์ 64 

ซึ่งเป็นสกอร์ต่ำาสุดของ

สัปดาห์

สกอร์ดังกล่าว

ส่งผลให้อาฒยาจบ

สกอร์ 72 หลุม 16 

อันเดอร์พาร์ 272 เท่ากับ

แนนนา โคแอร์สต์ซ แมด

เซน และหลังจากพลาดเบอร์

ดี้พัตต์ระยะ 6 ฟุตเพื่อชนะที่

หลุมแรกของการเพลย์ออฟ 

อาฒยามาฉกฉวยความได้

เปรียบหลังแมดเซนตีตกน้ำา

ซึ่งโบกี้ที่หลุมสองของการเพลย์ออฟก็เพียงพอที่จะคว้าแชมป์

“ฉันพยายามมีสมาธิกับเกมของตัวเองและพยายามทำาให้ดีที่สุด

เท่าที่จะทำาได้ และในที่สุดมันก็ดีเพียงพอ” อาฒยากล่าว

“ชัยชนะรายการนี้มีความหมายเป็น

อย่างมาก มันมีความ

หมายกับฉันเป็นที่สุด 

ฉันรู้ดีว่าพ่อแม่และ

โค้ชต่างลุ้นและดูทีวีกัน

อยู่ที่บ้าน มันมีความหมาย

สำาหรับพวกเราทุกคนไม่เพียง

เฉพาะฉันเท่านั้น”

อาฒยายังกล่าวต่ออีก

ว่า “ต้องยอมรับว่าตื่นเต้น และ

กดดันค่ะ เพราะว่าทุกคนมาจุดนี้ ได้

ก็ต้องคิดถึงชัยชนะ และแชมป์นี้จีน

ต้องขอบคุณครอบครัว และแฟนๆ 

กอล์ฟทุกคน และแชมป์นี้พิเศษด้วย

เพราะว่าตอนพี่เมียว (ปาจรีย์) คว้า

แชมป์ฉันก็อยู่ด้วย”

“และในตอนนี้ฉันได้แชมป์ พี่เมียวก็อยู่

ด้วย เราเป็นกำาลังใจให้กันและกันไม่ว่าจะตีดีหรือ

ไม่ดี และต่อไปก็ต้องมุ่งมั่นกับสิ่งที่จะทำาต่อไปหลังจาก

นี้ เพราะแชมป์เราก็คือแชมป์วันนี้ พรุ่งนี้เราก็ไม่ใช่แชมป์อีก

แล้ว เพราะวันนี้ก็กลายเป็นอดีต ก็ต้องโฟกัสมากขึ้นในการ

แข่งขันหน้า”

กรุงเทพฯ • ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำาความเป็นคิงออฟสปอร์ต ผู้นำา

คอนเทนต์กีฬาระดับโลก ยืนยันการถือครองลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีก 

ลีกฟุตบอลอันดับ 1 ของโลก ต่อเนื่องอีก 3 ฤดูกาล เริ่มตั้งแต่

ฤดูกาล 2022/23-2024/25 ลิขสิทธิ์ครบถ้วนแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูป

แบบ เชียร์สะใจผ่านทุกแพลตฟอร์มของกลุ่มทรู ท้ังบนทีวี สมาร์ท                                               

โฟน และออนไลน์ โดยทรูวิชั่นส์เป็นเปย์ทีวีเพียงรายเดียวของ

ไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ให้แฟนบอลชม

สดเต็มอิ่มครบทุกคู่ ทุกสนามแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 380 แมตช์

ต่อฤดูกาล รวม 1,140 แมตช์ ประเดิมเปิดสนาม 6 สิงหาคมนี้ 

สมาชิกที่ใช้บริการทรู เช่น ทรูวิชั่นส์ ทรูมูฟเอช ทรูออนไลน์ และ

ทรูไอดี จะได้ดูกันแบบเต็มที่

นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดีย 

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “สำาหรับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลปัจจุบัน

ที่กำาลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้น และแฟนบอลทั่วโลกกำาลังลุ้นว่า

ทีมใดจะคว้าถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มาครอบครองได้นั้น 

ทรูวิชั่นส์ไม่รอช้า เดินหน้าเอาใจแฟนบอลชาวไทยอย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุดคว้าลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ ถ่ายทอดต่ออีก 3 ฤดูกาล

ตั้งแต่ 2022/23-2024/25 โดยทรูวิชั่นส์จัดเต็ม ถ่ายทอดสดครบ

ทั้ง 380 แมตช์ต่อฤดูกาล รวม 1,140 แมตช์ ผ่านทุกแพลตฟอร์ม

ให้สมาชิกทรูวิชั่นส์ได้เชียร์แบบเกาะติดขอบสนาม ไม่พลาดแม้แต่

แมตช์เดียว คมชัดแบบเอชดีทุกจอ ทั้งบนจอโทรทัศน์ ทางสมาร์ท

โฟน และออนไลน์ ประเดิมนัดเปิดสนามที่ 6 ส.ค.นี้ โดยทรูวิชั่นส์

เป็นเพียงรายเดียวของไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบบ

เต็มรูปแบบ ทั้งการถ่ายทอดสด รีรัน และไฮไลต์” 

“สำาหรับ ‘พรีเมียร์ลีก อังกฤษ’ ฤดูกาลใหม่นี้ ทรูวิชั่นส์ได้

เตรียมความพิเศษมากมายเพื่อเพิ่มอรรถรสให้แฟนบอลได้เชียร์

สะใจยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักพากย์มืออาชีพชั้นแนวหน้าของ

ไทย หรือจะเลือกฟังเสียงบรรยายจากพรีเมียร์ลีกก็ได้ พร้อมรับ

ชมรายการพิเศษจากเหล่ากูรูลูกหนังที่จะมาร่วมวิเคราะห์ วิจารณ์ 

เจาะลึกการแข่งขัน ทั้งผลิตตรงจากพรีเมียร์ลีกและผลิตจากทีมผู้

เชี่ยวชาญระดับชั้นนำาของเมืองไทย ร่วมด้วยรายการแมกกาซีน

จากต่างประเทศ คอบอลต้องไม่พลาด สำาหรับสมาชิกที่ใช้บริการ

ต้องนำามาวิเคราะห์กันอีกครั้ง”

“ตอนนี้ทีมมีแผนจะอุ่นเครื่องอีก 2 นัดในช่วงเดือนพฤษภาคม 

ก่อนที่จะเดินทางไปอุซเบกิสถาน แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นทีม

ใด ใจนั้นอยากได้ทีมที่มีแรงกิงดีกว่าทั้งสองเกม เพื่อจะได้เตรียมความ

พร้อมและพัฒนาผู้เล่นของไทยอย่างต่อเนื่อง เท่าที่ทราบมีบาห์เรนแต่ยัง

ไม่คอนเฟิร์ม”

“เราได้เห็นผู้เล่นหน้าใหม่ๆ ในการเก็บตัวครั้งนี้ ซึ่งยังไม่ได้เรียก

ตัวหลักๆ ทั้งสารัช อยู่เย็น, ชนาธิป สรงกระสินธ์, ธีรศิลป์ แดงดา หรือ

พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุลมา ทำาให้เห็นว่ามีนักเตะที่ดีพอจะติดทีมชาติอีก

หลายคน เป็นออปชันที่เพิ่มขึ้น และเป็นงานยากของตัวผมเองที่จะเลือก 

อย่างไรก็ตามจะมองหาผู้เล่นใหม่ๆ ต่อไป ใครที่มี

ฟอร์มสม่ำาเสมอก็พร้อมจะให้ โอกาส”

“เรื่องของโปรแกรมทับซ้อน ยู-23 นั้น มัน

ไม่ง่ายเลย เพราะทั้ง ธนวัฒน์, กฤษดา, เอกนิษฐ์ 

และศุภณัฏฐ์ เป็นผู้เล่นที่ดีและดีพอจะเป็นตัวจริง

ให้ชุดใหญ่ได้ แต่สุดท้ายก็จะต้องพูดคุยกันเพื่อ

ทำาให้ทั้งสองทีมเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุด

เพื่อจะแข่งขันทั้งสองรายการ”

จากชัยชนะทั้ง 2 นัด 

ทำาให้ทีมชาติไทยมีโอกาสสูงที่

จะขยับจากอันดับ 112 ของ

โลกในปัจจุบัน ขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม 

110 อันดับแรกของโลก ในการ

ประกาศฟีฟ่าแรงกิงที่จะมีขึ้น

วันที่ 31 มีนาคม 2565

ขณะที่ ทีมชาติไทยมี

โปรแกรมลุยศึกเอเชียนคัพ 

2023 รอบคัดเลือกที่ประ

เทศอุซเบกิสถาน ระหว่าง

วันที่ 8-14 มิถุนายน 

2565 โดยอยู่ในกลุ่มซีร่วม

กับอุซเบกิสถาน (เจ้าภาพ), 

ทรู เช่น ทรูวิชั่นส์ ทรูมูฟเอช ทรูออนไลน์ และทรูไอดี เตรียมพบ

กับความสนุก สด มัน กับสุดยอดแห่งลีกฟุตบอลอันดับหนึ่งของ

โลกฤดูกาลใหม่แบบเอ็กซ์คลูซีฟได้ที่นี่ที่เดียว”

มร.พอล โมนาร์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านมีเดีย พรีเมียร์ลีก 

กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับทรู

วิชั่นส์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรามั่นใจในศักยภาพและความพร้อม

ของทรูวิชั่นส์ที่จะเต็มที่กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก

อังกฤษใน 3 ฤดูกาลข้างหน้านี้ เช่นทุกฤดูกาลที่ผ่านมา เพื่อให้

แฟนบอลชาวไทยได้สนุกเต็มอิ่มไปกับพรีเมียร์ลีก ลีกฟุตบอลที่ดี

ที่สุดอย่างแน่นอน”.

กรุงเทพฯ • หลังจาก “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยวัย 23 ปี 

สร้างผลงานระดับโลกด้วยการพารถแข่งคู่ใจหมายเลข 35 จากสังกัด

อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีมเอเชีย บิดนำาม้วนเดียวจบคว้าชัยชนะในศึกโมโตจี

พี 2022 สนาม 2 รายการ อินโดนีเซียน กรังด์ปรีซ์ ในรุ่นโมโตทู สร้าง

สถิติเป็นคนไทยคนแรกและเป็นนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่คว้าชัยชนะ

ระดับ “เวิลด์ กรังด์ปรีซ์” มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่

โดยหลังสร้างผลงานระดับโลกที่ประเทศอินโดนีเซีย สมเกียรติได้

เดินทางกลับไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อร่วมกับบริษัท ไทยฮอนด้า 

แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด ขอบคุณแฟนความเร็วชาวไทยและส่งต่อแรง

บันดาลใจให้นักกีฬาแข่งรถชาวไทยถึงสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล             

เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ กับการแข่งขันรายการเอเชีย โรด เรซซิ่ง แชมเปียน

ชิพ 2022 สนามแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา เจ้าของ

ฉายา “คิงคองก้อง” ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศอาร์เจนตินาเพื่อ

สบทบกับต้นสังกัดอิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย เตรียมความพร้อมก่อน

แข่งขันสนามที่ 3 ที่สนามเทอร์มาส เดอ ริโอ ฮอนโด ในรายการกรังด์

ปรีซ์ ออฟ อาร์เจนตินา ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายนนี้ โดยมี ดร.อารักษ์ 

พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด ไปร่วมให้กำาลังใจที่สนามบิน

สุวรรณภูมิ

สมเกียรติเปิดเผยว่า “ผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับ

ประเทศไทย และดีใจมากที่ได้รับการต้อนรับที่ดีจากชาวไทยทุกคน ผม

จะใช้กำาลังใจที่ได้รับจากแฟนความเร็วชาวไทยและจากครอบครัว รวม

ถึงการสนับสนุนที่เต็มเปี่ยมจากฮอนด้าและสปอนเซอร์ทุกท่าน เพื่อสาน

ต่อการสร้างผลงานที่ดีใน 19 สนามที่เหลือของฤดูกาลนี้ครับ”

ด้าน ดร.อารักษ์กล่าวว่า “ชัยชนะของสมเกียรติในครั้งนี้เป็นการ

ตอกย้ำาว่าโครงการฮอนด้า เรซ ทู เดอะดรีม มีความคืบหน้าอย่างมาก 

เรามุ่งมั่นอย่างสุดกำาลังที่จะผลักดันให้เด็กไทยก้าวสู่การแข่งขันระดับ

สูงสุดของโลก และสมเกียรติคือตัวอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้

กับนักกีฬาไทยรุ่นต่อไป”.

แฟนบอลเฮ‘ทรู’ได้สิทธิ์พรีเมียร์ลีก

ชมต่อเนื่องอีก3ฤดูกาลยิงสดครบ

อัน นา-ริน นักกอล์ฟสาวจากเกาหลีใต้ จบอันดับสามด้วย

สกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 273 ขณะที่ เมาเดอ-เอมี เลอบลังก์ จาก

แคนาดา, ปาจรีย์ อนันต์นฤการ สาวไทยอีกคน และโค จิน-ยัง มือ

หนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้จบอันดับ

สี่ร่วมกันด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์
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โค จิน-ยัง ซึ่งจบสกอร์รอบ

สุดท้ายเข้ามาอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 ส่ง

ผลให้นักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกทำา

สกอร์อันเดอร์ในการแข่งขันแอลพีจีเอ

เป็นรอบที่ 34 ติดต่อกัน

การแข่งขันรายการนี้นับเป็น

แมตช์อุ่นเครื่องรายการสุดท้ายก่อนเข้า

เมเจอร์แรกของปีของวงการกอล์ฟสตรี

ในรายการเดอะเชฟรอน แชมเปียนชิพ 

ที่แรนโช มิราจ

การดวลซัดเดนเดธเพลย์ออฟ

เล่นกันที่หลุม 18 พาร์ 4 โดยช็อตแอป

โพรชของแมดเซนทะลุกรีนไปทางด้าน

หลัง ขณะที่ช็อตสองของอาฒยาขึ้นไป

ออนห่างธงเพียง 6 ฟุตเท่านั้น

แต่แมดเซนชิปกลับมาออนห่าง

ธงเพียง 2 ฟุต และเบอร์ดี้พัตต์ระยะ 6 

ฟุตของอาฒยาหลุดไปทางซ้ายของหลุม 

ทำาให้ต้องกลับไปดวลกันที่หลุม 18 อีกรอบ

หลังจากแมดเซนชิปช็อตท่ี 4 ของเธอข้ึนมาออนกรีนน้ัน อาฒยา

ได้พัตต์ระยะ 8 ฟุต และหลังจากที่แมดเซนพัตต์ โบกี้ ไม่ลง สองพัตต์

ของอาฒยาก็ส่งให้เธอคว้าแชมป์แอลพีจีเอรายการแรกในชีวิต

การเล่นในรอบสุดท้ายอาฒยาเก็บเข้ามาถึง 9 เบอร์ดี้ และขึ้น

มานำาร่วมด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม 16 พาร์ 4 และหลุม 17 พาร์ 5 ก่อน 

พัตต์เซฟพาร์ระยะ 8 ฟุตลงไปที่หลุม 18 ทำาให้เธอนำาร่วมกับแมด

เซนที่ยังเหลืออีก 3 หลุม

สาวเดนมาร์กไดรฟ์ทะลุกรีนที่

หลุม 16 จากนั้นชิปกลับมาเหลือระยะ 

3 ฟุต แต่กลับพัตต์เบอร์ดี้ ไม่ลง ขณะที่ 

อัน นา-ริน เก็บเบอร์ดี้ขึ้นมาเป็นผู้นำา

ร่วมอีกคน

ทีช็อตหลุม 17 ของแมดเซน

หลุดไปทางวิ่งของรถคาร์ตแต่แอป

โพรชขึ้นมาเหลือระยะเพียง 8 ฟุต 

และพัตต์เบอร์ดี้ลงไปขึ้นมานำาอีกครั้ง 

ส่วน อัน นา-ริน พัตต์เซฟพาร์ระยะ 3 

ฟุตลูกเลียปากหลุมออกโบกี้

ที่หลุม 18 ออกสามพัตต์เป็น

ครั้งแรกขอสัปดาห์เสียโบกี้ โดยเธอมี

โอกาสพัตต์เซฟพาร์ระยะ 6 ฟุตก่อน

จบรอบสุดท้ายเขามา 2 อันเดอร์พาร์ 

70 ต้องไปลุ้นต่อในการดวลซัดเดนเดธ

เพลย์ออฟ

ก่อนหน้านี้ แมดเซนเพิ่งจะ

เป็นนักกอล์ฟจากเดนมาร์กคนแรกใน

ประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมปแอลพีจีเอใน

ศึกฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 

หลังลงเล่นมาทั้งหมด 93 รายการโดยปราศจากชัยชนะ

แมดเซนออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยการนำา 3 สโตรก และ

เปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ตั้งแต่หลุมแรก ตามด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม 5 พาร์ 

5 จากนั้นทำา 11 พาร์ติดต่อกันก่อนจบรอบด้วยเบอร์ดี้และโบกี้ใน

การเล่นสองหลุมสุดท้าย.

ก้องบินล่าโพเดียมที่อาร์เจนตินา

นายองอาจ ประภากมล

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

บดินทร์ ผาลา ผู้ยิงประตูโทนให้ช้างศึกชนะซูรินาม 1-0
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

‘พลังแห่งดอกทานตะวัน’ คว้ารางวัลช้างเผือก 

ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการประกวดศิลป 

กรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 

(มหาชน) มีผลงานสร้างสรรค์ โดดเด่นที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 

20 ชิ้น ในหัวข้อ “คนไทยให้กันได้” รางวัลช้างเผือก ได้แก่ 

ผลงานจิตรกรรม

ของนายอนันต์ยศ          

จันทร์นวล ชื่อ

ภาพ “พลังแห่งดอก

ทานตะวัน” เสนอ

แนวความคิดเกี่ยว

กับดอกทานตะวัน

และผ้าสีแดงแสดง

ถึงความรัก ความ

หวัง ความสดใส

ร่าเริงมีชีวิตชีวา 

ความแข็งแกร่ง เหมือนกำาลังใจให้คนไทยข้ามผ่านช่วงเวลา

ปัจจุบันไปด้วยกัน รางวัลชนะเลิศ “ใครมาถึงเรือนชานต้อง

ต้อนรับ” ภาพพิมพ์แกะไม้และลงสีด้วยมือของมนัชญา กิจ

ประเสริฐ โดยผลงานรางวัลศิลปกรรมช้างเผือกพร้อมผล

งานผ่านคัดเลือกร่วมแสดงอีก 15 ชิ้น จะนำามาจัดแสดง

ร่วมกับงานศิลปะที่ได้รับรางวัลเวทีประกวดศิลปกรรมช้าง

เผือก ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “ในฝัน” ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.-28 

ส.ค.2565 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร  

‘การรับรู้ที่บริสุทธิ์’ โดยคามิน เลิศชัยประเสริฐ

นิทรรศการ “การรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว)” โดย คา

มิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ จัด

แสดงผลงาน 50 ชิ้น จากโครงการศิลปะ การรับรู้ที่บริสุทธิ์? 

ศิลปินสร้างขึ้นช่วง พ.ศ. 

2562-2563 บันทึก

เศษเสี้ยวของความเป็น

จริงที่ศิลปินต้องเผชิญ

ตลอดระยะเวลา 2 ปี

ที่ผ่านมา พาผู้ชมไปสู่

คำาถามเกี่ยวกับชีวิตและ

ประสบการณ์การรับรู้

ที่เกิดขึ้นว่า มนุษย์รับรู้

ความเป็นจริงของโลก

ได้อย่างไรโดยไม่ปรุง

แต่ง เป็นคำาถามที่มีข้อ

ถกเถียงไม่รู้จบสำาหรับ

ผู้ปฏิบัติธรรม วิทยาศาสตร์ นักปรัชญา นักคิด และศิลปิน

ผู้สนใจเข้าชมผลงานที่ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เม.ย.2565 

พิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ 

จ.นครปฐม เป็นมิวเซียมสำาคัญเน้นการ

จัดแสดงประวัติศาสตร์และพัฒนาการ

เกี่ยวกับเมืองนครปฐมโบราณ เมืองที่มีขนาดใหญ่

ที่สุดในสมัยทวารวดี การมาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แห่ง

นี้จะได้แกะรอยวัฒนธรรมทวารวดี มนต์เสน่ห์ของ

เมืองนครปฐมผ่านโบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธ

รูป ประติมากรรมประดับศาสนสถาน  ธรรมจักร 

และสื่อจัดแสดงเรื่องราวความรุ่งเรืองของ

นครปฐมหลังทวารวดีจนถึง

ทุกวันนี้ 

พิธีเปิดนิทรรศการ

ถาวร พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พระปฐม

เจดีย์ นายอิทธิพล คุณ

ปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรม

เป็นประธาน เมื่อวัน

ก่อน โดยมีพระศรีวิสุทธิ

วงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด

พระปฐมเจดีย์ นายกิตติ

พันธ์ พานสุวรรณ อธิบดี

กรมศิลปากร ผู้แทน

หน่วยงานและชาว 

จ.นครปฐม ร่วมงาน

นายอิทธิพลกล่าว

ว่า เมืองนครปฐม

โบราณเป็นเมืองที่

มีขนาดใหญ่ที่สุด

ในบรรดาเมืองในสมัยทวารวดี นับตั้งแต่พุทธ

ศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา จัดเป็นศิลปกรรมต้น

ธารอารยธรรมสมัยประวัติศาสตร์ที่มีพัฒนาการ

อย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณลุ่มแม่น้ำาท่าจีน–แม่

กลอง ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-16 โบราณ

วัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ส่วนใหญ่สร้าง

ขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท แต่ยังปรากฏหลัก

ฐานนับถือศาสนาพุทธลัทธิมหายานและฮินดูรวม

อยู่ในพื้นที่นี้ด้วย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์บน

ลานองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ปรับปรุงนิทรรศการถาวรครั้งล่าสุด 

25 ปีมาแล้ว สภาพของอาคารจัดแสดงทรุดโทรม 

และต้องการเพิ่มพื้นที่เพื่อ

รองรับโบราณวัตถุที่ขุด

ค้นพบจากงานโบราณคดี

ในเมืองนครปฐม ซึ่งพบ

หลักฐานใหม่จำานวนมาก

ทุกปี เหตุนี้สำานักศิลปากร

ที่ 2  สุพรรณบุรี ปรับปรุง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พระปฐมเจดีย์ขึ้น เพื่อนำา

เสนอความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมทวารวดี 

นายกิตติพันธ์กล่าว

ว่า ผู้ชมจะได้เรียนรู้และมี

ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ 

โบราณคดีและศิลปกรรม

ของไทย นิทรรศการถาวร

นี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิด

ความสนใจศึกษาเรื่องราว

ทวารวดีในเมืองนครปฐม

โบราณเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางทางวิชาการ

ของสังคมไทย 

ในนิทรรศการแบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออก                              

เป็นเรื่องราวในอดีตของนครปฐมในสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์และสมัยทวารวดีผ่านโบราณ

วัตถุ เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ จากจารึกสำาคัญที่ค้น

พบในเมืองนครปฐม แนะนำาสภาพภูมิศาสตร์ของ

นครปฐม ถัดมาแสดงเรื่องราวของศาสนาและ

แกะรอย‘ทวารวดี’อดีตรุ่งเรืองของนครปฐม
ความเชื่อของ

ชุมชนทวารวดีใน

นครปฐมจากหลัก

ฐานโบราณวัตถุที่

ค้นพบในบริเวณ

เมืองโบราณ

นครปฐม 

ส่วนสุด            

ท้ายเป็นเรื่อง

ความเจริญรุ่ง                

เรืองของนคร 

ปฐมหลังจาก

วัฒนธรรม  

ทวารวดีเสื่อมลง

กระทั่งถึงสมัย

เปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ.

2475  

โบราณ

วัตถุชิ้นสำาคัญ

จัดแสดงแบบ

อลังการ เช่น 

จารึกวัดพระงาม 

เป็นหลักศิลา

จารึกที่สมบูรณ์

มากที่สุดหลัก

หนึ่ง ปรากฏ

ข้อความมาก

ที่สุด และมีความ

ชัดเจนงดงามของ

รูปอักษรมากที่สุด

นับตั้งแต่มีการ

ขุดศึกษาแหล่งโบราณคดีสมัยวัฒนธรรมทวารวดี 

กำาหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12

เอกลักษณ์แห่งทวารวดียังสะท้อนผ่าน

พระพุทธรูปสลักหินศิลปะอินเดีย ที่มักพบแสดง

ประทานธรรมทั้งสองพระหัตถ์ ส่วนพระพุทธรูป

นั่งขัดสมาธิราบและแสดงปางสมาธิ แล้วยังมี

พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทปางประทาน

ธรรมด้วยพระหัตถ์ขวา แล้วยังชวนชมแผ่นปูนปั้น

สมัยทวารวดีภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ ภาพช้าง 

สิงห์ เดิมประดับตามเจดีย์

นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปประ 

ทับเหนือพนัสบดี ประติมากรรมลักษณะ

พิเศษศิลปะทวารวดี คือ พระพุทธรูป

ประทับเหนือสัตว์ผสมหลายชนิด ที่เรียก

ว่า พนัสบดี ที่หมายถึงเจ้าป่า มีปาก

เป็นครุฑ แต่มีหูและเขาอย่างโค มีปีก

เหมือนหงส์ เป็นพาหนะของเทพเจ้าทั้ง

สามองค์ในฮินดู อีกหลักฐานเก่าแก่ คือ 

ธรรมจักร เครื่องหมายแทนพระพุทธเจ้า 

ผู้หมุนกงล้อแห่งธรรม โซนธรรมจักรก็

อลังการ ด้านล่างธรรมจักรมีทั้งลวดลาย

พรรณพฤกษา ภาพบุคคล และภาพสัตว์ 

สำาหรับผู้สนใจชมนิทรรศการ 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  พระปฐม

เจดีย์ เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นจันทร์-

อังคาร. 

พิ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ 

การ (รมช.ศธ.) กล่าวในการประ 

ชุมร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... กับ

การกระจายอำานาจทางการศึกษา 

ตอนหนึ่งว่า ร่าง พ.ร.บ.การศึก                                       

ษาฯ มีความสำาคัญ และขณะน้ีร่าง 

พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้ผ่านสภาวาระ

ที่ 3 แล้ว ซึ่งจะทำาให้ความตั้งใจ

ของพวกเราท่ีจะดำาเนินงานการศึก                  

ษาให้กับลูกหลานเราเป็นไปได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เป็นเข็ม                                                 

ทิศท่ีจะนำาพาลูกหลานเราไปข้าง

หน้าในศตวรรษท่ี 21 หรือยุคดิจิ                               

ทัล ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีการแก้                                     

ปรับปรุงกฎหมายในอดีตและเพ่ิม

เติมกฎหมายใหม่  เพื่อให้สิ่งที่เรา

คาดหวังและฝันไว้ว่าจะทำาให้ทรัพ                                                     

ยากรมนุษย์ของประเทศมีภูมิคุ้ม 

กัน และมีความสุขสำาหรับการใช้                                        

ชีวิตในยุคดิจิทัล ดังนั้น หากไม่                                           

มีกฎหมายฉบับน้ีก็จะทำาให้เราทำา 

งานได้ยากและไม่มีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าไม่มีภารกิจใด

ท่ีย่ิงใหญ่ไปกว่าการทำางาน  เด็กของ

เราคิดเป็น วิเคราะห์เป็นด้วยเหตุ                                                  

ด้วยผล เชิงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์                                                   

กล้าตัดสินใจลงมือทำา และต้อง

รู้จักการอ่าน เขียนอย่างมีวิจารณ 

ญาณ ซึ่งการเรียน Coding จะส่ง

เสริมทักษะเหล่านี้ ทำาคนให้พร้อม

กับโลกวูก้าที่มีความผันผวนมาก

“ดิฉันได้ยินปัญหา ได้ฟัง

ข่าวอยู่ตลอดเวลา ว่าครูไม่ค่อยมี

อิสระในการบริหารจัดการในการ

ศึกษา ทั้งๆ ที่ผ่านมามีการลดการ                  

เรียนเพิ่มความรู้ ซึ่งสามารถจัด

ทำาหลักสูตรท้องถิ่นได้ แต่ในทาง

ปฏิบัติหลักสูตรท้องถิ่นไม่ค่อย

เกิดขึ้น เพราะทำาแล้วไม่เพิ่มวิทย                  

ฐานะ ดังนั้น หากกฎหมายใหม่

สามารถประเมินการสอนครูและ

การเรียนของนักเรียนในรูปแบบทัน

สมัยให้เกิดประโยชน์ทางปฏิบัติได้

จริง ก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อครูและผู้

บริหารสถานศึกษา และสามารถ

นำาความรู้ที่ปฏิบัติได้จริงไปใช้ได้

ในชีวิตประจำาวันอย่างสนุก เพราะ                                                

ดิฉันคิดว่าหากการเรียนไม่ว่าจะยาก

แค่ไหน ถ้าสนุกเด็กจะสามารถเรียน

รู้ได้ และการรู้ต่อไปนี้จะต้องนำา

ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เริ่ม

ต้นจากครอบครัวสร้างเศรษฐกิจ

ให้แก่ครอบครัวได้” รมช.ศธ.กล่าว

คุณหญิงกัลยากล่าวต่อว่า ที่

ผ่านมามีปฏิรูปการศึกษามาหลาย

ครั้ง และเป็นการปฏิรูปโครงสร้าง 

โดยต่อจากน้ีร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ 

ฉบับนี้จะปฏิรูปการศึกษาแบบถึง

ตัวผู้เรียนโดยตรงและลดความ

เหลื่อมล้ำา เด็กจะอยู่บนเขาหรือ

ชายขอบจะต้องได้รับการศึกษาเท่า

เทียมกัน และการปรับปรุงกฎหมาย

คร้ังน้ี ทำาเพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.นี้ เป็น

แม่บทในการบริหารและจัดการศึก 

ษาที่มุ่งเน้นให้การศึกษามีความ

เป็นอิสระ บริหารจัดการ กระจาย

อำานาจให้หน่วยงาน ทำาให้จริงจัง

และเกิดขึ้นจริงให้ได้ ทั้งนี้ ตนคาด

ว่าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับนี้

จะคลอดภายในเดือนพฤษภาคมนี้.

‘คุณหญิงกัลยา’คาดพ.ร.บ.การศึกษาฯคลอดพ.ค.

หลังสภาผ่านวาระ3แล้วลั่นเป็นทิศทางนำาพาเด็กไทยสู่ศตวรรษ21คิดเป็นมีเหตุผล

อิทธิพล คุณปลื้ม ชมฐานศิลาจำาหลักสมัยทวารวดี

พระพุทธรูปยืนประทานธรรมสมัยทวารวดี

พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี ลักษณะ

พิเศษศิลปะทวารวดี

อลังการส่วนจัดแสดงธรรมจักรโบราณเก่าแก่สมัยทวารวดี

จารึกวัดพระงาม หลักศิลาจารึกที่สมบูรณ์ งดงาม

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’

เปิดหลักสูตรสุขภาพดิจิทัล

รับมือโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว
กรุงเทพฯ • ราชวิทยาลัยเปิดตัว

หลักสูตร “CRA Digital Health” 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาสุขภาพดิจิทัล “หมอนิธิ” เผย                                                   

โควิดเป็นตัวเร่ง ทำาให้การแพทย์ 

และสาธารณสุขต้องปรับตัวให้

ทันการเปลี่ยนแปลงโลก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้                             

จัดงานเสวนาแบบไฮบริด “CRA 

Digital Health” เปิดมุมมอง-

สร้างทักษะดิจิทัลเทรนด์ทางการ

แพทย์และสาธารณสุขแห่งยุค

ศตวรรษท่ี 21 พร้อมเปิดตัวหลัก                           

สูตร CRA Digital Health Program 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล จากวิท                                              

ยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี 

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเวที

เสวนา พร้อมด้วย ศ.ดร.พญ.จิรายุ                                               

เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดมุม

มองเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอนของวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยเปิด                                              

ตัวหลักสูตรน้องใหม่ CRA Digital 

Health Program หรือหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาสุขภาพดิจิทัล ของวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ์

ศ.นพ.นิธิกล่าวว่า จาก

วิกฤตโควิด-19 ทำาให้อุตสาหกรรม                 

การแพทย์และสาธารณสุขน้ัน                       

ได้มีการเปล่ียนแปลงทางเทค 

โนโลยีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วหลาก                          

หลายรูปแบบ โดยภาพรวมของ

ดิจิทัลเทรนด์ทางการแพทย์และ

สาธารณสุขท่ีเกิดข้ึน อาทิ การนำา

ระบบจัดเก็บและบริหารจัดการ

ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data 

Analytics มาใช้ร่วมกับการเรียนรู้

ของเครื่อง Machine Learning และ 

AI ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการ

ข้อมูลเชิงเวชสารสนเทศ มุ่งเน้น

การสร้างบริการสาธารณสุขท่ี                                 

ทุกคนเข้าถึงได้ผ่านการใช้เทค 

โนโลยี เช่น การพัฒนาและต่อ 

ยอดระบบ Telemedicine ให้สอด 

คล้องกับกระบวนการรักษาให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การลงทุน

ในระบบ IT Infrastructure เพื่อ

รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง

เร่งด่วนให้สามารถขยายบริการ

สาธารณสุขในแบบดิจิทัลได้อย่าง

คล่องตัว เทคโนโลยี Internet of 

Things หรือ IoT เพื่อเปิดช่อง

ทางการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยท่ีนำา                                         

ไปสู่การรักษาในเชิงรุกจากทุกท่ี

ทุกเวลา รวมท้ังการพัฒนาระ                                          

บบการรักษาความม่ันคงปลอด 

ภัยในข้อมูลและความเป็นส่วน

ตัวของผู้รับบริการ จะส่งผลให้                                            

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานสา 

ธารณสุขไทยสามารถวางแผน

โครงการ Digital Health Trans-  

formation ในระบบบริการสุขภาพ

ศึกษาธิการ • เครือข่ายพัฒนา

คุณภาพผู้ได้รับผลกระทบ ว 13 

ร้อง “รมว.ศธ.” 3 ข้อ ทบทวน

การรับรองคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ 

ว 13 ชี้เป็นการเลือกปฏิบัติ ด้าน 

“ตรีนุช” เผยมีปัญหานานแล้ว แต่

จะช่วยเหลือเต็มที่ มอบเลขาฯ 

ก.ค.ศ.ไปหาทางแก้ไข

วันท่ี 28 มีนาคม 2565 เมื่อ

เวลา 08.30 น. ท่ีหน้าอาคารรัช

มังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มครูและผู้บริหารโรงเรียนเครือ

ข่ายพัฒนาคุณภาพผู้ได้รับผลกระ

ทบตามหลักเกณฑ์ขอมีหรือเล่ือน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธี

การ ว 13/2556 ประมาณ 30 คน 

เดินทางมาย่ืนหนังสือถึงนางสาว

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)

โดยนายอาทร บุญคุ้มครอง                       

ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้ได้รับผลกระทบตาม ว 13 กล่าว

ว่า ที่ผ่านมามีผู้ที่ยื่นคำาขอมีหรือ

เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์  

ว 13 ตั้งแต่ปี 2559 จำานวน 5,337 

ราย ได้รับการพิจารณารับรองคุณ                                             

สมบัติเพียง 400 รายเศษ ต่อมา                                                 

สำานักงานคณะกรรมการข้าราช 

การครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ก.ค.ศ.) เห็นว่าตนเองพิจารณาผิด

พลาดคาดเคล่ือนจึงเปิดโอกาสให้

ผู้ท่ี ไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ

สามารถยื่นคำาขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. 

ได้ ต้ังแต่วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ ไม่

เกินวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

โดยมีผู้ยื่นคำาขอทบทวนทั้งสิ้น

จำานวน 1,933 ราย และในการ

ดำาเนินการพิจารณาคุณสมบัติเข้า

รับการประเมินผู้ขอทบทวนมติ 

ก.ค.ศ. มีการเร่งรัดเร่งรีบดำาเนิน

การพิจารณารับรองคุณสมบัติ

ของผู้ขอทบทวนให้เสร็จภายในวัน

ที่ 28 มีนาคม 2565 ซึ่งได้ทราบ

ว่า ก.ค.ศ.ปฏิบัติการพิจารณารับ                               

รองคุณสมบัติเฉพาะผู้ได้รับราง                                                

วัลสูงสุดระดับชาติข้ึนไปตามท่ี

ก.ค.ศ.กำาหนดเท่าน้ัน แต่ไม่ได้

พิจารณารับรองคุณสมบัติผู้ท่ีมีผล

งานดีเด่นท่ีส่วนราชการต้องส่ังต้น

สังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพ

เทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับ

ชาติ ตนมองว่าเป็นเรื่องการเลือก

ปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติไม่เสมอกัน

นายอาทรกล่าวต่อว่า อย่าง 

ไรก็ตาม ทางเครือข่ายเคยได้ร้อง                                      

ขอความเป็นธรรมจากทุกหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ ก.ค.ศ. 

ชะลอการพิจารณาการทบทวน

ไว้เป็นการชั่วคราวและเสนอให้มี

การตั้งภาคีที่มีผู้ ได้รับผลกระทบ

จากการขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. เพื่อ

พิจารณาแก้ปัญหา แต่กลับไม่มี

การชะลอการพิจารณาและไม่

หาแนวทางแก้ไขปัญหาแต่อย่าง

ใด ดังนั้น กลุ่มจึงมีความเห็นร่วม

กันว่า ขอเรียกร้องต่อ รมว.ศธ. 

ข้อ 1 ขอให้ รมว.ศธ. สั่งการให้ 

ก.ค.ศ.ชะลอหรือหยุดการประกาศ

ผลคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน

การขอทบทวนมติ ก.ค.ศ.ไว้เป็นการ

ช่ัวคราว เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา 

ข้อ 2 ขอให้ รมว.ศธ.แต่งตั้งคณะ

กรรมการพิจารณาผลกระทบจาก

การพิจารณาคุณสมบัติเข้ารับการ                         

ประเมินและขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. 

โดยให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ

ผู้ได้รับผลกระทบร่วมเป็นคณะ

กรรมการ ข้อ 3 ขอให้ รมว.ศธ. 

ขอมติ ก.ค.ศ. เพื่อเห็นชอบเยียวยา

อนุโลมรับรองคุณสมบัติเข้ารับการ

ประเมินเฉพาะผลงานดีเด่นท่ีเคย

รับรองและอนุมัติมาแล้วจำานวน 

53 รายการและผลงานดีเด่นอื่นที่

ชี้แจงองค์ประกอบได้ตามข้อ 13 

โดยยึดตามแนวคำาพิพากษาของ

ศาลปกครองพิษณุโลก

ด้านนางสาวตรีนุช เทียน

ทอง รมว.ศธ. กล่าวถึงกรณีที่มี

กลุ่มครูและผู้บริหารร้องเรียนเก่ียว

กับหลักเกณฑ์ขอมีหรือเลื่อนวิทย                                        

ฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ว 13/2556 ว่า  ตนได้รับทราบ

ข้อมูลท่ีกลุ่มครูและผู้บริหารมาร้อง

เรียนแล้ว ซ่ึงได้มอบหมายให้นาย

ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะ

กรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) ไป

หารือและหาแนวทางแล้วว่าจะ

ดำาเนินการอย่างไรได้บ้าง โดยเรื่อง

น้ีไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่มีปัญหามานาน

แล้ว และมีผู้เก่ียวข้องหลายคน ซ่ึง

ตนพร้อมดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี 

แต่ท้ังน้ีขอดูกฎระเบียบข้อกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องก่อนว่าจะดำาเนินการช่วย

เหลือในแนวทางไหนได้บ้าง.

ท่ีก้าวสู่ความสำาเร็จในระยะยาว

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์                                            

มีเป้าหมายสูงสุดคือการนำาวิทยา 

ศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี

ไปใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน ตามพระปณิธาน

ขององค์ประธานราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ์ โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ 

6 ปี ต้ังแต่ปี 2565-2570 ที่จะ

ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ท้ัง

ในด้านการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการสุขภาพสู่โรง               

พยาบาลมหาวิทยาลัยดิจิทัลและ

ปัญญาประดิษฐ์ ล่าสุดได้พัฒนา

และจัดทำาหลักสูตร “CRA Digital                                     

Heath” เพื่อเตรียมพร้อมบุคลา 

กรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

และวางรากฐานเทคโนโลยีรูป

แบบใหม่ท่ีจะช่วยพัฒนาบริการ

สุขภาพสู่คนไทยทุกคน” ศ.นพ.นิธิ

กล่าว

ด้าน ศ.ดร.พญ.จิรายุกล่าว                                                       

แนะนำาหลักสูตร CRA Digital 

Health Program ว่า ถูกพัฒนา

ข้ึนบนพ้ืนฐานของความเปล่ียน 

แปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล และ

วิกฤตการณ์ระบาดของโรคโควิด-19                                                 

เป็นตัวเร่ง ซ่ึงหลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิ 

จิทัล จะทำาให้เกิดการผลิตบัณ 

ฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถใน

การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิ                                          

ทัลด้านสุขภาพ ได้ทันกับการเปล่ียน                                              

แปลงของโลก ผู้ท่ีสนใจสมัครเข้า

ศึกษาต่อในหลักสูตร สอบถาม

ได้ท่ีโทร. 0-2576-6600 ต่อ 8476 

หรือ Facebook : Digital Health 

PSCM หรือที่ http://.medical.

pccms.ac.th รับสมัครจำานวน

จำากัด เพียง 15 ท่าน รอบที่ 1 

สมัคร 7-31 มี.ค.2565 และรอบ

ที่ 2 สมัคร 1-30 เม.ย.2565 นี้.

ร้องทบทวนเกณฑ์‘ว13’ชี้ ไม่เป็นธรรม-เลือกปฏิบัติ

ศึกษาธิการ • ‘คุณหญิงกัลยา’ คาด พ.ร.บ.การศึกษาฯ คลอด พ.ค.น้ี หลัง

ผ่านสภาวาระ 3 แล้ว ย้ำาเป็นกฎหมายสำาคัญ ทำาให้งานการศึกษาเดินหน้า

ได้อย่างมีทิศทาง นำาพาเด็กไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 คิดวิเคราะห์เป็น บนพ้ืนฐาน

มีเหตุผล   ลดเหลื่อมล้ำา เด็กเมืองหรือชายขอบจะได้การศึกษาเท่าเทียมกัน
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11บันเทิง

ลกวันนี้..

ที่ไม่เคยอุบัติก็อุบัติ ที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น เช่นเมื่อคืนวาน

ในงานประกาศผลรางวัลออสการ์คร้ังท่ี 94 ประจำาปี 2022..

“วิล สมิธ” พระเอกฮอลลีวูดคนดัง ก็ได้เดินขึ้นไปฟาดหน้า

ดาวตลก-พิธีกร “คริส ร็อก” กลางเวที ให้เป็นที่ตกตะลึง-อึ้งกันไป

ทั้งงาน

ข่าวว่า พระเอกไม่พอใจที่อีกฝ่ายพูดจาพาดพิงภรรยาของ

เขา ด้วยการเรียกเธอว่า G.I. Jane (ทหารหญิง) จากการตัดผมสั้น

อันเป็นผลมาจากโรคผมร่วงเป็นหย่อม

นี่..ต้องเรียกว่า “เมียข้าใครอย่าแตะ” ขนานแท้ ไม่ใช่แค่

ชื่อหนังฮ่องกง!

ตบปากแล้วมีไรไหม? วิล สมิธ ไม่ได้ถามตลก แต่ผมกำาลัง

จะบอกว่า “มี” เพราะหลังจากนั้นเขาก็ได้ขึ้นไปรับรางวัล “นัก

แสดงนำาชายยอดเยี่ยม” จากภาพยนตร์เรื่อง King Richard อย่าง

สง่างาม..

และหากจะพูดว่า “ตบแล้วได้ดี” กระเซ้าเหย้าแหย่น่ะพอได้ 

แต่ไม่ควรยกย่องเอาเป็นจริงเป็นจัง ถึงจะเป็นประชากรประเทศ

ประชาธิปไตยก็เหอะ!

เอ้า..นั่นก็อีกคน แม้จะไม่ได้ใช้กำาลังอย่างพระเอกดัง แต่

ไทยโพสต์ออนไลน์ได้พาดหัวข่าว.. “สุธรรม” โผล่ตบปาก “วันชัย” 

มาวิพากษ์ “อุ๊งอิ๊ง” บอกลูกสาว “ทักษิณ” คนนี้ ถอดแบบพ่อมา

เป๊ะ! 

สุธรรมไหน..ก็คุณสุธรรม แสงประทุม กรรมการยุทธศาสตร์

และทิศทางการเมือง พรรคเพื่อไทย ไง ส่วนวันชัย ก็คุณวันชัย 

สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา!

ทำาไมข่าวพาดหัว “โผล่ตบปาก” น่ะหรือ?..คือ คุณวันชัยได้

โพสต์เชิงวิจารณ์ทักษิณว่ากำาลังทำาลายพรรคเพื่อไทย และทำาร้าย

ลูกสาว-อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ที่ดันก้นให้เข้าสู่การเมืองในห้วงนี้

ซึ่งแน่นอน..นายสุธรรมอ่านแล้วย่อมต้องหัวร้อน-ของขึ้น 

จะพูดว่า “ทักษิณข้าใครอย่าแตะ” ก็ได้ จึงเลยกระซวกคุณวันชัย

ซะชุดใหญ่ อย่างที่ผมลอกมาให้อ่านพอเป็นกระษัย..

“น่าเสียดายที่นายคนนี้เคยบวชเรียน อาศัยวัด อาศัยผ้า

เหลืองมานาน แต่เมื่อสึกออกมาประกอบอาชีพก็ไม่ประสบความ

สำาเร็จ จึงได้เข้ามารับจ้างพวกปล้นอำานาจ 

เข้ามายกหูชูหางพวกเผด็จการในทุกโอกาสที่มี และนาย

คนนี้ยิ่งไม่เข้าใจหนักไปอีกว่า ครอบครัวของนายกฯ ทักษิณ ทั้ง

ฝ่ายนายกฯ ทักษิณเอง และทางของคุณหญิงพจมาน

เป็นครอบครัวที่อบอุ่นให้เกียรติซึ่งกันและกัน ดำารงอยู่ใน

สังคมอย่างมีเกียรติ ทะนุถนอมและสนับสนุนให้ลูกเป็นตัวของตัว

เองและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง”

อืมมม..โดนดอกนี้เข้า เด็กวัดอย่างคุณวันชัยเห็นจะไม่ยอม

ให้ถูกตบฝ่ายเดียวอย่างตลก-คริส ร็อก กระมัง ส่วนจะโต้กลับด้วย

หมัด ศอก เข่า หรือแข้ง เดี๋ยวได้เห็นกัน

คุณสุธรรมก็กระไร พูดแบบไม่ได้มองดูตัวเองเลย ว่าเขา 

“เข้ามารับจ้างพวกปล้นอำานาจ” แล้วถ้าคุณวันชัยสวนเอาว่า “ก็ดี

กว่าเข้ามารับจ้างพวกปล้นชาติ-โกงแผ่นดิน” ล่ะ จะเสียไหม?

อีกอย่าง ครอบครัวที่อบอุ่นนั้น ผัว-เมียจะต้องไม่หย่าร้าง

กันครับคุณสุธรรม ไม่ว่าจะหย่าการเมือง หรือหย่าจริงจัง?

เออ..ที่ว่า “ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง” น่ะ คุณสุธรรม

ไม่น่าเอามาใช้กับบริบทของการอบรมสั่งสอน (ตบปาก) คุณวันชัย

เลย เพราะถ้าเป็นมวยก็ต้องบอกว่า “เผลอการ์ดตก”..

คอยดู เลือดจะกบปากเอา!.

ระวังเลือดกบปาก

โ

• ถึงเวลาของคนมีฝีมือใน

การปรุงอาหารประจำาถิ่นแห่งเมือง

ลพบุรีกันแล้ว เมื่อช่อง 8 ประกาศ

เปิดรับสมัครร่วมค้นหาพ่อครัว-แม่

ครัวตัวท็อปประจำาจังหวัดลพบุรี 

เพื่อมาชิงตำาแหน่งสุดยอดเชฟระดับ

ประเทศ ในรายการ ครัวลั่นทุ่ง ศึกเชฟสะท้านทุ่ง 

ทางช่อง 8 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 150,000 

บาท เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-8 เมษายนนี้ ติดตาม

รายละเอียดได้ทางเพจช่อง 8 

• หลังปล่อยผลงานเพลงคู่เพลงแรกออกมาให้

แฟนๆ ได้ฟังก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากๆ และล่าสุด

คู่จิ้นฟินเบอร์แรง เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ และ 

มิกซ์-สหภาพ วงศ์ราษฎร ์ก็จับไมค์คู่กันอีกครั้ง กับ 

ไม่ไกลหัวใจ (Closer) ประกอบซีรีส์ โรแมนติกดรามา

แฟนตาซี พินัยกรรมกามเทพ จาก GMMTV ที่ทั้งคู่

ควบ 2 ตำาแหน่งทั้งร้องและเล่นซีรีส์ ถ่ายทอดความ

รู้สึกดีๆ ที่มีให้กัน โดยเพลงนี้ยังได้คนดนตรีคุณภาพ 

เอก-สุดเขต จึงเจริญ มาแต่งเนื้อร้องและทำานองให้

• เรียกว่ากำาลังระบาดอย่างหนัก ป่วนไปทุก

ที่ สำาหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ที่โทรศัพท์ป่วนหลอกชาว

บ้านสร้างความเสียหายไปเป็น

จำานวนมาก ล่าสุดพระเอกหนุ่ม 

เก้า-จิรายุ ละอองมณ ีก็ได้

โพสต์คลิปลงในอินสตาแกรม

ส่วนตัวที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โทรศัพท์เข้ามาในเครื่อง

ของคุณแม่ก้อย มาหวังป่วนหลอกลวง แต่สุดท้าย

โดนดีเข้าให้ ทำาเอารีบวางแทบไม่ทัน

• เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ได้รับโอกาสดีๆ อย่าง

ต่อเรื่อง สำาหรับ มิลลิ (MILLI) หรือ ดนุภา คณาธีร

กุล ศิลปินค่าย YUPP! ที่เดินหน้าโกอินเตอร์ไม่หยุด 

ล่าสุดในงานอีเวนต์ออนไลน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เฉลิม

ฉลอง AIR MAX DAY มิลลิได้รับเลือกให้เข้าร่วม

เป็นหนึ่งในศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันในงานนี้ รวมถึง

ศิลปินสาวชาวมาเลเซียที่ก้าวไปไกลสู่ระดับโลกอย่าง 

YUNA (ยูนะ) สามารถฟังเพลงของ มิลลิ (MILLI) ได้

ทุกมิวสิกสตรีมมิง รวมถึงรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง

ล่าสุด 17 นาที ได้บน YouTube ช่อง YUPP!.

รักชิด

ถาปนิกและนักแสดงหนุ่มขวัญใจ

สาววายทั้งไทยและต่างประเทศ

อย่าง ตุลย์-ภากร ธนศรีวนิชชัย 

เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถหลากหลาย

และรอบด้าน เรียกว่าเฟอร์เฟ็กต์ครบเครื่อง 

แต่ในความเพอร์เฟ็กชั่นนิสต์นั้น เบื้อง

หลังความสำาเร็จเขาต้องเจอกับเหตุการณ์

ที่ทำาให้มีปมติดค้างอยู่ในใจและเรื่องช็อก

ในชีวิตที่กระทบจิตใจอย่างคาดไม่ถึง เปิดใจ

พูดครั้งแรกในรายการ WOODY HELP ME 

PLEASE  

“ปัจจุบันผมเป็นนักแสดงและเป็นสถาปนิก

ครับ ตั้งแต่เด็กผมฝันอยากมีหมู่บ้านเป็นของตัว

เอง เราอยากเป็น Developer พัฒนาอสังหาฯ 

ตั้งแต่ช่วงประถมเลย พ่อแม่เขาตัดสินใจว่าจะ

หย่ากัน คุณพ่อย้ายออกไปจากบ้าน บ้านเราอยู่

แถวบางนา พ่อย้ายไปอยู่นนทบุรี ตั้งแต่อยู่ ป.3 

ผมจะต้องอยู่ทั้งหมด 3 ที่ใน 1 อาทิตย์ ทำาไมเรา

เหนื่อยจัง มีเรื่องที่ผมติดอยู่ในใจตลอดเวลาคือ

ช่วงที่เขาทะเลาะกันหนักๆ ตอนนั้นผมอยากได้

เกม พ่อก็เลยซื้อเกมเพลย์ให้ กลับมาวันนั้นพ่อกับ

แม่ปิดประตูแล้วเข้าห้องทะเลาะกันเสียงดังมาก 

แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ซื้อเกมใน

วันนั้นทำาให้พ่อกับแม่แตกหักทะเลาะกัน 

ถ้าเราเป็นคนที่ทำาให้ปัญหาครอบครัวเกิด 

เราจะทำาอะไรผิดพลาดอีกไม่ได้แล้ว โซลูชั่นของ

ตุลย์ก็เลยกลายเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากๆ กลาย

เป็นเพอร์เฟ็กชั่นนิสต์ตั้งแต่วันนั้นครับ ผมเลย

คิดว่าการที่โตมาอยากเป็น Developer ก็คือช่วง

นั้น ก็คือตอนนั้นพ่อ

ต้องย้ายออกแล้ว

ตระเวนหาหมู่บ้าน

ใหม่ เลยได้เห็น

หมู่บ้านตั้งแต่เด็กๆ 

เราเลยจินตนาการ

ภาพว่าเราอยากอยู่

ในสถานที่แบบนี้ 

คงจะเป็นที่ที่เรามี

ความสุขมาก เป็นสิ่ง

แวดล้อมใหม่ ก็เลย

ชอบดูบ้าน ชอบดูตึก

เอาจริงๆ ผมเห็นเพื่อนบางคนมีความสุข

ง่ายมากเลย มีโมเมนต์ที่ไม่ต้องคิดถึงอนาคต ไม่

ต้องคิดถึงอะไร มีความสุขกับตรงนี้ แต่เราจะ

ดีไซน์แล้วว่าวันนี้จะทำาอะไรกี่โมง อาหารต้อง

กินประมาณนี้ ไม่อยากมี Fat เยอะต้องมาขับ

ออกอีกอะไรแบบนี้ อย่างตั้งใจเรียนในห้อง

มากก็จะสอบได้ดี แต่พอการทำางานชีวิต

จริงๆ เป้าหมายของเราจะไม่ได้สำาเร็จตาม

อย่างที่เรา Respect ค่อนข้างคาดเดาไม่ได้ 

บางคนเข้ามาเล่นเรื่องหรือ 2 เรื่องดังเปรี้ยง

ปร้าง กลายเป็นแมสขึ้นมา มีโปรดักต์ เป็นพรี

เซนเตอร์ ของผมนี่จะมาแบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ 

ไป เรื่องแรกเราเล่นเสร็จก็ไม่มีใครรู้จักเลย มัน

ไม่มีอะไรหวือหวา จนกระทั่งได้มาเล่นซีรีส์วาย มี

คนอยากเจอเราทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นคนไทยด้วยนะ 

อยู่ทั่วโลกเลยเหรอ เขาซื้อบัตรเพื่อมาดูเราจริงๆ 

เหรอ ซึ่งเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าคุ้มค่าและอยาก

ตอบแทนเขา หลังๆ ซีรีส์วายคือทำากันเยอะมาก 

และมีสินค้าซัพพลายเจ๋งๆ ขึ้นมาเยอะมาก ต้อง

กลับมาที่เรา งั้นเราต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุด

ยั้ง เราต้องดูแลตัวเอง

แต่ก่อนหน้านี้ผมก็มีเรื่องที่ทำาให้รู้สึกว่า

ชีวิตคนเรามันไม่แน่นอน คือผมรู้สึกเห็นปานขาว

ขึ้นที่ตรงก้น มันก็ลามขึ้นมาเรื่อยๆ จาก 1 ข้าง 

ก็ลามมาอีกข้างหนึ่ง จนกระทั่งทำางานในวงการ

มาสักปี ประมาณช่วง 3-4 ปีที่แล้ว มีพี่ที่ผมรู้จัก

เขาเรียนเฉพาะทางอยู่เรื่องสกิน เรื่องด่างขาว ก็

เลยไปปรึกษาเขา ถ่ายรูปไปให้ดู เขาพิมพ์ค่อน

ข้างซีเรียสกลับมาบอกว่า ตุลย์พี่ว่ารอยที่ตุลย์ถ่าย

มาไม่ใช่ด่างขาวนะ พี่อยากให้ตุลย์มาเจอที่โรง

พยาบาล สุดท้ายก็คือมีการ Biopsy การตัดเอา

ชิ้นเนื้อไปตรวจ แล้วโรคที่ตุลย์เป็นคือ มะเร็งต่อม

น้ำาเหลือง ที่ผิวหนังผิดปกติ

ทำ�บุญ • ร้าน CHAETEAU DES GEMS ร่วมเป็นเจ้าภาพ การทำาบุญและสวดพระ

อภิธรรม ต้อย-เศรษฐา ศิระฉายา (ศิลปินแห่งชาติ) ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 

ศาลา 16 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ภายในงานมีแขกในวงการ อาทิ เดือนเต็ม 

สาลิตุล, หมี-โชติรัตน์ รักเริ่มวงษ์, ครูโรจน์ ดุลลาพันธ์, โหน่ง-พิมลักษณ์ กมลเพชร, ปู-  

นริสสา พรหมสุภา, ป้อม-ฉวีวรรณ ทองแย้ม ฯลฯ พร้อมญาติสนิทในครอบครัวร่วมงาน.

ส

รียกได้ว่าเป็นการโคจรมาทำางานร่วมกัน

ครั้งแรกกับ 2 นักร้องซูเปอร์สตาร์ระดับ

โลกอย่าง “J Balvin” (เจ บอลวิน) และ 

“Ed Sheeran” (เอ็ด ชีแรน) เพื่อสร้างเสียงดนตรี

ที่แปลกใหม่และยังไม่เคยมีมาก่อนด้วย EP.2 

โดยเพลงมีชื่อว่า “Sigue” (ซีเก้) และ “Forever 

my Love”

โปรเจ็กต์นี้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของ “J 

Balvin” และ “Ed Sheeran” โดยทั้งคู่ได้พบเจอ

กันในโรงยิมและหลังจากนั้นก็เริ่มมีการพูดคุยกัน

เกี่ยวกับดนตรีจนเกิดมิตรภาพขึ้น และในที่สุดทั้ง

คู่ก็ได้มาทำางานร่วมกัน 

“J Balvin” ได้กล่าวถึงการทำางานในครั้ง

นี้ว่า “สองเพลงแรกที่เราทำาคือ 

“Sigue” และ “Forever my Love” 

ผมต้องการให้ทุกคนที่ได้ฟังเพลงนี้

รวมถึง “Ed Sheeran” เข้ามาอยู่

ในโลกของดนตรีแนว Reggaeton 

และมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก

ที่เราจะได้ฟัง “Ed Sheeran” 

ร้องภาษาสเปน และผมก็หวัง

ว่าแฟนๆ จะชอบเหมือนกับที่

เราชอบเช่นกัน” 

ในส่วนของ “Ed 

Sheeran” ก็ยังพูดถึงการ

ทำางานในคร้ังน้ีว่า “การทำางานในคร้ังน้ีเป็นการ

ทำางานท่ีท้าทายมาก ผมต้ังใจท่ีจะเรียนรู้ภาษาสเปน

เพื่องานน้ี และผมก็สนุกท่ีได้ทำางานน้ีด้วย หวังว่าคุณ

ทุกคนจะรัก 2 เพลงน้ีเหมือนกับท่ีเรารัก”

“Sigue” เป็นเพลงเต้นเรกเก้จังหวะ

สนุกสนาน และ “Forever My Love” เพลงบัล

ลาดที่มีความหมายและทำานองดนตรีที่สวยงาม 

แสดงให้เห็นถึงความสามารถเฉพาะตัวของ “J 

Balvin” และ “Ed Sheeran” ที่ไม่เพียงแต่เขาจะ

สามารถร้องแนวเพลงต่างๆ ได้ แต่ยังสามารถ

แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความตั้งใจ

ของเขาเช่นเดียวกัน โดยการทำางานร่วมกันใน

ครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่าภาษาที่แตกต่างของ

ดนตรีไม่มีอุปสรรคสำาหรับเขาทั้งคู่ รวมถึงการ

ผสมผสานดนตรีให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยการรวม

แนวเพลงป๊อปและเรกเก้เข้าด้วยกัน

เ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ตอนได้ยินผมยังไม่เชื่อตัวเองเลย ตอนน้ัน

อายุ 25-26 ตอนน้ันซีรีส์ก็กำาลังบูมเลย โอ้โห! มัน

เร็วไปนะ ทำาไมใจร้ายกับเราเหลือเกิน พยายาม

ประคับประคองชีวิตให้ดีมาตลอด เราต้ังใจเรียน 

หวังไปไกลมาก แต่ว่าน่ีเราเร่ิมนับถอยหลังหรือ

เปล่า มันก็มีการกระทบจิตใจอะไรบางอย่าง คนท่ี

หนักกว่าผมคือแม่ แอบร้องไห้บ่อยมาก บางท่ีเห็น

แม่เดินออกมามีน้ำาตา แต่ในความรุนแรงมีความ

โชคดีของมันอยู่ Cutaneous carcinoma คือเขา

บอกว่าโรคน้ีไม่ได้ส่งผลต่อระบบน้ำาเหลือง ไม่ได้

ส่งผลต่ออะไร เป็นแค่ผิวหนัง เป็นมะเร็งก็จริงแต่

เกิดแค่ท่ีผิวหนัง หลายๆ คนอาจจะช็อกนะครับ แต่

ตอนน้ีตุลย์รักษาหายแล้ว 100% นะครับผม ไม่เคย

บอกใคร รักษาหายไปเมื่อ 3 ปีท่ีแล้ว”.

ครั้งแรกของสองสตาร์ระดับโลก

‘J Balvin’และ‘Ed Sheeran’

กับ2เพลงใหม่เรกเก้และบัลลาด

‘ตุลย์ ภากร’เผยเรื่องช็อกในชีวิต

รับกระทบจิตใจอย่างคาดไม่ถึง

ดาวดังร่วงอีกหนึ่ง‘คีธ มาร์ติน’ 

เป็นศพในอพาร์ตเมนต์ที่ฟิลิปปินส์
คีธ มาร์ติน นักร้องอาร์แอนด์บีชาว

อเมริกัน ถูกพบเป็นศพในอพาร์ตเมนต์ของเขา

ในเกซอนซิตีที่ฟิลิปปินส์

ตามรายงานของตำารวจท้องที่ เพื่อน

บ้านแจ้งว่าได้กลิ่นเหม็นฉุนซึ่งน่าจะมาจาก

ยูนิตไหนยูนิตหน่ึงบนช้ัน 6 เมื่อเวลา 07.15 น. 

เช้าวันศุกร์ที่ผ่านมา 

ผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่า ร่างของศิลปิน

ดังซึ่งได้รับการระบุตัวตนอย่างเป็นทางการ

แล้ว นอนสิ้นลมอยู่บนเตียง

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่มีการระบุ

ถึงสาเหตุการเสียชีวิต

คีธ มาร์ติน เป็นนักร้อง นักแต่งเพลง

ที่โด่งดัง รวมถึงเป็นโปรดิวเซอร์มือดีคนหนึ่ง 

เป็นที่รู้จักดีจากบทเพลงแนวรักโรแมนติก จาก

อดีตถึงปัจจุบันมีผลงานไปแล้ว 5 อัลบั้ม.

interthaipost69@gmail.com

เจ บอลวิน x เอ็ด ชีแรน
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 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๘/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ รายนายอภิรักษ แกวเพ็ชร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมี

คําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

ลําดับ  ช� อบัญชี จํานวน ผูครอบครอง/

ผูถือกรรมสิทธิ์

จํานวนเงินคงเหลือ (บาท) 

ณ วันที่

หมาย 

เหตุ

๑ สรอยคอทองลายเบนซ (มีเชือกปนอยูที่ตะขอ) - นายธีรภัทร 

นิกรพล

๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒ พระทองชุบ - นายธีรภัทร 

นิกรพล

๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัส ภูเก็ต 

เลขที่บัญชี ๐๗๓-๑-๗๕๗๑๐-๐ ช� อบัญชี นายธีรภัทร นิกรพล

- นายธีรภัทร 

นิกรพล

๑๕๐,๓๔๓.๔๕ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบรมไตรโลกนารถ 

พิษณุโลกเลขที่บัญชี ๐๕๓-๑-๓๕๙๖๙-๐ ช� อบัญชี นายทวีวัฒน สัจจชัยฤทธิ์

- นายทวีวัฒน 

สัจจชัยฤทธิ์

๓๒,๓๐๗.๔๓ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย เลขที่บัญชี 

๐๓๔-๓-๘๒๘๖๔-๐ ช� อบัญชี นายลอ มิส

- นายลอ มิส ๒๒๕,๒๕๖.๒๐ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาศูนยการคาติลก 

ภูเก็ตเลขที่บัญชี ๐๓๕-๘-๓๓๘๒๔-๐ ช� อบัญชี นายอนันต ดิดหราย

- นายอนันต 

ดิดหราย

๑๓๐,๘๖๐.๔๙ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนเทพกระษัตรี 

ภูเก็ตเลขที่บัญชี ๐๕๒-๑-๑๐๑๑๔-๘ ช� อบัญชี นางสาววรรณี กงถัน

- นางสาววรรณี 

กงถัน

๔๒,๙๑๔.๗๓ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ลําปาง 

เลขที่บัญชี ๐๕๕-๓-๖๐๘๖๔-๓ ช� อบัญชี นายสมพล ผาคํา

- นายสมพล ผาคํา ๒๒๙,๗๔๙.๑๕ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา 

พิษณุโลกเลขที่บัญชี ๒๙๔-๒-๐๓๘๙๓-๖ ช� อบัญชี นางสาวภิรุจี บุญมา

- นางสาวภิรุจี 

บุญมา

๑๖,๐๕๗.๔๓ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี พิษณุโลก 

เลขที่บัญชี ๐๑๘-๘-๒๑๙๗๐-๕ ช� อบัญชี นางสาวอภิรุจี บุญมา

- นางสาวอภิรุจี 

บุญมา

๑๑๑,๔๒๖.๖๑ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทาใหม เลขที่บัญชี 

๐๒๓-๑-๘๓๖๖๓-๒ ช� อบัญชี นายสิทธิโชค ชุมสี

- นายสิทธิโชค ชุมสี ๑๙๐,๒๓๘.๒๒ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย เลขที่บัญชี 

๐๒๕-๘-๐๘๗๑๗-๘ ช� อบัญชี Mrs. Nang Kham Kham

- Mrs. NangKham 

Kham

๕๔๔,๙๐๐.๐๑ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสหไทยพลาซา 

นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี ๐๖๑-๑-๘๘๑๔๒-๘ ช� อบัญชี นายพนมศักดิ์ 

แสงเสวก

- นายพนมศักดิ์ 

แสงเสวก

๒๒,๖๓๒.๕๖ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

เพชรบูรณเลขที่บัญชี ๐๗๒-๒-๒๕๔๐๖-๖ ช� อบัญชี นายเอนก ตุยอาย

- นายเอนก ตุยอาย ๓๐๕,๕๗๖.๔๒ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย เลขที่บัญชี 

๑๗๖-๒-๕๖๕๘๗-๗ ช� อบัญชี Mr. Pithampar

- Mr. Pithampar ๓๓๒,๕๙๒.๖๖ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล 

พัทยา บีชเลขที่บัญชี ๕๘๔-๒-๑๐๐๑๓-๗ ช� อบัญชี Mr. Yan Bar Do Ramchatri 

- Mr. Yan Bar Do 

Ramchatri

๒๑,๘๗๔.๗๖ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนประชานุ

เคราะห หาดปาตองเลขที่บัญชี ๕๙๖-๒-๐๕๔๑๒-๐ ช� อบัญชี Mr. Moe Kyaw 

Thu Sunil

- Mr. MoeKyaw 

Thu Sunil

๓๓,๑๗๗.๕๔ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ราชดําริ 

เลขที่บัญชี ๘๔๔-๒-๑๔๒๙๑-๓ ช� อบัญชี Ms. Purtibha

- Ms. Purtibha ๖๙,๙๖๗.๑๐ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดยานยาว 

เลขที่บัญชี ๕๓๓-๒๕๗๐๔๔-๖ ช� อบัญชี นางสาวระจิตต ชูหัส

- นางสาวระจิตต 

ชูหัส

๓๖๑,๒๙๙.๐๖ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงยืน เลขที่บัญชี 

๖๗๘๕๗๑๑๖๒๒ ช� อบัญชี นายวัชรพนธ สังวรศิลป

- นายวัชรพนธ 

สังวรศิลป

๑๗,๔๙๘.๓๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย เลขที่บัญชี 

๕๐๕๐๓๙๘๖๘๑ ช� อบัญชี นายธวัชชัย แซเหอ

- นายธวัชชัย 

แซเหอ

๔๐๙,๐๕๙.๙๒ บาท (ณ 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสิงหวัฒน 

เลขที่บัญชี ๖๔๔๐๕๐๙๓๑๔ ช� อบัญชี นางสาวธมลวรรณ ชมกลิ่น

- นางสาวธมลวรรณ 

ชมกลิ่น

๑๖,๗๒๑.๗๒ บาท (ณ 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดบานดู 

(เชียงราย)เลขที่บัญชี ๘๔๒๐๔๙๑๖๐๘ ช� อบัญชี นางสาวทิฆัมพร โยธาธิเบศวร

- นางสาวทิฆัมพร 

โยธาธิเบศวร

๑๒,๖๗๕.๘๓ บาท (ณ 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เลขที่บัญชี 

๐๒๐๓๓๕๐๖๑๒๔๖ ช� อบัญชี นางสาวอังคณา ราชนิกรณ

- นางสาวอังคณา 

ราชนิกรณ

๓๙,๐๘๙ บาท (ณ วันที่ 

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 

๖๓๙-๐-๔๒๙๒๔-๖ ช� อบัญชี นางสาวศิริพร เกจิอาจารีย

- นางสาวศิริพร 

เกจิอาจารีย

๔๖,๐๘๖.๕๒ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๓๘๗,๕๐๕.๑๑ บาท (สามลานสามแสนแปดหม� นเจ็ดพันหารอยหาบาทสิบ

เอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายอภิรักษ แกวเพ็ชร กับพวก

(นางสาวนัฏฐา คะชา)

นิติกรปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)             

ผูอํานวยการกองคดี ๓ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรม

ทางหลวง เปดเผยขอมูลเร� องคาปรับ 

Multi-Lane Free Flow หรือ M-FLOW 

ชองทางเดินรถที่เปนดานเก็บเงินโดยที่ ไม

ตองมี ไมกั้นที่เปนประเด็นกอนหนานี้วา 

หลังจากเปดใชบริการชองทาง M-FLOW 

เม� อชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 2565 ที่

ผานมา พบวาผู ใชบริการหลายคนประสบ

ปญหาการจายคาผานทาง ตลอดจนคาปรับ 

M-FLOW ซึ่งกรมทางหลวงไดคืนคาปรับดัง

กลาวใหทุกคนที่ ไดชําระมาแลว คิดเปน

สัดสวนรอยละ 95 ของผูใชทั้งหมด พรอม

ทั้งขยายระยะเวลาชําระคาบริการ รวมทั้ง

ชะลอเรียกคาปรับสําหรับผู ใชชองทางผิด

จนถึงวันนี้ 31 มีนาคมนี้ และตั้งแตวันที่ 

1 เมษายน 2565 เปนตนไป เริ่ม M-DAY 

กลาวคือหากผูใชบริการ M-FLOW ไมลง

ทะเบียนและไมจายภายใน 7 วัน จะตอง

จายคาปรับตามที่กฏหมายกําหนด

นอกจากนี้ เพ� อเปนการกระตุนผูใช

มอเตอรเวย ดานทับชาง และ ธัญบุรี เขา

รวมลงทะเบียนเปนสมาชิกใชบริการ M-Flow 

ทางกรมทางหลวงจึงเพิ่มโปรโมชั่นวิ่ง

ฟรี 2 เที่ยว เพิ่มอีก 100,000 สิทธิ์ และ

เปดการแขงขัน     ณัฏฐิรา แพงคุณ การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ประธานเปด

งาน “THE MALL PRESENTS STRIDER CUP THAILAND 2022” การแขงขันจักรยานขา

ไถสําหรับเด็ก สนามประจําประเทศไทยที่ยิ่งใหญที่สุด โดยมี ดวงตา พงษวิไลย และณัฐศมน 

วงศกิตติพัฒน ใหการตอนรับ พรอมดวย จิรพัชรินทร อรรถจินดา รวมงาน ที่ MCC ฮอลล 

เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน

เพ� อคุณภาพชีวิต   นพ.กฤช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษาสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(สปสช.) ศ.นพ.พลภัทร โรจนนครินทร และ รศ. พญ.ดารินทร ซอโสตถิกุล รวมแถลงขาว

พรอมเสวนา ในหัวขอ “แนวทางการรักษาแบบปองกันสําหรับผูปวยโรคเลือดออกงาย” เพ� อ

ใหหน�วยงานที่เกี่ยวของเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเขาถึงแนวทางการรักษาแบบปองกัน 

(Prophylaxis treatment) สําหรับผูปวยโรคเลือดออกงาย ณ บริเวณลานทางเช� อม BTS 

สยามสแควรวัน

มหกรรมของดีทั่วไทย      ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม 

ประธานเปดงาน “ของดีทั่วไทย พี่ไปรฯ สงใหถึงมือ” รวบรวมผลไมเกรดเอ สินคาแปรรูป 

จากผูประกอบ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ พรอมสงใหถึงมือ โดยมี ดร.ดนันท สุภัทรพันธุ กก.ผจก.

ใหญ บจก.ไปรษณียไทย, วรลักษณ ตุลาภรณประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมการตลาด บจก.

เดอะมอลล กรุป ใหการตอนรับ ณ ศูนยการคาเดอะมอลล บางแค

จัดโปรโมชั่นลดรอยละ 20 ทุกเที่ยวตลอด

ระยะเวลา 3 เดือน สําหรับผูที ่ตองการ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอได

ทาง call center 1586 กด 1  และทาง line 

OA @mflowthai หรือแอปพลิเคชัน หรือ

เว็บไซตwww.mflowthai.com

ท้ังน้ี ขอเรียนพ่ีนองประชาชนทุกทาน 

โดยเฉพาะผู ใชทางด วนมอเตอร เวย

วงแหวนรอบนอกดานตะวันออก ประกอบดวย 

ดานธัญบุรี ดานทับชาง ซ่ึงเราม่ันใจวาระบบ 

M-Flow ชองเดินรถขวาสุดผานฉลุยเน� อง

เอส เอฟ จับมือ NT เปดตัวโรงภาพยนตร “NT First Class Cinema”

สุวิทย ทองรมโพธ์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหารสายงานการตลาด 

บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรชั่น รวมกับ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ 

ขาวสุวรรณ กรรมการ และรักษาการกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 

โทรคมนาคมแหงชาติ หรือ NT จัดงาน “Live Opening Event” เปด

ตัวโรงภาพยนตร “NT First Class Cinema” อยางเปนทางการ 

โดยมี สมยศ ธนพิรุณธร, ชนินทร สีหะโชติ, เดชา ธรรมชัยพิเนต, 

พิมสิริ ทองรมโพธิ์, ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ และ ตะวัน วิหครัตน รวม

งานดวย ณ NT First Class Cinema โรงภาพยนตร เอส เอฟ เวิลด 

ซีเนมา ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

สนจ. จัดงานแถลงขาว “105 ป แหงการสถาปนาจุฬาฯ”     ผศ. ดร. 

ชัยพร ภูประเสริฐ รองอธิการบดี ดานการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เปนประธานในงานแถลงขาวการจัดงาน “105 ป แหง

การสถาปนาจุฬาฯ” ภายใตแนวคิด จุฬาฯ สรางสรรคยกกําลังสิบ  

จัดโดย อัจฉรินทร พัฒนพันธชัย นายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  พรอมดวย ดร.ศรุต วานิชพันธุ, 

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร และอธิศีล ธัญญ ณ ปอมเพชร รวมแถลง ณ 

สมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ ถนนพญาไท

กรมทางหลวง ชวนสมัคร M-FLOW สะดวก รวดเร็วปลอดภัย 

เผย M-DAY 1 เมษายนนี้ วิ่งผานไมจายภายใน 7 วัน เก็บคาปรับ

ดวยไมมีการชะลอหนาดานจะประหยัดทั้ง

เวลาและคาน้ํามัน เพราะไมตองจอดรถ

ติดหนาดาน ซึ่งขณะนี้ ไดประชาสัมพันธ

และปรับปรุงวิธีการสมัครสมาชิก รวมทั้ง

เพิ่มคูสาย Call Center 1586 กด 1 อีก

เทาตัวเรียบรอย ยืนยันวาระบบดีและเช� อ

วาประชาชนที่มาใชบริการจะไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จึงขอเชิญ

ชวนสมัครสมาชิกผานชองทาง LINE OA 

@mflowthai งาย ๆ  ไมเกิน 2 นาที สามารถ

ชําระผานบัตรเครดิตหรือผาน Easy pass 

หรือ M-Pass ได

“ขอแนะนําเลยนะครับวาใหคนมา

ใช M-Flow โดยเฉพาะคนที่ใช M-Pass 

หรือ Easy pass ชองอัตโนมัติอยูแลว

แนะนํานะครับ ซึ่งปจจุบันคนใชชองไมวา

จะเปน M-Pass หรือ Easy pass หรือวา 

M-Flow บวกกันประมาณ 40 เปอรเซ็นต 

จากเดิมทีคนใชชอง M-Pass หรือ Easy 

pass ประมาณ 25-30 เปอรเซ็นตไมเกินนี้ 

แตปจจุบันการใช M-Flow มากขึ้นเร� อย ๆ  ครับ 

โดยเฉพาะคนใชเสนทางจากกรุงเทพไป

อยุธยา หรือทางขึ้นเหนือไปอีสาน ก็คือ

เรียกงาย ๆ  วา N9 ถนนกาญจนาภิเษกหรือ

วงแหวนรอบนอกฝงตะวันออก ก็คือถามา

จากทางเหนือคือบางพลีแลวก็จะมาถึง

บางปลี แลวก็ไดผานดาน ผานมอเตอรเวย 

N9 วงแหวนรอบนอกฝงตะวันออกก็จะ มี

ดานนะครับเรียกวาดานทับชางดานธัญบุรี

ที่เราใช M-Flow ในตอนนี้” นายสราวุธ 

กลาว
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ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๗๘๖/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด โดยนายจําเนียร ตาใส ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง 

นางชาลี ใจเอื้อย จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๐๔๙,๑๒๖.๑๔ บาท และ

จําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลาย

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลม

ละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางชาลี ใจเอื้อย จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่

งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๙๕๕/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) โดยนางสาวพรเพ็ญ สกุลธนยง  หรือนายวิทยา อุทัย

วัชรานันท ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นายสนัด กมลธรรม จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตาม

คําพิพากษา รวมจํานวน ๑๑,๙๓๗,๐๔๕.๕๑ บาท และจําเลย มีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและ

ตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕)(๙) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลย

ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายสนัด กมลธรรม จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้

ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๗๔๖/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนางสาวสรัญรส จันทนอาภรณ ผูรับ

มอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นางประภาศรี แซจิว ที่ ๑ นางหรือนางสาวบุษกร สมพรหรือคงคาใส ที่ ๒ จําเลย 

วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๒๗๐,๘๒๙.๕๘ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัว

โดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตาม ขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา 

๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่ง พิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสง

หมายเรียก  และสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางหรือนางสาวบุษกร สมพรหรือคงคาใส จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการ สงหมายเรียกวา 

ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๒ ไปศาลตามกําหนดนัดดัง

กลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง             

     

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ปอนสิ่งดีๆ ใหคนที่คุณรักกับราน

อาหารไทยที่ ไดแรงบันดาลใจจากอาหารรส

มือแมแสนอรอย “ปอน” (ponn) สาขาใหม

ลาสุดที่ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร 

ชั้น G โซน B ในบรรยากาศอบอุนโทนสี

เขียวพาสเทล พื้นที่ปลอดโปรง ตกแตงตนไม

สบายตา หลากหลายเมนูอาหารรสชาติไทยแท 

และมุมเคกจาก ซีเคร็ท เรซิพี (Secret Recipe) 

ถูกใจสายหวาน

โดยเมนูท่ีน่ีมีมากมายใหเลือก เร่ิมจาก

เมนูเบา ๆ อาทิ ซีซารสลัด (Caesar Salad) 

ผักสลัดสดกรอบคลุกเคลาซีซารเดรสซิ่ง เขม

ขนโรยขนมปงกรูตองซ (ขนมปงกรอบ) เสิรฟ

คูกับไขออนเซ็น จอปู ปูกอนโตอัดแน�นใน

ฟองเตาหูทอด กรอบนอกนุมใน หอมกลิ่น

ปู หมูยางถานมะนาว หมูยางเนื้อนุมชุมดวย

น้ํายํารสจัด เปรี้ยวหวานเผ็ดแซบ ใชสวน

ของหมูสันคอหมักน้ําแรธรรมชาติจากเมือง

น�าน หมูทอดน้ําปลาตากบใบมะกรูด หัวน้ํา

ปลาสดโบราณชั้นดีที่หมักบมขึ้นมาเปน

พิเศษ ไรการปรุงแตงรสและสี หมักกับหมู

สันคอจนไดรสกลมกลอม หอมกรุนดวยใบ

มะกรูด แกงเหลืองปลากะพง พริกแกงจาก

นครศรีธรรมราช ปลากะพงชั้นดีตัวใหญ จึง

ไดรสชาติของพริกแกงเขมขน 

บวกกับปลากะพงเนื้อแน�น

เปนแกงเหลืองรสจัดจาน

แสนพอดี

เมนูอรอยจานเดียว 

อาทิ ขาวคลุกกะปเคย ครบเคร� อง 

ขาวเมล็ดสวยกับกะปเคย

อยางดี หอมและสะอาด 

ผัดใหม ๆ ทุกครั้งที่มีออเดอร 

เคร� องเคียงเพียบ ท้ังหมูหวาน 

ไขฝอย กุนเชียง มะมวง 

ปอนสิ่งดีๆ ใหคนที่คุณรักกับรานอาหารไทย ponn เปดตัวสาขาใหมที่เอ็ม บี เค เซ็นเตอร

ครบรอบ 80 ปกรมสงเสริมอุตสาหกรรม     ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

รับมอบชอดอกไมแสดงความยินดีจาก ปณณทัต กิตติพงศย่ิงยง กรรมการ บริษัท ริมผา โปรเจค 

ในโอกาสวันคลายวันสถาปนากรมสงเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพรอม (DIPROM) ครบรอบ 

80 ป ที่ทําหนาที่สงเสริมผูประกอบการเอสเอ็มอีใหมีศักยภาพ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ของประเทศไทย โดยการดําเนินงานในปนี้ขับเคล� อนภายใตนโยบายดีพรอมแคร (DIPROM 

CARE) พัฒนาการบริการรองรับความตองการที่หลากหลายของผูประกอบการทั่วประเทศ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

หางสรรพสินคาเดอะมอลล และ

เดอะมอลลไลฟสโตร ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, 

ดิ เอ็มควอเทียร และพารากอน ดีพารท

เมนทสโตร เอาใจขาชอป ตอกย้ําโปรแรง 

รับซัมเมอร จัดโปรโมช่ันสุดฮ็อต “SUMMER-

CATION PAY DAY” 7 วันเทานั้น ! ระหวาง 

31 มีนาคม - 6 เมษายน สินคาเคานเตอร

ปกติลดสูงสุด 50% และ สมาชิกบัตร M Card 

ใชคะแนนเทากับยอดซื้อ ลด 20% และ

ลูกคาบัตรเครดิต SCB หรือ SCB M VISA 

ใชคะแนนเทากับยอดซื้อ ลด 20% และ รับ

ฟรี SUMMER Tote Bag มูลคา 890 บาท 

เม� อชอปสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป / วัน 

และพิเศษสมาชิกบัตร SCB M VISA เม� อ

ชอปสะสมครบ 4,000 บาทขึ้นไป / วัน (รวม 

Power Mall , Gourmet Market & Home 

Fresh Mart)

ดวยวิชั่นและฝมือการบริหารของ

บอสหนุม ‘กรมเชษฐ วิพันธพงษ’ ซีอี โอ 

บมจ. แอสเซทไวส  (ASW) หลังเทคโอเวอร 

บริษัท แม็กซี่ พรีเมียร วัน ธุรกิจอสังหาฯ 

ที่มีศักยภาพ เพ� อเนนสรางความสุขในการ

อยูอาศัย งานนี้ถึงกับเปนปลื้มเม� อโครงการ

คอนโดมิเนียม Maxxi Prime Ratchada-Sutthisan 

ที่มีความโดดเดนดานทําเลที่ตั้งใกลรถไฟฟา

สถานีสุทธิสารและสวนตอขยายรถไฟฟา

สีเหลือง พรอมดีไซนหองพักที่จัดเต็มตอบ

โจทยปงสุดในยาน สงซิกยอดโอนกรรมสิทธิ์

ทะลุเปา หนุนสปดดันการรับรูรายไดปนี้ให

เปนไปตามแผน

ปตท.สผ. เปดสํานักงานแหงใหมในมาเลเซีย    ไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย ประธานกรรมการ 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. และมนตรี ลาวัลยชัยกุล ประธาน

เจาหนาที่บริหาร ปตท.สผ. ใหการตอนรับ ชัยณรงค กีรติยุตวงศ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร และอาดีฟ ซุลกิฟลี รองกรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

ธุรกิจตนน้ํา ปโตรนาส โดยมี ศิริวัลย อุชุกานนทชัย รวมในพิธีเปดสํานักงานใหมของ ปตท.สผ. 

ในประเทศมาเลเซีย ณ อาคารเมนารา เพรสทีจ กรุงกัวลาลัมเปอร

ปตท.สผ. เปนผูดําเนินการรวมในโครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย มากวา 28 ป 

และเปนผูดําเนินการโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในมาเลเซีย นับตั้งแตป 2559 โดย

มาเลเซียนับเปนหน่ึงในฐานการลงทุนท่ีสําคัญของ ปตท.สผ. ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ที่นอน Restonic เปนแบรนดที่ผูหญิงไววางใจเปนอันดับแรก  การันดี

คุณภาพดวยรางวัลจาก Women's Choice Award

รางวัล Women's Choice Award เปนบริษัทวิจัยการตลาดของ

อเมริกา ซึ่งไดทําการสํารวจระดับชาติสําหรับผูหญิงโดยเฉพาะ นับตั้งแต

ปคริสตศักราช 2011 ที่ Restonic ไดรับรางวัล Women’s Choice Award 

อยางตอเน� องก็เพราะวาทางแบรนดใสใจและรับรูถึงความละเอียดออนของ

ผูหญิงเปนอยางแรก

หากเปรียบที่นอนสักหลังแลว คุณจะ

เทียบที่นอนกับอะไร? การเลือกที่นอนดีๆ ก็

เหมือนการหาคนรักมาอยูคูกาย ดังน้ัน Restonic 

จึงคัดสรรอยางพิถีพิถันในการออกคอลเลกชั่น

ใหมๆ โดยทําการเลือกที่นอนซึ่งเต็มเปยมไป

ดวยคุณภาพมาถึง 4 รุน 

ที่นอน Restonic รุน Reflex 3700 เปน

รุนที่มีสปริง Rest Reflex 490 ทําใหผูนอนรูสึก

ถึงความแน�นสบายที่แสนผอนคลาย และยัง

เพิ่มความสมดุลลงตัวดวยโครงสราง Gentle 

Response ชวยใหตัวสปริงตอบสนองกับแรงกด

ทับและเพ่ิมการกระจายนํ้าหนัก ชวยโอบรับสวนเวาโคงใหเขารูปตามหลักสรีรศาสตร 

มีผิวสัมผัสที่ออนโยนดวย Cotton Flo ทําใหเวลานอนจะไมเกิดการระคายผิวเลย

แมแตนอย สงผลใหผูนอนหลับสบายโดยไมตองต� นขึ้นมากลางดึก

ที่นอน Restonic รุน Reflex 3790 ความพิเศษของรุน Reflex 3790 อยูตรง

ที่มี Pillow top เสริมอยูดานบน ทําใหมีความนุมสบายหลังแตมีความแน�นตรงฐาน

ที่นอน  

สําหรับคนที่เครียดจากงานหรือมีปญหาปวดเม� อยตามตัว หมดหวงไดเลย

เพราะ Pillow top ทํามาในรูปแบบของ Back 

Essence Pad ขึ้นรูปทรงคลายรูปหยดน้ํา จะทําให

ผูนอนรูสึกผอนคลายเหมือนไดนวดตลอดคืน

ที่นอน Restonic รุน Revive 5390 รุน 

Reflex 5390  มีระบบ Revival ID Pocket Coil 960 

ที่ออกแบบใหลูกสปริงทํางานแยกอิสระกัน ซึ่งขอดี

ของ Pocket Spring จะชวยลดปญหาแรงสะเทือน

ของคนขางกายเม� อมีการเคล� อนไหวระหวางที่นอน 

ชวยใหผูนอนหลับลึกไดตลอดคืน มี Walltech เสริม

รอบโครงสรางสปริงทําหนาที่ปกปองไรฝุนและ

แบคทีเรียไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังมีระบบ 

One Directional Breeze (ODB) ชวยทําหนาที่ถายเท

อากาศแถมยังลดอาการภูมิแพของผูนอนไดอยางดีเยี่ยม

ที่นอน Restonic รุน Revive 5560 ดวยสปริงระบบ Revival ID Pocket Coil 

960 ที่ถูกออกแบบใหลูกสปริงทํางานอยางเสรีภาพ ความหมายในอีกนัยยะหนึ่งก็คือ

ไมมีสวนใดของสปริงเกี่ยวรั้งกัน นอกจากที่นอน Restonic รุน Revive 5560 จะนุม

มากกวาทุกรุนที่เอยมาแลวยังเหมาะกับคนชอบนอนตะแคงมากที่สุดอีกดวย เพราะ

มี Pocket Spring ชวยสลายแรงกดทับและกระจายน้ําหนัก เสริมดวย Pillow Top 

ที่มี Back Essence Pad แผนโฟมนวดหลังซึ่งขึ้นรูปพิเศษเหมือนแผงรังไข ให

ผูนอนไดพักผอนอยางมีประสิทธิภาพ

Restonic มั่นใจวาหากคุณผูหญิงอุนใจ จะทําใหหลับสบายทั้งครอบครัว 

มาพิสูจนคุณคากับที่นอน Restonic Thailand ไดที่ Mattress City ทุกสาขา และชอง

ทางออนไลน Website: https://restonic.co.th/th/  Facebook: Restonic Thailand  

Line ID: @restonicthailand IG: restonicthai Call Center 09-5204-9565

กุงแหง จัดเต็ม ผัดไทยกุงสด น้ําซอสผัดไทย

สูตรเฉพาะของทางราน การันตีความอรอย

ดวยรางวัลเหรียญทองจากการแขงขันเสน

นานาชาติ (ผัดไทย) จากรายการ Thailand 

Kitchen of The World 2005 ตัดสิน

โดยสมาคมเชฟโลกและสมาคมเชฟแหง

ประเทศไทย ขาวไขขนปู เนื้อปูเนน ๆ ไขขน

เนื้อเนียนละมุนลิ้น อรอยฟนจนวางชอน

ไมลง

New collection ที่นอนคุณภาพเยี่ยม Restonic แบรนดที่ผูหญิงไววางใจเปนอันดับแรก

สดช� นกับเมนูเคร� องด� ม โดยเฉพาะน้ํา

ผลไมสดปนคลายรอนไดดี อาทิ เมนูแตงโม

สดปนสําหรับใครที่ชอบหวานนอย สวนใคร

ที่ชอบหวานอมเปรี้ยวขอแนะนําเมนูสเปเชียล

พลัมกรีนแอปเปล แอปเปลเขียวคั้นสด ๆ 

ตัดรสชาติดวยมะนาวสด และบวยเค็มได

รสกลมกลอมสดช� นชุมคอ เฉากวยน้ําลําใย 

เฉากวยแกรอนในกระหายน้ําเสิรฟคูน้ํา

ลําใยจากลําใยสีทองและน้ําตาลทรายแดง

ธรรมชาติ เปนตน

พิเศษ!! ฉลองเปดสาขาใหมกับโปรโมชั่น

สุดคุม ความพิเศษที่ 1 รับฟรี  Rainbow 

Cake จาก Secret Recipe มูลคา 145 บาท 

เม� อรับประทานอาหารภายในรานครบ 500 

บาทข้ึนไป/ 1 ใบเสร็จ / 1 สิทธ์ิ ต้ังแตวันน้ี 

– 31 มีนาคม 2565 ความพิเศษที่ 2 แลก

ซื้อเมนูพิเศษ สุดคุม เคร� องด� ม Strawberry 

Smoothies ในราคาเพียง 49 บาท จากปกติ 

95 บาท เม� อสั่งอาหารภายในรานครบ 500 

บาทขึ้นไป นอกจากนี้เพียง Add Line Official 

Account ของทางราน รับสิทธิ์ซื ้อเมนูขาว

คลุกกะปเคย ครบเคร� อง ในราคาเพียง 99 

บาท จากปกติ 175 บาท ตั้งแตวันนี้ – 15 

เมษายน
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ตอลิบันห้ามสตรีบินลำาพังไร้ญาติชาย

คาบูล • กลุ่มตอลิบันส่ังให้สายการบินต่างๆ ในอัฟกานิสถาน

ห้ามผู้หญิงขึ้นเครื่อง เว้นเสียแต่เดินทางไปพร้อมกับญาติที่

เป็นผู้ชาย จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าท่ีการบิน ตามรายงาน

ของเอเอฟพีเมื่อวันจันทร์ ข้อกำาหนดเกี่ยวกับสตรีล่าสุดนี้

มีขึ้นภายหลังจากการปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาสตรีทุกแห่ง

เมื่อวันพุธที่แล้ว หลังจากได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดการ

เรียนการสอนได้ใหม่เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่กลุ่มอิสลามหัว

รุนแรงเข้ายึดอำานาจเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่ 2 

คนของสายการบินอาเรียนาอัฟกันของอัฟกานิสถาน และ

สายการบินแคมแอร์ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า ตอลิบันสั่งให้

พวกเขาห้ามผู้หญิงขึ้นเครื่องบินหากว่าเป็นการเดินทางโดย

ลำาพัง การตัดสินนี้มีขึ้นหลังการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีระ 

หว่างตัวแทนกลุ่มตอลิบันกับสายการบินทั้งสองแห่ง รวม

ถึงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสนามบิน 

‘ซูจี’ โดนกักตัวหลัง จนท.ใกล้ชิดติดโควิด

ย่างกุ้ง • อองซาน ซูจี อดีตผู้นำาเมียนมา ไม่ได้เข้ารับฟัง

การพิจารณาคดีในศาลรัฐบาลทหารเป็นเวลา 3 วัน หลัง

ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่เจ้าหน้าที่ของเธอ ทำาให้ซู

จีต้องถูกกักตัวในทันที เอเอฟพีเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวเมื่อ

วันจันทร์ว่า หลังรัฐประหารเมื่อปีก่อน ทำาให้ซูจีถูกดำาเนิน

คดีในข้อหาทุจริต, ละเมิดกฎหมายความลับทางการเมียน 

มา และกดดันคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยแหล่งข่าว

ทางกฎหมายเผยกับเอเอฟพีว่า เธอไม่ได้มาขึ้นศาลตั้งแต่

พฤหัสบดีที่แล้ว “เจ้าหน้าที่บางคนในคณะของเธอติดเชื้อ

โควิด-19 ดังนั้นเธอจึงต้องกักตัว แม้ว่าเธอจะไม่ได้ติดเชื้อ

ก็ตาม เราเป็นกังวล เพราะเราไม่เจอเธอมาหลายวันแล้ว” 

‘สหรัฐ-ปินส์’ เริ่มซ้อมรบครั้งใหญ่สุด

มะนิลา • เอเอฟพีรายงานว่า ทหารฟิลิปปินส์และสหรัฐ

เริ่มการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาของ 2 ประ 

เทศเมื่อวันจันทร์ ส่งสัญญาณถึงความสัมพันธ์ด้านการป้อง                                                                             

กันประเทศที่แน่นแฟ้น ท่ามกลางความตึงเครียดในทะเล 

จีนใต้ที่มีข้อพิพาทกับจีน การซ้อมรบนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย

ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต ที่กำาลังหมด

วาระ ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยขู่จะยกเลิกการซ้อมรบและยก               

เลิกข้อตกลงทางทหารที่สำาคัญกับสหรัฐที่เป็นพันธมิตร

กันมายาวนาน เนื่องจากเอนเอียงไปหาจีน มีรายงานว่า 

ทหารฟิลิปปินส์และอเมริกันเกือบ 9,000 นาย จะเข้าร่วม

กิจกรรมการฝึก 12 วัน ทั่วเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ ปกติ

จะเป็นการซ้อมรบร่วมกันประจำาปี แต่ช่วงท่ีผ่านมาถูกยกเลิก

ไประหว่างการระบาดของโควิด-19 พล.อ.อันเดรส เซนติ

โน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดฟิลิปปินส์ กล่าวในพิธีเปิดที่กรุง 

มะนิลาว่า คร้ังน้ีเป็นการซ้อมรบร่วมใหญ่ท่ีสุดของทหารฟิลิป 

ปินส์และสหรัฐ.

าถามใหญ่เกี่ยวกับทิศทางของคิม จองอึน แห่ง

เกาหลีเหนือ เมื่อมีการทดลองขีปนาวุธพิสัยไกล

ข้ามทวีป Hwasong-17 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ

 คิมต้องการอะไร? คิมจะท้าทายใคร? คิมกำาลังจะ

ประกาศตนอยู่ข้างเดียวกับรัสเซียในสงครามยูเครนใช่หรือ

ไม่?

และคิมกำาลังจะผลักดันให้เกิดขั้วอำานาจ “รัสเซีย-จีน-

เกาหลีเหนือ” ที่แน่นแฟ้นขึ้นหลังสงครามยูเครนใช่หรือไม่?

ในระยะสั้น ที่แน่ๆ คือคิมต้องการจะส่งสัญญาณการ

สิ้นสุดการฟื้นสัมพันธ์กับเกาหลีใต้

หลังจากที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ Yoon 

Suk Yeol ประกาศนโยบายที่แข็งกร้าวต่อเปียงยาง

คิม จองอึน ต้องการจะส่งสารชัดๆ ไปที่วอชิงตัน

ด้วยว่า ด้วยอาวุธทรงพลังชุดใหม่นี้ เกาหลีเหนือไม่แคร์                

ว่าสหรัฐฯ ของโจ ไบเดน จะเจรจาต่อรองกับเขาอีกหรือ                                                                   

ไม่

ที่ทำาให้เกิดความตึงเครียดทันทีครั้งนี้คือ เกาหลีใต้ก็มี

ปฏิกิริยาทันที ไม่เพียงแต่เป็นการตอบโต้ด้วยคำาพูดเหมือน

ครั้งก่อนๆ เท่านั้น

ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกาหลีเหนือยิง ICBM ขึ้นไปบน

ท้องฟ้าเท่านั้น กรุงโซลก็ยิงขีปนาวุธของตนเอง 5 ลูกทั้ง

ทางบก, ทางอากาศและทางน้ำา

เสนาธิการทหารร่วมของเกาหลีใต้ประกาศว่า การ

ยิงขีปนาวุธชุดใหญ่ของตนเป็นการตอกย้ำา “ความสามารถ

และความพร้อมของกองทัพในการโจมตีอย่างแม่นยำากับจุด

ปล่อยขีปนาวุธ สิ่งอำานวยความสะดวกในการสั่งการและ

การสนับสนุนทุกเมื่อหากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ”

กระทรวงการรวมชาติ

ของเกาหลีใต้เรียกร้องให้

เกาหลีเหนือ “ยุติการกระทำา

ที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดบน

คาบสมุทรเกาหลี และทำาให้

ความมั่นคงของภูมิภาคสั่น

คลอน และให้กลับไปที่โต๊ะ

เจรจาเพื่อการเจรจา” 

ประธานาธิบดีมุน แจ

อิน ที่เคยยึดนโยบายสร้าง 

สายสัมพันธ์กับคิม จองอึน 

ในช่วงเกือบ 5 ปีที่เขาดำารง

ตำาแหน่ง ออกมาประณาม

เปียงยาง

เขาบอกว่า คิมได้ละเมิด

คำามั่นเมื่อเดือนเมษายน 2018 

ที่จะหยุดการทดสอบ ICBM 

และอาวุธนิวเคลียร์

คิมคงจะยักไหล่บอกว่า 

“ฉันไม่แคร์”

เพราะเขายืนยันว่า

เกาหลีใต้ก็ยังสมคบคิดกับ

อเมริกาในการสร้างภัยคุกคาม

ให้กับเปียงยาง

สื่อทางการเกาหลีเหนือ

ย้ำาว่า การยิงขีปนาวุธพิสัยไกล

ข้ามทวีปครั้งนี้เป็นการ “แสดง

ความภาคภูมิใจต่อกองกำาลัง

ป้องกันสงครามนิวเคลียร์ของ

เกาหลีเหนือที่เชื่อถือได้”  

และยังสำาทับว่า เปียงยาง “พร้อมอย่างเต็มที่ที่จะ

ทำาทุกอย่างทางทหารที่จะสกัดอิทธิพลและแผนร้ายของ

จักรวรรดินิยมสหรัฐฯ”

เกาหลีเหนือถือว่าได้พยายามจะลองหยุดการพัฒนา

ขีปนาวุธเพื่อรอให้ตะวันตก “ตอบแทน” ด้วยการยกเลิก

มาตรการคว่ำาบาตร

แต่รอมา 4 ปีก็ยังไม่ได้ผล

คิมเคยหวังว่าการประชุมสุดยอดของเขากับอดีต

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ จะนำามาซึ่งการ

ผ่อนปรนที่ทำาให้เขาสามารถจะเรียกความแข็งแกร่งกลับมาให้

เกาหลีเหนือ

ประธานาธิบดียุน ซุกยอล แห่งเกาหลีใต้คนใหม่จะ

สาบานตนเข้ารับตำาแหน่งในอีกไม่ถึงสองเดือนข้างหน้า 

ยืนยันว่ารัฐบาลของเขามีจุดยืนที่ “เข้มงวดมากขึ้น” กับ

เกาหลีเหนือ

นั่นแปลว่าสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีจะเพิ่ม

ดีกรีความตึงเครียดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

ยุน ซุกยอล เขียนใน Facebook ของเขาในฐานะที่ได้

รับเลือกตั้งมานำาเกาหลีใต้ว่า

“ผมขอเตือนเกาหลีเหนืออย่างจริงจังว่าจะไม่ได้อะไร

จากการยั่วยุอย่างนี้” 

นักวิเคราะห์หลายคนเห็นตรงกันว่า คิม จองอึน อาจ

จะประเมินผลจากสงครามยูเครนของรัสเซียแล้วก็ตัดสินใจ

ว่าต้องเดินหน้าแสดง “ความกร้าว” ของตน

ผมมองเห็นการแบ่งขั้วของโลกจากนี้ ไปเป็นสองค่าย

ใหญ่

ด้านหนึ่งคือ สหรัฐฯ, ยุโรปตะวันตก, ญี่ปุ่น, 

เกาหลีใต้, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

อีกค่ายหนึ่งคือ รัสเซีย, จีนและเกาหลีเหนือ

จะมีจังหวะไหนเหมาะเท่ากับที่คิม จองอึน จะแสดง

บทบาทเป็นหนึ่งใน “ตัวละครที่โลกมองข้ามไม่ได้” เท่ากับ

ตอนนี้ล่ะ?

ทันทีที่เกาหลีเหนือทดลอง ICBM ครั้งใหม่ สหรัฐฯ ก็

ประกาศคว่ำาบาตรเกาหลีเหนือรอบใหม่ทันที  

มาตรการใหม่นี้รวมถึงหน่วยงานของรัสเซียและ

บุคคลชาวรัสเซียหนึ่งราย 

เน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ 

กล่าวว่า “มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม

อย่างต่อเนื่องของเรา ในการขัดขวางความสามารถของ

เกาหลีเหนือในการพัฒนาโครงการขีปนาวุธ และเราเน้นย้ำา

ถึงบทบาทเชิงลบของรัสเซียในเวทีโลก ในฐานะผู้แพร่ขยาย

โครงการอาวุธร้ายแรงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”

ไบเดนออกข่าวว่า เขาจะบอกปูตินของรัสเซียและสี 

จิ้นผิง ของจีนให้ส่ง “คำาเตือนที่แข็งขัน” ไปยังคิม เพื่อไม่ให้

เดินหน้าทดลองขีปนาวุธที่อาจจะนำามาซึ่งความวุ่นวายใน

คาบสมุทรเกาหลี

และนั่นย่อมหมายถึงความไร้เสถียรภาพในเอเชียที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน

เรากำาลังเห็นสงครามยูเครนที่ทำาท่าจะยืดเยื้อและ

รุนแรงต่อเนื่อง

และเราก็กำาลังจะเห็นเกาหลีเหนือจุดพลุความขัดแย้ง

ในเอเชียที่เชื่อมกับสงครามยูเครนอย่างน่ากังวลยิ่งเช่นกัน

ขณะเดียวกันรัสเซียก็ประกาศยกเลิกการเจรจา

สันติภาพกับญี่ปุ่นก็กรณีสงครามยูเครนเช่นกัน

ยิ่งเห็นภาพของการแบ่งขั้วในเอเชียเพราะสงคราม

ยูเครนมากขึ้นใช่ไหม.

คำ

‘เซี่ยงไฮ้’ล็อกดาวน์ทีละครึ่งเมือง
เซี่ยงไฮ้ • รัฐบาลจีนขอเวลา 9 วันล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้ ทำา

ผู้คนหลายล้านในศูนย์กลางการเงินของจีนแห่งนี้ต้องถูกกักตัวอยู่

แต่ในบ้านตั้งแต่วันจันทร์ โดยแบ่งล็อกดาวน์ทีละฟากเมืองเพื่อ

ควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด-19 ครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ

รายงานของเอเอฟพีและ                                                     

รอยเตอร์เมื่อวันจันทร์ท่ี 28 มีนา                                                  

คม 2565 กล่าวว่า มหานคร

เซ่ียงไฮ้ซ่ึงมีประชากรราว 25 ล้าน                                                            

คน จะดำาเนินการล็อกดาวน์

เมืองแบบสองส่วน เพื่อระดม

ตรวจหาเช้ือเชิงรุกขนานใหญ่ 

ระงับขนส่งสาธารณะ, ปิดสะ 

พานและอุโมงค์ และจำากัดการ

จราจรบนทางหลวง, ระงับการ

ทำางานในบริษัทและโรงงาน ยก 

เว้นการให้บริการสาธารณะหรือ

การจัดหาอาหาร รวมถึงระงับ

บริการในโรงพยาบาลบางแห่ง เพื่อ

ระดมเจ้าหน้าท่ีไปช่วยในการตรวจ                                         

หาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชา 

กรจำานวนมาก ตามคำาประกาศ

ของทางการจีนเมื่อค่ำาวันอาทิตย์ 

โดยจะแบ่งล็อกดาวน์พ้ืนท่ีเมือง

ทีละฟาก ทางด้านตะวันออก

และตะวันตกของเมือง

รัฐบาลจีนพยายามหลีก

เล่ียงการล็อกดาวน์อย่างเต็มรูป

แบบ เพื่อปกป้องเศรษฐกิจของ                                           

นครเซี่ยงไฮ้ แตกต่างกับมาตร 

การท่ีใช้กับเมืองอื่นๆ ของจีน

โดยช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ท่ีผ่านมา เซ่ียง                                                    

ไฮ้ได้กลายเป็นจุดแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ในจีน เมื่อวันจันทร์มี

ผู้ติดเช้ือรายใหม่ถึง 3,500 ราย 

ทำาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

พื้นที่ที่ถูกล็อกดาวน์เริ่ม

ต้นในวันจันทร์คือ เขตผู่ตงทาง

ตะวันออกของเมือง ซึ่งเป็นที่

ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติ

และย่านธุรกิจการเงินมากมาย 

โดยการล็อกดาวน์จะคงอยู่จนถึง

วันศุกร์ท่ี 1 เมษายน จากน้ันจะ

เปล่ียนสลับไปล็อกดาวน์พ้ืนท่ีฝ่ัง

ตะวันตกในเขตผู่ซี ซ่ึงมีประชา 

กรหนาแน่นกว่า จนถึงวันอัง 

คารที่ 5 เมษายน 

ในช่วงเวลาของการล็อก                                                 

ดาวน์ทางฝั่งตะวันออก ประ 

ชาชนต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน 

ส่วนทางฝั่งตะวันตกของนคร

เซี่ยงไฮ้ ประชาชนแห่ออกมา

กักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคและ

สินค้าจำาเป็นอื่นๆ เพื่อเตรียม

รับชะตากรรมที่คล้ายคลึงกัน

ตั้งแต่วันศุกร์ที่จะถึงนี้ ส่งผลให้

บรรดาร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต

เริ่มขาดแคลนสินค้า รวมถึงบริ 

การจัดส่งที่งานล้นมือ

รัฐบาลจีนกล่าวว่า จะดำา                                           

เนินการตามข้ันตอนเพื่อควบคุม

การแพร่กระจายของโรคระบาด, 

รับรองความปลอดภัยและสุข 

ภาพของประชาชน รวมถึงกำาจัด

การติดเช้ือโดยเร็วท่ีสุด และไม่

สามารถล็อกดาวน์เซ่ียงไฮ้ได้นาน

กว่าน้ี เพราะจะส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจของประเทศและแม้ 

แต่เศรษฐกิจโลก

จีนมียอดผู้ป่วยใหม่หลาย

พันรายในช่วงสองสัปดาห์ท่ีผ่าน

มา ถึงแม้ตัวเลขจะดูไม่น่าวิตก

เมื่อเทียบกับท่ัวโลก แต่ก็เพ่ิม

ข้ึนแบบก้าวกระโดดจากยอดไม่

ถึง 100 รายต่อวันในเดือนกุม 

ภาพันธ์ เป็นหลักหลายพันราย

ในเดือนนี้ และอาจก้าวสู่หลัก

หมื่นรายในอีกไม่ช้า  

การล็อกดาวน์ผู้คนหลาย

สิบล้านคนทั่วประเทศจีน ดู

เหมือนว่าจะประสบความสำาเร็จ

ระดับหนึ่งในการชะลอการแพร่

ระบาดไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอน 

และเจ้าหน้าที่เซี่ยงไฮ้พยายาม

ทุกวิถีทางเพ่ือรักษาระดับความ                                              

สมดุลของการกักโรคกับความ 

สำาคัญของการรักษากลไกเศรษฐ 

กิจตะวันออกของประเทศให้ดำา 

เนินต่อไป.

ไอเอสสังหารตำารวจอิสราเอลตาย2นาย
ฮะเดรา • ตำารวจอิสราเอลโดน

คนร้ายสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลาม 

(ไอเอส) ที่เป็นชาวอาหรับยิง

เสียชีวิต 2 นาย ที่เมืองฮะเดรา 

ทางภาคเหนือของประเทศ เมื่อ

ค่ำาวันอาทิตย์ มือปืนผู้ก่อเหตุ

ถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรม 

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย                     

งานเมื่อวันจันทร์ท่ี 28 มีนาคม 

2565 ว่า มือปืนชาวอิสราเอล

เช้ือสายอาหรับ 2 คน ท่ีเป็นสมา                             

ชิกกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) ใน

อิสราเอล ใช้ปืนไรเฟิลจู่โจมยิง                                            

ตำารวจอิสราเอลเสียชีวิต 2 นาย 

ท่ีเมืองฮะเดรา ทางภาคเหนือของ

ประเทศ ห่างจากกรุงเทลอา

วีฟ ทางเหนือราว 50 กิโลเมตร 

คนร้ายทั้ง 2 คนถูกตำารวจต่อ

ต้านก่อการร้ายท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุ

วิสามัญฆาตกรรม เหตุเกิดเมื่อ

ค่ำาวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 

กลุ่มรัฐอิสลามออกแถลง 

การณ์ผ่านทางบัญชีเทเลแกรม

ของกลุ่มว่า “สมาชิก 2 นาย

ของตำารวจยิวถูกสังหารและมีผู้

ได้รับบาดเจ็บหลายคน จากการ

โจมตีของคอมมานโดของกลุ่มตน”

หน่วยแพทย์ฉุกเฉินอิสรา                                          

เอลแถลงว่า ชาวอิสราเอล 2 

คน เป็นผู้ชายหน่ึงคนและผู้หญิง                                                      

หน่ึงคนเสียชีวิตจากเหตุโจมตี 

และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 คนส่ง

รักษาตัวที่โรงพยาบาล และ 2 

คนได้รับบาดเจ็บไม่หนัก ให้การ

รักษาในที่เกิดเหตุ

ตำารวจอิสราเอลแถลงว่า 

ผู้ก่อการร้าย 2 คนเดินทางมา

ที่ถนนเฮอร์เบิร์ต ซามูแอล ใน

เมืองฮะเดรา จากน้ันเร่ิมยิงตำา 

รวจ ทำาให้ตำารวจเสียชีวิต 2 

นาย ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าท่ีของ

หน่วยต่อต้านก่อการร้ายอยู่ใน

ร้านอาหารใกล้ท่ีเกิดเหตุ พวก

เขาว่ิงออกจากร้านและวิสามัญ

ฆาตกรรมคนร้าย 

เจ้าหน้าท่ีความม่ันคงของ

รัฐบาลอิสราเอลเผยว่า คนร้าย

ท้ังสองคนท่ีก่อเหตุเป็นสมาชิก

ของกลุ่มไอเอส มาจากเมืองอุมม์

เอลฟาห์ม เมืองของประชากร

เช้ือสายอาหรับท่ีอยู่ติดกับเมือง

ฮะเดรา 

เม่ือวันอังคารสัปดาห์ท่ี

ผ่านมาเพ่ิงเกิดเหตุชายไล่แทง

และขับรถชนคนเสียชีวิตรวม 

4 ราย ท่ีเมืองเบียร์ชีบา ทางใต้

ของอิสราเอล เจ้าหน้าท่ีระบุว่า

คนร้ายเป็นชาวอิสราเอลเช้ือสาย

อาหรับท่ีให้การสนับสนุนกลุ่มไอ

เอส 

เหตุก่อการร้ายคร้ังน้ี เกิด

ข้ึนในช่วงท่ียาอีร์ ลาปิด รัฐมน                                                  

ตรีต่างประเทศอิสราเอล เป็น

เจ้าภาพประชุมซัมมิตท่ีรีสอร์ต                                                     

ทางใต้ของประเทศกับรัฐมนตรี

ต่างประเทศชาติอาหรับ  3 ชาติ                                              

ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 

บาห์เรนและโมร็อกโก ท่ีกลับมา 

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

กับอิสราเอล โดยแอนโทนี บลิง                                             

เคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ

เดินทางมาประชุมด้วย.

พิษโควิด • เจ้าหน้าที่ทางการในชุดป้องกันเชื้อโรค ปฏิบัติหน้าที่ปิดอุโมงค์ในเขตผู่ตง ท่ามกลางการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ที่สุดของจีนใน

นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม ทำาให้ผู้คนนับล้านทางฝั่งตะวันออกของเมืองต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน. 

สงครามยูเครนมีส่วนดันให้

คิมจองอึนยิงขีปนาวุธชุดใหม่?
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สาววัย 19 คิดสั้นผูกคอฆ่าตัวตาย 

สุรินทร์ • วันที่ 28 มี.ค.65 เวลา 14.17 น. ผู้สื่อข่าว จ.สุรินทร์ 

รายงานว่า ได้รับแจ้งจากอาสาจอมพระ สมาคมกู้ชีพ-กู้ภัยอำาเภอ

จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ว่ามีเหตุผูกคอเสียชีวิตภายในบ้านกรูด                                                                                  

ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ หลังจากได้รับแจ้ง ทางด้านสมาคม 

กู้ชีพ-กู้ภัยอำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ หรืออาสาจอมพระ ได้

ออกตรวจสอบร่วมกับหน่วยกู้ชีพตำาบลเมืองลีง ในที่เกิดเหตุเป็น

บ้าน 2 ช้ัน ข้างบนเป็นไม้ ส่วนด้านล่างเป็นปูน ท่ีเกิดเหตุพบผู้หญิง

ผูกคอตัวเองเสียชีวิตภายในห้องตนเอง โดยใช้เชือกผูกกับหน้าต่าง 

ต่อมาทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นางสาวจิราพร จงรัมย์ อายุ 19 ปี อยู่

บ้านเลขที่ 112 หมู่ 4 บ้านกรูด ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 

จากการสอบถามคุณศิริทิพย์ นิสังรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านกรูด ต.เมืองลีง 

เผยว่า น้องคนนี้มีปัญหาทางครอบครัว พ่อแม่ทะเลาะกันบ่อย ทุก

ครั้งที่พ่อแม่ทะเลาะกัน น้องจะบ่นโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าไม่อยากมี

ชีวิตอยู่แล้ว อยากตาย และพยายามกินยาฆ่าตัวตาย ซึ่งเคยกิน

ยาพาราไปแล้ว 1 กำามือ แต่มีคนมาช่วยไว้ทันหลายครั้ง แต่ครั้ง

นี้มาฆ่าตัวตายด้วยการใช้เชือกผูกคอจนเสียชีวิตภายในห้องนอน

ตัวเอง ซึ่งไม่คิดว่าน้องจะผูกคอตัวเองเสียชีวิตจริงๆ หลังจากที่

เจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.เมืองลีง แพทย์เวรโรงพยาบาลจอมพระร่วม

กับอาสาจอมพระชันสูตรศพ พร้อมกับสอบสวนญาติพี่น้องพ่อแม่

ทั้งหมด ซึ่งการเสียชีวิตทางญาติพี่น้องไม่ติดใจ จึงให้นำาศพไปทำา

พิธีทางศาสนาต่อไป

พายุฤดูร้อนถล่มบุรีรัมย์บ้านพังกว่า 10 หลัง

บุรีรัมย์ • วันที่ 28 มี.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานพ จูประ       

โคน นายกเทศมนตรีตำาบลโคกขม้ิน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ พร้อม

ด้วยว่าท่ี ร.ต.วินัย เกียรติกำาจร ปลัดเทศบาลตำาบลโคกขม้ิน กำานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ลงพื้น

ที่สำารวจสภาพบ้านเรือนประชาชนที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มได้รับ

ความเสียหาย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา จากการสำารวจ

พบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดถล่มในพื้นที่ ต.โคกขมิ้น 

อ.พลับพลาชัย วันเดียว 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเขว้า หมู่ 4 บ้าน

เรือนของนางวันเพ็ญ นวดราย ถูกลมพายุพัดได้รับความเสียหาย

เกือบท้ังหลัง ซ่ึงขณะเกิดเหตุมีกระแสลมพัดอย่างรุนแรงและฝนตก 

นอกจากน้ีท่ีบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 6 ท่ีบริเวณอุทยานน้ำาห้วยตะแบก 

ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางน้ำาแห่งใหม่ และเพื่อเป็นแลนด์มาร์ก

ของ ต.โคกขม้ิน มีท้ังแพท่องเท่ียวกับซุ้มพักผ่อนให้บริการนักท่อง

เท่ียวได้มาน่ังแพริมน้ำา และซุ้มต่างๆ ไว้น่ังพักรับประทานอาหาร พัก       

ผ่อน และเล่นน้ำา ท้ังยังมีเรือเป็ดหรือจักรยานน้ำาไว้ให้เช่าบริการ เพื่อ                                                                                          

ให้น่ังท่องเท่ียวได้น่ังพักผ่อนและเล่นน้ำาสัมผัสกับธรรมชาติ ซ่ึงจาก

กระแสลมท่ีพัดอย่างรุนแรงและมีฝนตก ทำาให้แพท่องเท่ียวท่ีจัดสร้าง

ไว้ริมน้ำา จำานวน 30 หลัง ถูกลมพายุพัดพังเสียหายกว่า 10 หลัง 

หลังสำารวจความเสียหายเบ้ืองต้น ทางเทศบาลตำาบลโคกขม้ินจะได้

จัดงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรท่ีได้รับ

ความเดือดร้อนเสียหาย เพื่อให้เข้าไปอยู่อาศัยได้ช่ัวคราว.

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ภูเก็ต • เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 

2565 ศูนย์อำานวยการรักษาผล

ประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3                              

(ศรชล.ภาค 3) เปิดเผยว่า ศรชล. 

ภาค 3 ได้รับรายงานว่า เมื่อวัน

ท่ี 27 มีนาคม 2565 ศรชล.ภาค 

3 โดย ศรชล./ศคท.จังหวัดระนอง 

ได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้าน

เกาะสินไห ต.ปากน้ำา อ.เมืองฯ 

จ.ระนอง ว่ามีเรือชาวบ้านเกาะสินไห                                          

ต.ปากน้ำา อ.เมืองฯ จ.ระนอง ถูก

เจ้าหน้าท่ีตำารวจประจำาฐานเกาะ

สน จ.เกาะสอง ประเทศเมียนมา ใช้

อาวุธไม่ทราบขนาดยิงเรือชาวบ้าน

ขณะทำาการประมง บริเวณช่องเกาะ 

หม้อ-เกาะสน และควบคุมชาวบ้าน

ไปไว้บนเรือ จำานวน 2 คน ประกอบ

ด้วย นายซูเด็น ดาโอ๊ด อายุ 53 ปี 

บ้านเลขท่ี 27 ม.4 บ้านเกาะสินไห 

ต.ปากน้ำา อ.เมืองฯ จ.ระนอง และ

นายฮาโรน ดะอานี อายุ 44 ปี 

บ้านเลขท่ี 4 ม.4 บ้านเกาะสินไห 

ต.ปากน้ำา อ.เมืองฯ จ.ระนอง

ในการน้ี น.อ.เพชรรัตน์ เทียน                                                   

จันทร์ รอง ผอ.ศรชล.จว.รน./ผบ.นก. 

สอค. ศรชล.ภาค 3 มอบหมายให้ 

น.อ.ณัฏฐ์ จรัลกุล หน.ศคท.จว.รน./

เสธ.นก.สอค. ศรชล.ภาค 3 จัด

กำาลังพลประสานการปฏิบัติเบ้ือง

ต้นกับศูนย์ประสานงานประมงชาย               

แดนทางทะเลไทย-เมียนมา (ศปชล.                          

ทม.) ศูนย์ประสานชายแดนพ้ืนท่ี 6                                         

จังหวัดระนอง ตชด.เกาะตราครุฑ 

ชป.ฉลาม ชุดบางระจัน พร้อมท้ัง                                               

จัดส่งชุด ชปพ.นก.สอค. ศรชล. 

จังหวัดระนอง เข้าไปยังท่ีเกิดเหตุ

เพื่อดำาเนินการตรวจสอบและช่วย                                         

เหลือ รวมท้ังประสานคณะกรรม 

การ TBC ฝ่ายไทย ทำาหนังสือขอให้

ปล่อยคนไทยดังกล่าว

จากการประสานคณะกรรม 

การ TBC เบ้ืองต้นทราบว่า เจ้าหน้าท่ี

ประเทศเมียนมาได้ทำาการปล่อยตัวคน

ไทยทั้ง 2 คนในวันที่ 28 มี.ค.65 การ

ปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

ตร.เมียนมายิง

เรือประมงไทย

ปากน้ำาระนอง

หนองคาย • ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า เมื่อวันที่ 28 มี.ค.65 ที่ด่าน                                    

พรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-                                         

ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองฯ จ.หนอง 

คาย นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหา

งานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย 

คณะทำางาน ได้ติดตามการเดิน

ทางเข้าประเทศของแรงงานต่าง       

ด้าวชาวลาว หลังจากที่ ศบค.

เห็นชอบให้นำาแรงงานต่างด้าว

เข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ตามท่ีกระทรวงแรง 

งานเสนอ

นายอารักษ์ ส่องแสง จัด 

หางานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า                                    

วันแรกท่ีแรงงานต่างด้าวสัญชาติ 

ลาว จำานวน 236 คน ได้เดินทาง

จาก สปป.ลาว ผ่านด่านพรม                                        

แดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

แห่งที่ 1 อ.เมืองฯ จ.หนองคาย 

เข้ามา ซ่ึงทุกคนได้เข้าสู่มาตรการ 

ที่ ศบค.กำาหนด จะมีการกักตัว

และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อน                      

ออกไปทำางานกับนายจ้าง จำานวน 

3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท 

ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำากัด 

จ.สระบุรี จำานวน 78 คน, 

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟูดส์ จำากัด 

(มหาชน) จ.นนทบุรี จำานวน 

20 คน และบริษัท ไอเอฟเอฟ

เอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำากัด 

กรุงเทพฯ จำานวน 138 คน โดย

แรงงานทุกคนที่เข้ามาได้ผ่าน

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส 

แล้ว ซึ่งเป็นเอกสารประกอบ

สำาคัญในการยื่นขอกลับเข้าทำา 

งานในประเทศไทย 

หลังจากนี้จะมีการนำาไป

กักตัวยังสถานที่กำาหนดไว้เป็น

เวลา 7 วัน และทุกคนต้องเข้า

รับการอบรมก่อนทำางานด้วย 

ทั้งนี้แรงงานทั้งหมดสามารถ

ทำางานอยู่ ในประเทศไทยได้  

2 ปี จำานวน 2 ครั้ง หรือ 4 ปี 

เมื่อครบกำาหนดต้องเดินทาง

กลับประเทศภายใน 30 วัน จึง                                         

สามารถกลับเข้ามาทำางานใหม่                                                   

ได้เมื่อครบกำาหนด หรือเมื่อพร้อม 

กลับเข้าทำางานเป็นแรงงานที่ถูก

ต้องตามกฎหมาย

ด้านนายมานะ สุขจันทรา 

ที่ปรึกษาอาวุโสกรรมการผู้จัด 

การ บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์

ไทล์ จำากัด กล่าวว่า บริษัท

ของตนเป็นบริษัทสิ่งทอ เย็บผ้า 

แรงงานต่างด้าวชาวลาวที่บริษัท

รับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง

เก่าที่ทำางานด้วยกันแล้วเดินทาง                                 

กลับประเทศเมื่อ 2 ปีก่อน จาก

สถานการณ์ โรคโควิด-19 เมื่อ

รัฐบาลเปิดโอกาสให้นำาเข้าแรง 

งานต่างด้าวได้ ทางบริษัทจึงยื่น

เรื่องขอไปและส่วนใหญ่เป็นชุด

เดิม.

แรงงานลาวเข้าประเทศวันแรกคึกคัก

สงขลา • กรมศุลกากรร่วมกับ

สรรพสามิตภาค 9 และตำารวจ

หาดใหญ่ บุกเข้าทลายโกดังกลาง

เมืองหาดใหญ่จับบุหรี่และสุรา

หนีภาษี พร้อมสกัดตรวจค้นรถ

กระบะขนบุหรี่ เหล้า ไวน์ รวม

มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท

ตามที่กรมศุลกากรได้มุ่ง                                    

เน้นนโยบายสำาคัญในการเร่ง                                       

รัดปราบปรามสินค้าลักลอบและ                                              

หลีกเล่ียงอากรข้อห้ามข้อจำากัด 

เพื่อสร้างความเป็นธรรมทาง 

การค้าและการจัดเก็บภาษีปก 

ป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม นาย

พชร อนันต์ศิลป์ อธิบดีกรม

ศุลกากร ได้สั่งการให้นายพันธุ์

ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรม                                   

ศุลกากร วางแผนร่วมกับนาย

ยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำานวยการ                                      

สำานักงานศุลกากรภาคที่ 4 โดย                                            

ได้สั่งการให้ด่านศุลกากรท่าอา 

กาศยานหาดใหญ่ ฝ่ายสืบสวนและ

ปราบปราม สำานักงานศุลกากร

ภาคที่ 4 และหน่วยสืบสวนและ

ปราบปรามสงขลา กองสืบสวน

และปราบปราม เข้าสืบสวนและ

ตรวจสอบในเขตท้องที่รับผิด

จับบุหรี่-เหล้าหนีภาษีกว่า8ล้าน

ชอบ และให้ดำาเนินการตรวจค้น

จับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษใน

การสกัดกั้น ป้องกันและปราบ

ปรามสินค้าลักลอบหนีศุลกากร

และเมื่อวันศุกร์ที่ 25 

มีนาคมท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีศุลกากร

ร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิต

ภาคที่ 9 และสรรพสามิตจังหวัด

สงขลา เจ้าหน้าที่ตำารวจสถานี

ตำารวจภูธรอำาเภอหาดใหญ่ ได้

ร่วมกันนำาหมายค้นของศาลจัง 

หวัดสงขลาที่ ค.85/2565 เพื่อ

ตรวจค้นสถานประกอบการ ตั้ง

อยู่บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 

1 ตำาบลหาดใหญ่ อำาเภอหาด 

ใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการตรวจ

ค้นพบบุหรี่ต่ างประเทศคละ

ยี่ห้อไม่ปิดอากรแสตมป์ จำานวน 

710,200 มวน และสุรา พร้อม

ไวน์ต่างประเทศคละยี่ห้อ ไม่ติด

อากรแสตมป์ จำานวน 87 ขวด 

มูลค่าของกลางรวมประมาณ 

3,650,000 บาท

พร้อมกันน้ีเม่ือวันเสาร์ท่ี 

26 มีนาคม 2565 ฝ่ายสืบสวน

และปราบปราม ส่วนควบคุม

ทางศุลกากร สำานักงานศุลกากร

ภาคท่ี 4 ร่วมกับด่านศุลกากรท่า

อากาศยานหาดใหญ่ และหน่วย

สืบสวนและปราบปรามสงขลา 

ได้ทำาการตรวจค้นรถยนต์กระบะ

บรรทุกตอนเดียว ยี่ห้อ toyota 

revo สีเทา หมายเลขทะเบียน ผธ 

5874 สงขลา บริเวณทางหลวง

เอเชีย AH18 ใกล้ห้างเคแอนด์เค                                                

สาขาคลองหวะ ตำาบลคอหงส์ 

อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผลการตรวจค้นพบบุหร่ีเมืองกำาเนิด 

ต่างประเทศย่ีห้อ john black 

ยี่ห้อ astro ไม่ติดอากรแสตมป์

รวมจำานวน 50,000 ซอง (1 ล้าน

มวน) มูลค่าของกลางประมาณ 5 

ล้านบาท

ขณะตรวจค้นไม่พบหลัก

ฐานการผ่านพิธีการศุลกากรโดย

ถูกต้อง ของดังกล่าวเป็นของอัน

พึงต้องริบหรือพิสูจน์ความผิด

ตามกฎหมายศุลกากร เจ้าของ

หรือผู้ครอบครองอาจมีความผิด                                  

ตามมาตรา 242, 244, 245, 246                                

ประกอบมาตรา 252 แห่ง พ.ร.บ.                                  

ศุลกากร พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ. 

สรรพสามิต พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่

จึงอาศัยอำานาจตามมาตรา 167 

แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 

ยึดของดังกล่าวเพื่อดำาเนินการ

ตามกฎหมายต่อไป.

ารพัฒนาโครงการที่พักอาศัยใน

ปัจจุบันไม่ เพียงแต่ต้องมองหา

ทำาเลดี ตอบโจทย์การเดินทางที่

สะดวกสบาย รวมถึงการตั้งราคาที่สมเหตุ

สมผลที่จะทำาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ แต่

ยุคนี้ต้องยอมรับว่าการมีนวัตกรรมทางด้าน

ที่พักอาศัยจะเข้ามาเติมเต็มและสร้างความ

แตกต่างแต่ละแบรนด์อย่างเด่นชัดมากยิ่ง

ขึ้น และยังนับเป็นจุดขายที่จะให้ โครงการ

ของบริษัทเป็นที่น่าสนใจอีกด้วย 

ขณะเดียวกันเรื่องของบริการก็เป็น

ส่วนสำาคัญ เพราะการจะตัดสินใจลงทุนซื้อ                                                    

ที่พักอาศัยในแต่ละครั้งก็ต้องพิจารณาราย

ละเอียดให้มาก โดยเฉพาะการเอาใจใส่ดูแล

เจ้าของหรือผู้ซื้อไปตลอด โดย MQDC หรือ                                                       

แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ 

ปอเรชั่น ก็ได้พัฒนาแนวคิดรูปแบบใหม่ใน

การเป็นเจ้าของบ้านขึ้นมา ผ่านแบรนด์ “ดิ 

แอสเพน ทรี” ซึ่งต้ังอยู่บนพื้นที่ 398 ไร่ของ

เดอะ ฟอเรสเทียส์  

นายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำา                                            

นวยการโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย                                          

MQDC เปิดเผยว่า ผู้คนต้องการเอาความ

ไม่แน่นอนต่างๆ ออกไปจากชีวิต โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่ออายุมากขึ้น และหลายปัจจัย

ที่ยากต่อการคาดเดาอนาคต บริษัทมองว่า   

ดิ แอสเพน ทรี จะเข้ามาตอบโจทย์ ลด                                                 

ความกังวลและความไม่แน่นอนไปได้ โดย

ส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นใจให้กับ

เจ้าของบ้านในอนาคตโดยปราศจากความ

กังวล แม้แต่ค่าส่วนกลางที่ปกติอาจจะต้อง

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็จะได้รับการยกเว้นด้วย  

แนวคิดใหม่นี้ เป็นการผสานที่พัก

อาศัย ท่ีพร้อมด้วยบริการและการดูแลตลอด                                                            

ชีวิตแบบครบวงจร การช่วยเหลือดูแลตลอด 

24 ช่ัวโมงทุกวัน บริการดูแลทำาความสะอาด 

รวมไปถึงประกันสุขภาพ และสิ่งอำานวย

ความสะดวกมากมายที่จะช่วยเหลือผู้พัก

อาศัยที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะ 

ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในราคาขายบ้านแล้ว 

เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด “การดูแลแบบ

องค์รวมตลอดชีวิต” หรือ Holistic Lifetime 

Care ในการเป็นเจ้าของบ้าน 

เฮ จูน พาร์ค ประธานผู้อำานวยการ 

ดิ แอสเพน ทรี ที่เดอะ ฟอเรสเทียส์ กล่าว

เสริมว่า บริษัทได้ทำาการพัฒนาแนวคิดของ                    

ที่พักอาศัยพร้อมบริการดูแลตลอดชีวิต 

รวมถึงพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่โครงการ ดิ 

แอสเพน ทรี ซึ่งมีจำานวน 290 ห้อง ขนาด

ตั้งแต่ 83-253 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 

23 ไร่ ณ ใจกลางสำาคัญของโครงการ เดอะ 

ฟอเรสเทียส์ ที่ทำาให้เกือบทุกบ้านสามารถ

มองเห็นวิวทิวทัศน์อันสดชื่นของป่าปลูก 30 

ไร่ของเดอะ ฟอเรสเทียส์ ได้ 

ทั้งนี้ ดิ แอสเพน ทรี ตั้งเป้าไปที่กลุ่ม

คนที่มีความพร้อมทางการเงินอายุตั้งแต่ 50 

ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

กลุ่มคนผู้ซึ่งกำาลังมองหาบ้านที่เหมาะกับตัว

เองในตอนนี้ โดยจะปราศจากความกังวล 

และมีสุขภาพที่สมบูรณ์ พร้อมบริการด้าน

สุขภาพ การดูแลครบวงจรอย่างมืออาชีพ 

แนวคิดรูปแบบใหม่ในการเป็นเจ้า                           

ของบ้าน นอกเหนือจากการอยู่อาศัยตลอด

ชีพแล้ว ยังรวมไปถึงการบริการและการดูแล                                        

สุขภาพตลอดชีวิตแบบครบวงจร บริการทำา                                               

ความสะอาด และการจัดเตรียมอาหาร

สำ าหรั บความต้ องการพิ เศษทางด้ าน

โภชนาการ รวมถึงการสามารถเข้าถึงพื้นที่

รับประทานอาหารส่วนกลางร่วมกับเพื่อน

บ้าน และคลับเฮาส์ที่มีกิจกรรมทางสังคม

ต่างๆ ที่สำาคัญคือโปรแกรมประกันสุขภาพที่

ครอบคลุมความต้องการทางการแพทย์และ

การพยาบาลจนถึงอายุ 99 ปีอีกด้วย 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน เดอะ ฟอเรส

เทียส์ มียอดขายที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์

ต่างๆ ในโครงการมูลค่าเกิน 17,200 ล้าน

บาท หรือประมาณ 40% ของที่อยู่อาศัยที่

มีอยู่.

ฟุ้งรัฐวิสาหกิจลงทุนฉลุย

อสังหาฯ เร่งเกมบุก ชูบริการแนวใหม่ดึงลูกค้า

‘ปตท.-กทพ.-กฟผ.’แชมป์เบิกจ่ายรถไฟไทย-จีนอืด

ก

ไทยโพสต์ • “สคร.” โชว์ผลงานรัฐวิสาหกิจเดินเครื่องเบิกจ่ายลงทุนคึกคัก สิ้น ก.พ.2565 

พุ่งแตะ 4.52 หมื่นล้านบาท ปตท.-กทพ.-กฟผ. คว้าแชมป์เบิกจ่ายเก่ง โอดโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 โครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำาโพ ลงทุนสุดอืด

 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำานวยการ                                                       

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของ                                             

รัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร.กำากับดูแลโดย     

ตรง สำาหรับปี 2565 รัฐวิสาหกิจมีผลการ

เบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ สิ้นเดือน ก.พ.

2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถเบิก

จ่ายได้ 45,289 ล้านบาท หรือคิดเป็น 93%                                                        

ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย 

การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบ

ปีงบประมาณ (ตั้งแต่ ต.ค.64-ก.พ.65) 34 

แห่ง จำานวน 24,105 ล้านบาท หรือคิด

เป็น 84% ของแผนเบิกจ่ายสะสม และ

รัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (ตั้งแต่ ม.ค.-ก.พ.

65) 9 แห่ง จำานวน 21,184 ล้านบาท หรือ

คิดเป็น 104% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ท่ีปรึกษา

ด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร. กล่าวว่า รัฐ 

วิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนและ

มีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เบิกจ่ายได้ 

11,680 ล้านบาท คิดเป็นการเบิกจ่ายต่อ

แผน 107%, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

(กทพ.) เบิกจ่ายได้ 3,240 ล้านบาท คิด ปานทิพย์ ศรีพิมล

เป็นการเบิกจ่ายต่อแผน 100%, การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เบิกจ่าย

ได้ 3,021 ล้านบาท คิดเป็นการเบิกจ่ายต่อ

แผน 145%, กปภ.เบิกจ่ายได้ 2,660 ล้าน

บาท คิดเป็นการเบิกจ่ายต่อแผน 198% 

และ กปน.เบิกจ่ายได้ 2,014 ล้านบาท คิด

เป็นการเบิกจ่ายต่อแผน 118%

อย่างไรก็ดี โครงการขนาดใหญ่ที่เบิก

จ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง

ไทย-จีน ระยะที่ 1 เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 

2,324 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% ของแผน                                                   

การเบิกจ่าย และโครงการก่อสร้างทางคู่ช่วง

ลพบุรี-ปากน้ำาโพ เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 

1,204 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44% ของ

แผนการเบิกจ่ายของ รฟท.

ดีเดย์ 7 เม.ย.นี้ขนส่งเปิดประมูลเลขสวย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ 

จะจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ด

คนเป็นครั้งแรก การประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำาหรับรถยนต์นั่งส่วน

บุคคลไม่เกินเจ็ดคน เบื้องต้นจะมีการนำาป้ายพิเศษออกประมูล 100 หมายเลข ในหมวด

อักษร ได้แก่ รวย 9999, เฮง 8, สวย 8888, ธรรม 8, ชนะ 9 เป็นต้น โดยมีหมายเลขไฮไลต์

คือ “รวย 9999” คาดว่าจะทำารายได้หลายล้านบาท จนถึงขณะนี้มีผู้สนใจกว่า 38 ราย โดย

หมายเลขที่ได้รับความนิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ รวย เศรษฐี และเฮง

บิ๊กซีลุยทุ่มงบขยายธุรกิจ

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) เปิดเผย

ว่า วางแผนธุรกิจระยะยาว 5 ปี (65-69) โดยใช้งบลงทุน 60,000 ล้านบาท วางเป้าหมาย

เพื่อก้าวสู่ตลาดโลกและเติบโตอย่างย่ังยืน ด้วยห่วงโซ่อุปทานท่ีครอบคลุมต้ังแต่ต้นน้ำาถึงปลาย

น้ำา ปัจจุบันบีเจซีมีผลงานท่ีแข็งแกร่งในหลายอุตสาหกรรมท้ังในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย

‘ออมสิน’ โชว์ผลงานปล่อยกู้จำานำาทะเบียน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา                                                                                                   

ธนาคารได้เข้าร่วมทุนในบริษัท เงินสดทันใจ จำากัด เปิดตัวสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถจักรยาน 

ยนต์ คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำาช่วงเปิดตัวที่ 11% ต่อปี ส่งผลให้หลังจากนั้นไม่นานตลาดสินเชื่อ

จำานำาทะเบียนรถได้ทยอยปรับลดโครงสร้างดอกเบี้ยจาก 28% ณ เวลานั้นลงเหลือ 19% ใน

ปัจจุบัน ซึ่งตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ประชาชนที่มีรายได้น้อยจำานวนมากร่วม 800,000 ราย 

ได้รับอนุมัติสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ “เงินสดทันใจ” ทั้งที่เป็นสินเชื่อใหม่และรีไฟแนนซ์ วง 

เงินสินเชื่อรวมกว่า 16,000 ล้านบาท ซึ่งช่วยเติมสภาพคล่องในการนำาเงินกู้ไปหมุนเวียน

ใช้จ่ายและแก้ปัญหาการเงิน. 



แม่แตงโม

การนำาเรื่องออกจาก กมธ.ก็ต้องดำาเนินการ

ไปตามระบบ ทั้งนี้คาดว่าการพิจารณาถอน

เรื่องจะเข้าสู่ที่ประชุม กมธ.ในสัปดาห์หน้า 

เมื่อถามว่า กมธ.ถูกมองว่าแทรกแซง

การทำาหน้าที่  นายสมชายกล่าวว่า ไม่มี

การแทรกแซงสามารถตรวจสอบได้ ยืนยัน

ที่ผ่านมาไม่ได้สั่งการใคร แต่เป็นการเชิญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการพูดคุย ซึ่งเป็นเรื่อง

ธรรมดาที่มีการรับเรื่องก็ต้องตรวจสอบและ

สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรณีที่

มีข้อเสนอแนะให้เข้าเครื่องจับเท็จ ตนพูด

มาตลอดว่าเชื่อมั่นการทำางานของเจ้าหน้าที่

ตำารวจ แต่เมื่อมีเหตุสงสัยเพื่อให้สิ้นกระแส

ความจึงเป็นข้อเสนออย่างหนึ่ง แต่ไม่ใช่

การสั่งตำารวจ 

“เพราะผมไม่ใช่ผู้บัญชาการตำารวจ

แห่งชาติ แต่หากไม่ทำาก็เรื่องของท่าน รวม

ถึงวันที่ ไป สภ.นนทบุรี ก็เพื่อขอดูเรือลำา

เกิดเหตุเท่านั้น ว่าพยานแวดล้อมมีความ

จริงใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้ กมธ.

ได้เข้าใจสถานการณ์  และการลงพื้นที่ก็

มีเพียงแต่ซักถาม และบทบาทหลายคนที่

เป็น กมธ.ชุดนี้ก็ทำาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำาจนถึง

ปลายน้ำา พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำารวจไม่

ต้องกังวลถึงการทำาหน้าที่ของ กมธ.ว่าจะ

ไปกระทบต่อรูปคดี เพราะความจริงเรื่อง

คดีควรจะคลี่คลาย และขอให้ร่วมมือกันทุก

หน่วยงาน ทำางานด้วยความรวดเร็ว เป็น

ธรรม และถูกต้อง” นายสมชายระบุ

ขณะที่ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจน                                                             

สุนันท์ ส.ว. ในฐานะ กมธ.สิทธิมนุษยชน 

สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 

วุฒิสภา และอดีตผู้อำานวยการสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า สาเหตุที่นาง

ภนิดามายื่นให้ถอนเรื่อง ตนเองคิดว่า

เป้าประสงค์หลักคงไม่ใช่ กมธ. แต่เป็น

ตนเองมากกว่า เพราะนางภนิดาคงไม่

ต้องการให้ตนเข้าไปยุ่งเกี่ยวในคดี หลัง

จากที่เจ้าหน้าที่ตำารวจมองว่า กมธ.เข้าไป

ก้าวก่ายแทรกแซงการทำาคดี ซึ่งตนคิดว่า

เจ้าหน้าที่ตำารวจคงไม่เข้าใจบทบาททำางาน

ของ กมธ. เนื่องจากเรื่องนี้ กมธ.สามารถ

ตรวจสอบได้อยู่แล้วเพราะกระทบสิทธิ์ของ

ประชาชน

“อย่างไรก็ตาม กมธ.จะยังคงเดิน

หน้าทำาเรื่องนี้ต่อไป  เพราะที่ทำาตั้งแต่ต้น

ก็ไม่ได้ทำาเพราะนางภนิดาเป็นคนร้องขอ 

แต่เนื่องจากตอนแรกนางภนิดาต้องการ

ให้ดิฉันเข้าไปดูเรื่องของการชันสูตรศพ 

ส่วนตัวห่วงนางภนิดาที่ ไม่ได้รับรู้อะไรด้วย

ตนเอง ฟังผ่านหูจากคำาบอกเล่าของคน

อื่น ซึ่งหากเป็นแบบนี้สังคมถือว่าอันตราย 

เพราะหากฟังคนอื่น  ไม่ ได้รับรู้ด้วยตัว

เอง แต่ตัดสินใจทำาอะไรลงไปแบบนี้น่า

ห่วง กมธ.อยากให้ญาติเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพิจารณา แต่ที่ผ่านมาทำาเท่าไหร่นาง 

ภนิดาก็ไม่ยอมมา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลก 

แตกต่างจากเรื่องทั่วไป” พญ.คุณหญิงพร

ทิพย์ ระบุ 

วันเดียวกัน กลุ่มประชาชนคนไทย                                                               

นำาโดยนายนิติธร ล้ำาเหลือ เข้ายื่นหนังสือ                                                                    

ต่อนายสมชาย โดยระบุว่าจากประสบ 

การณ์การทำาคดีวิสามัญฆาตกรรม ค่อนข้าง

มั่นใจว่าบนร่างของคุณแตงโม ดูจากสภาพ

ด้านหน้าน่าจะมีบาดแผลด้านหลังด้วย 

แต่ ไม่มั่นใจว่าเป็นบริเวณใด ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่พนักงานสืบสวนสอบสวนสามารถเปิด

เผยให้ประชาชนทราบได้ ไม่มีผลเป็นการ

เปลี่ยนแปลงต่อคดีใดๆ การดำาเนินการทุก

อย่างไม่จำาเป็นจะต้องเป็นความลับทุกอย่าง 

นอกจากนี้ กลุ่มประชาชนคนไทย

ยังขอให้ กมธ.ได้ เร่งติดตามการแก้ ไข

พระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติ และการ

แก้ ไขพระราชบัญญัติการให้บริการด้าน

นิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559 เพื่อนำาไปสู่การ

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง 

อาทิ การสามารถร้องขอให้ผ่าชันสูตรซ้ำา 

เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ตายทั้งคดี

อาญาหรือไม่ใช่คดีอาญาได้  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้นใน

เวลา 14.00 น. นางภนิดาพร้อมด้วยนาย

เดชา เดินทางมายื่นหนังสือขอให้ กมธ.สิทธิ

มนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้

บริโภค  ถอนเรื่องการพิจารณาคำาร้องการ

เสียชีวิตของแตงโม และขอให้ตรวจสอบ

การทำางานของ กมธ.บางคน ว่ากระทำา

การอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 

185 หรือไม่ โดยมีนายสมชายเป็นตัวแทน

รับเรื่อง พร้อมระบุว่าจะนำาเข้าหารือในที่

ประชุม กมธ.ในวันจันทร์ที่ 4 เม.ย.นี้

ด้านนางภนิดาได้พยายามสอบถาม

ถึงการทำาหน้าที่ของแพทย์หญิงคุณหญิง

พรทิพย์ ที่ออกมาเปิดเผยถึงผลการชันสูตร

ร่างของแตงโม โดยนางภนิดาได้ขอให้

นายสมชายห้ามไม่ให้แพทย์หญิงคุณหญิง

พรทิพย์ออกมาให้ข่าวได้หรือไม่ โดยนาย

สมชายกล่าวชี้แจงว่า ตนไม่สามารถบอกให้

แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์หยุดดำาเนินการ

ได้  เพราะถือเป็นเอกสิทธิ์ของแพทย์หญิง

คุณหญิงพรทิพย์ในฐานะที่เป็น กมธ.

ขณะที่นายเดชากล่าวว่า คุณแม่

ให้ กมธ.บางคนไปร่วมสังเกตการณ์การผ่า

ชันสูตร ไม่ใช่ให้ออกมาแถลงข่าวดิสเครดิต

การทำางานของแพทย์นิติเวช อีกทั้งยังมีการ

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า มีทนายดังต่อ

สายไปหาว่ามีตำารวจผู้ ใหญ่ไม่ปลื้มที่เข้ามา

ยุ่งคดีแตงโม วันนี้นางภนิดาจึงมาขอยกเลิก

การมอบอำานาจที่ให้แพทย์หญิงคุณหญิงพร

ทิพย์  และนายศตวรรษ เศรษฐกร หรือ

เต๊ะ ร่วมสังเกตการณ์ชันสูตรศพ โดยจะไม่

อนุญาตให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การชันสูตร

พลิกศพรอบที่ 2 และขอไม่ให้นำาผลการ

ชันสูตรมาแถลงข่าวต่อสาธารณะอีก 

ทั้งนี้ นางภนิดากล่าวว่า แพทย์หญิง

คุณหญิงพรทิพย์ ก็เริ่มทำางาน โดยที่การผ่า

ศพครั้งที่ 2 นั้นตนเองไม่ทราบเลย และการ

ให้สัมภาษณ์ที่ผ่านมามีการพูดถึงสภาพศพ

แตงโม ซึ่งตนเองรู้สึกไม่พอใจว่าเหตุใดจึง

นำาความลับสภาพศพของแตงโมมาพูดออก

สื่อได้ ยืนยันว่าตนเองไว้ ใจตำารวจอยู่แล้ว 

จะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไว้ ใจ และที่มาหา กมธ.

เพราะทนายคนเก่าพามา ซึ่งรู้สึกเป็นห่วง

และเห็นใจตำารวจที่ทำางานเหนื่อย แพทย์

หญิงคุณหญิงพรทิพย์ ได้ โทรศัพท์มาขอพบ

ส่วนตัว ซึ่งไม่ทราบว่าจะคุยอะไร แต่ไม่

เคยมาพบ  และเห็นว่าขณะนี้เรื่องนิติเวช

สำาหรับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์จบแล้ว 

ไม่ต้องตรวจแล้ว เรื่องเรือก็จบแล้ว ไม่มี

งานอะไรให้ทำาอีกแล้ว

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)                                                 

นายไตรยฤทธ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ 

กล่าวว่า ดีเอสไอมีคำาสั่งให้ตั้งเป็นเลขสืบ 

สวน มอบหมาย พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน 

รองอธิบดีดีเอสไอ เป็นหัวหน้าพนักงาน

สืบสวน เพื่อรวบรวมหลักฐานเสนอเข้า

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการ

ประชุมครั้งแรกในวันนี้ ดีเอสไอเชิญผู้แทน

แพทย์จาก 2 หน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เริ่มผ่า

ศพครั้งแรกและครั้งที่สองมาให้ข้อเท็จ

จริง เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาเพื่อ

ประกอบสำานวน คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน

กลางเดือน เม.ย.นี้ ก่อนส่งเรื่องไปยังคณะ

กรรมการชุดใหญ่ที่มีนายวิษณุ เครืองาม  

เป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษ สรุป

ว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่

นายไตรยฤทธ์กล่าวว่า ส่วนที่นาง    

ภนิดาไม่ต้องการให้เป็นคดีพิเศษน้ัน โดยคดี

ยังอยู่ในความรับผิดชอบของตำารวจ หาก

สรุปสำานวนคดีส่งฟ้องอัยการไปก่อน ดี

เอสไอจะไม่สามารถดำาเนินการสืบสวน

สอบสวนต่อได้ แต่เมื่ออัยการมีความเห็นสั่ง

สอบสวนเพิ่มเติม ดีเอสไอจึงจะสามารถรับ

มาพิจารณาเป็นคดีพิเศษต่อไปได้

นายไตรยฤทธิ์กล่าวด้วยว่า ภายหลัง

การประชุมร่วมกับคณะแพทย์จากสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ และคณะแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

กับการชันสูตร คณะแพทย์ผู้เกี่ยวข้องได้

รับทราบผลการชันสูตรพลิกศพที่เกิดเหตุ 

ผลการผ่าพิสูจน์ศพครั้งที่ 1 โดยแพทย์

นิติเวช สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และการ

ชันสูตรพลิกศพ ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการ

การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี

รองผู้อำานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เป็นประธานกรรมการ พบว่าผลตรวจทาง

นิติวิทยาศาสตร์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของนาย

ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์  หรือ “ปอ” และ

นายไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ หรือ “โร

เบิร์ต” เข้ารายงานตัวที่ สภ.เมืองนนทบุรี

เมื่อช่วงเช้า ตามกำาหนดนัดครั้งที่ 2 หลัง

จากรายงานตัวครั้งแรกเมื่อวันที่  23 มี.ค.ที่

ผ่านมา โดยทั้งคู่มาจากสถานปฏิบัติธรรม

พุทธสถาน วิโมกสิวาลัย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

สวมใส่ชุดปฏิบัติธรรม โดยกำาหนดรายงาน

ตัวครั้งที่ 3 ในวันที่ 2 เม.ย.นี้ 

ที่ สภ.เมืองนนทบุรี นายมงคลกิตติ์ 

สุขสินธารานนท์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ

หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เดินทางมาพบ

กับนายวินิต ตรีปัญญา หรือลุงนิด คนหา

ปลา พร้อมขอโทษ ส่วนจะถอนฟ้องหรือไม่

นั้นแล้วแต่นายวินิต โดยนายวินิตเอ่ยปาก

ให้อภัยแล้ว แต่จะถอนแจ้งความหรือไม่นั้น

ต้องรอปรึกษานายสิระ เจนจาคะ เสียก่อน

ขณะที่ทนายรัชพล ศิริสาคร เข้า

แจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำารวจสืบสวน

สอบสวนเอาผิดคนบนเรือ ข้อหาแจ้งความ

เท็จและทำาลายพยานหลักฐานการเสียชีวิต

ของแตงโม โดยการเข้าแจ้งความวันนี้มา

ในฐานะพลเมืองดี โดยทั้ง  2 ข้อหาอยาก

ให้ตำารวจสอบสวนเพิ่มเติมอีกว่าจะสามารถ

เอาผิดได้ไหม เพราะจนถึงปัจจุบันยังไม่มี

การแจ้งข้อกล่าวหา มีแต่ข้อหาประมาทเป็น

เหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย.

ส่งออก

โดยนายจุรินทร์กล่าวว่า วันนี้ถือเป็น

วันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของการส่งออก

สินค้าไทยไปซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะไก่

ซึ่งเป็นสินค้าเป้าหมายที่มีความสำาคัญ หลัง

จากที่ ไทยขาดโอกาสไปตลอด 18 ปีที่ผ่าน

มา แต่เมื่อตนเข้ามารับหน้าที่ เป้าหมายหนึ่ง

ที่ตั้งไว้คือ การฟื้นความสัมพันธ์ทางการ

ค้ากับซาอุดีอาระเบีย โดยในช่วง 1 ปีที่

ผ่านมาได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร

ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ 

เจรจากับทางการซาอุดีอาระเบียจนมีความ

คืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ซาอุดีอาระเบีย

ตรวจโรงงานและให้การรับรองแล้ว 11 

โรงงานที่ได้คุณภาพมาตรฐานส่งออก และ

หลังจากนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือน

ซาอุดีอาระเบีย 

“ผมได้สั่งการอีกครั้งให้ทูตพาณิชย์

กับทูตเกษตร และผู้แทนสถานทูตไทย

ประจำาซาอุดีอาระเบียเดินทางไปพบกับ

องค์การอาหารและยาของซาอุดีอาระเบีย 

(SFDA)  และในที่สุดได้ออกประกาศผ่าน

เว็บไซต์เมื่อวันที่ 13  มี.ค.65 อนุญาตให้

ไทยสามารถส่งออกไก่ไปซาอุดีอาระเบียได้

แล้ว ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทยที่ช่วยประสานงาน 

ดูแลมาตรฐานต่างๆ  ให้เป็นไปตามหลัก

ศาสนาอิสลาม”

นายจุ ริ นทร์ กล่ าวว่ า  ที่ ผ่ านมา

ซาอุดีอาระเบียนำาเข้าไก่  75% จากประเทศ

บราซิล 25% จากยูเครนและฝรั่งเศส แต่

จากนี้ ไปคาดว่าไก่จากประเทศไทยจะเป็น

ตลาดสำาคัญที่ซาอุดีอาระเบียจะนำาเข้าเพิ่ม

ขึ้นในอนาคต  โดยปี  2564 ไทยส่งออกไก่

ไปทั่วโลกประมาณ 900,000 ตัน นำาเงินเข้า

ประเทศประมาณ 100,000 ล้านบาท  และ

ปี 2565 ตั้งเป้าว่าจะทำาได้ 980,000 ตัน ซึ่ง

การส่งออกไก่ไปซาอุดีอาระเบีย ถือเป็นการ

เพิ่มมูลค่าการส่งออกและเพิ่มตัวเลขการส่ง

ออกไก่ของไทยให้เพิ่มขึ้นแน่นอน

“ขอแสดงความยินดีกับซีพีเอฟ ที่เป็น

โรงงานแรกที่ได้ส่งออกไก่ไปซาอุดีอาระเบีย

ตู้ปฐมฤกษ์ หลังจากที่ขาดหายไป 18 ปี 

และจากนี้กระทรวงพาณิชย์มีแผนงาน

สำาคัญที่จะประสานงานกับซาอุดีอาระเบีย 

เพื่อนำาคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเยือน

ซาอุดีอาระเบีย เพื่อไปขายสินค้า ทำาตัว

เลขส่งออกให้เพิ่มขึ้น โดยในการเดินทาง

ไปเยือน ขอเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจเข้า

ร่วมได้” นายจุรินทร์กล่าว

ด้านนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ 

ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซี

พีเอฟ กล่าวว่า โรงงานของซีพีเอฟได้รับ

การรับรองจำานวน 5 โรงงาน ซึ่งต้องขอ

ขอบคุณนายจุรินทร์ และนายเฉลิมชัย ศรี

อ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

ที่ ได้ร่วมมือประสานงานกับซาอุดีอาระเบีย

จนสามารถส่งออกไก่ไทยไปได้ และเชื่อว่า

จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก

ไก่ของไทยได้เพิ่มขึ้น

“วันนี้ ได้ส่งมอบไก่ล็อตแรกไปยัง

ซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปี 

นับตั้งแต่ปี 2547 และเดือนนี้คาดว่าจะส่ง

ออกได้ 600 ตัน มูลค่า 47 ล้านบาท และ

ภายในสิ้นปีจะส่งออกได้ 300 ตู้ ปริมาณ 

6,000 ตัน  มูลค่า 400-500 ล้านบาท และ

คาดว่าจะสามารถทำาได้ถึง 60,000 ตัน 

ภายใน 5 ปี หรือมูลค่า 4,200 ล้านบาท 

ทั้งไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง และไก่แปรรูป

ที่ผ่านกระบวนการมาตรฐานสากลอย่าง

เคร่งครัดตามหลักศาสนาอิสลาม ผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง

ประเทศไทย” นายประสิทธิ์กล่าว

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานว่า ซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดที่มี

ศักยภาพสูง มีประชากรมากถึง 35.6 ล้าน                                                   

คน และมีสัดส่วนการนำาเข้าอาหารสูงที่สุด

ในกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ 

(Gulf  Corporation Council) และปัจจุบัน

ซาอุดีอาระเบียนำาเข้าผลิตภัณฑ์ ไก่จากทั่ว

โลกเฉลี่ยปีละ 6.5 แสนตัน โดย 70% 

เป็นการนำาเข้าไก่สดทั้งตัว และ 30% 

เป็นการนำาเข้าไก่ชำาแหละและไก่แปรรูป ผู้

บริโภคซาอุดีอาระเบียมีอัตราการบริโภค

เนื้อไก่ 45 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  หรือทั้ง

ประเทศที่ 1.5 ล้านตันต่อปี.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ผูสูงอายุเปนชวงวัยท่ีมีความเส� อมถอยของสภาพรางกาย โดย

สวนใหญมักพบปญหาเร� องการทรงตัวและการเคล� อนไหวท่ีไมม่ันคง

จากการเปนโรคเก่ียวกับกระดูก สายตาพรามัว อาการหูตึง ดวงตา

ฝาฟาง เดินไมสะดวก บางรายเปนผูปวยท่ีมีภาวะพ่ึงพิง เปนผูสูงอายุ

นอนติดเตียงหรือผูปวยระยะสุดทายท่ีไมสามารถชวยเหลือตัวเองได 

ผูสูงอายุบางรายอยูตามลําพังไมมีญาติหรือครอบครัวดูแล ครอบครัว

ตองออกจากบานเพ� อประกอบอาชีพ ทําใหการใชชีวิตของผูสูงอายุ

และผูทุพพลภาพใชชีวิตประจําวันอยางยากลําบาก กอใหเกิดสภาพ

ความเครียด เน� องจากไมมีคนท่ีคอยดูแลหรือคนท่ีสามารถพูดคุยได 

โจทยปญหาเหลาน้ีกําลังคอยๆ ขยายเพ่ิมข้ึน พรอมกับตัวเลข

รายงานท่ีระบุวา ปจจุบันประเทศไทยมีผูสูงอายุ 14 ลานคน คนพิการ 

2 ลานคน และคนพิการท่ีไมไดลงทะเบียนอีก 2 ลานคน เม� อรวมผู

สูงอายุ คนพิการ คนท่ีกําลังต้ังครรภเกือบ 20 ลานคน ในป 2576 

ประเทศไทยจะมีจํานวนผูสูงอายุระดับสุดยอดคือ 28% หรือเทากับ

จํานวนผูสูงอายุท่ีประเทศญ่ีปุนมีอยูในปจจุบัน นอกจากน้ันท่ีสําคัญ

คือ เม� อเทียบกับกลุมประเทศอาเซียนแลว ประเทศไทยจะกลายเปน

แชมปมีผูสูงอายุจํานวนสูสีกับประเทศสิงคโปร 

จากขอเท็จจริงเหลาน้ี ทําใหหลายฝายท่ีเก่ียวของกับการ

กํากับดูแลสุขภาวะของผูสูงวัย มองหาทางเลือกทางออกท่ีจะบริหาร

จัดการกับอนาคตของโลกผูสูงวัย ซ่ึง “อารยสถาปตย” (Universal 

Design) คือคําตอบ เพราะเปนแนวคิดการออกแบบท่ีเปนธรรม เพ� อ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับบริการสาธารณะ และผลิตภัณฑ

ตางๆ ใหเอ้ือประโยชนกับผูสูงอายุ คนพิการ ผูเจ็บปวย หรือผูท่ีมี

ความสามารถในการใชชีวิตประจําวันแตกตางจากบุคคลท่ัวไปดวย

ขอจํากัดตางๆ ใหไดมากท่ีสุด

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ถือ

เปนหน�วยงานสําคัญท่ีเขาใจ เขาถึงโจทยปญหาการสรางเสริมสุข

ภาวะของโลกผูสูงวัยในอนาคตอยางตอเน� อง โดยลาสุด สสส.ไดรวม

กับเครือขายศูนยออกแบบสภาพแวดลอมเพ� อทุกคน จัดงานประชุม

วิชาการระดับชาติดานการออกแบบเพ� อทุกคน (Universal Design) 

คร้ังท่ี 1 The First National Academic Conference on Universal 

Design: 1st NACUD2022 รูปแบบการจัดงานแบบ Hybrid ภายใต

หัวขอ “Inclusive Environment : A New Normal Life” รวบรวมและ

ถายทอดองคความรูนวัตกรรม ดานการปรับสภาพแวดลอม เพ� อผลัก

ดันนโยบายใหผูสูงอายุและคนพิการใหมีสุขภาวะท่ีดี ท่ีอาคารศูนย

เรียนรูสุขภาวะ หอง 201 เม� อวันท่ี 11 มีนาคม 2565

การประชุมดังกลาวมีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 12 

มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ (UDC) หรือเครือขายศูนยออกแบบ

สภาพแวดลอมเพ� อทุกคนเขารวม ต้ังแต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                                                                                           

ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิวิทยาเขตนนทบุรีจับคูกันทํางาน

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร คณะกรรมการบริหารแผนคณะท่ี 2                                                                             

(สสส.) และรองประธานกรรมการกํากับทิศทางการจัดปรับสภาพ

แวดลอมและระบบขนสงสาธารณะ กลาวเปดงานผานทาง Zoom 

วา สสส.ยินดีอยางย่ิงท่ีไดขับเคล� อนและผลักดันโครงการเครือขาย

ศูนยออกแบบสภาพแวดลอมเพ� อทุกคน จนเกิดเปนงานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ สะทอนใหเห็นวาภาคีเครือขายท้ังหน�วย

งานของรัฐและเอกชน ใหความสนใจตอสิทธิความเปนอยูในชีวิต

ของคนพิการและผูสูงอายุ เพราะอยูในกลุมเปราะบางท่ีตองเผชิญ

ความยากลําบากในชีวิตประจําวัน เชน การเขาถึงบริการสาธารณะ 

ท่ียังขาดแนวคิดการออกแบบเพ� อทุกคน ไมมีส่ิงอํานวยความสะดวก 

และความปลอดภัย เพ� อทําใหคนกลุมน้ีสามารถใชชีวิตประจําวันได

อยางมีศักด์ิศรี

นพ.อนุชากลาวตอวา ประเทศไทยมีคนพิการท่ีมีบัตรประจําตัว

คนพิการ จํานวน 2.09 ลานคน คิดเปนรอยละ 3.21 ของประชากรท้ัง

ประเทศ และในป 2565 เมืองไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ 

(Complete Aged Society) เพราะจะมีผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป 

รอยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศประมาณ 66.19 ลานคน และอีก 

12 ปขางหนา ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมเปนรอยละ 28 ของประชากร

ท้ังประเทศ ทําให สสส.และภาคีเครือขายคํานึงถึงการออกแบบท่ีเปน

ธรรม เพ� อพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับบริการสาธารณะ และ

ผลิตภัณฑตางๆ ใหเอ้ือประโยชนกับชีวิตประจําวันของกลุมเปราะ

บางใหมากท่ีสุด

ในขณะท่ี รศ.ไตรรัตน จารุทัศน หัวหนาศูนยเช่ียวชาญ

เฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดลอมเพ� อทุกคน กลาวรายงานวา 

วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํารวจขอมูลป 

2559 พบวาประเทศไทยมีส่ิงอํานวยความสะดวกเหมาะสมสําหรับ              

ผูสูงอายุและคนพิการ ไดแก โรงพยาบาล คิดเปน 40%, สํานักเขต              

คิดเปน 30.8%, หางสรรพสินคา คิดเปน 12.5%, บานท่ีมีสภาพแวดลอม

ท่ีเหมาะสม คิดเปน 7.3% ของประเทศ และยังมีพ้ืนท่ีท่ีตองเรงผลักดัน

ใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก ตลาดสด ศูนยบริการสาธารณสุข 

สวนสาธารณะ สถานีขนสง สถานีรถไฟ ศาสนสถาน และหองสมุด 

เพราะการออกแบบเพ� อคนท้ังมวล หรือ Universal Design (UD) ถือ

เปนการยกระดับสุขภาวะของประชากรกลุมเปราะบาง หลักสําคัญ

ของการออกแบบสภาพแวดลอมเพ� อคนท้ังมวล มีความเปนสากล

และเปนธรรม ไมเพียงแตครอบคลุมกลุมประชากรเปราะบาง แตยัง

ครอบคลุมคนทุกคน

สวน ศ.วิริยะ นามศิริพงศพันธุ ประธานมูลนิธิสากลเพ� อคน

พิการ กลาวปาฐกถาพิเศษวา สหประชาชาติมีนโยบายใหสังคมโลก

เปนสังคมสําหรับทุกคน มีสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือตอทุกคน โดยเฉพาะคน

Universal Design

อารยสถาปตยเพ� อสังคม

ตอบโจทยโลกผูสูงวัย

พิการท่ีตองใช Wheel Chair มีทางลาดเพ� อสะดวกในการเขาประชุม

รวมกิจกรรมเหมือนคนท่ัวไป คนตาบอดมีอุปกรณเตือนเพ� อเล่ียงเสน

ทางท่ีมีตนไม หลุมบอ การส� อสารกับคนหูหนวกมีลามภาษามือส� อสาร

คนพิการในเมืองไทย พิการการมองเห็น คนหูหนวก พิการ

ทางสติปญญา ตองใชการส� อสารใหรับรูขอมูลไดเทาๆ กับคนปกติ 

คนท่ีเรียนลามภาษามือตองใชเวลาเรียนถึง 5 ป คาจางลามภาษามือ

คอนขางแพง จึงตองใชเม� อจําเปน หรือการใชลามภาษามือผานทาง

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงจะชวยประหยัดคาจางลามได ขณะน้ีมูลนิธิ

สากลเพ� อคนพิการดูแล การท่ีคนหูหนวกไปเท่ียวปาเขาจะพาลาม               

ไปดวยเปนเร� องลําบาก บนปาเขามีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใชไอแพด 

โทรศัพทมือถือส� อสารใหลามชวยพูดคุยกับคนหูดีถามเสนทาง ขณะน้ี 

สวทช. (NECTEC) ทุมเททํางานวิจัยเทคโนโลยีบริหารลามภาษามือ มี

คุณภาพดีข้ึนเร� อยๆ ในขณะท่ีสมัยกอนตอง

เชาจากตางประเทศในสนนราคาท่ีแพงมาก 

แตปจจุบันเราเชาจาก สวทช. ถูกกวาการเชา

จากตางประเทศ สงผลใหนวัตกรรมในเมือง

ไทยมีการพัฒนาเดินหนาไปไดอยางดีย่ิง 

นอกจากการประชุมดานวิชาการแลว 

ภายในงานยังมีการมอบรางวัลบทความ

ดีเดน บุคคลตนแบบ องคกรตนแบบ                         

Universal Design presented by TOTO                   

โดย นายทาคายะสุ ชิมาดะ ประธานบริษัท 

โตโต (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงองคกรตนแบบ

ท่ีไดรับรางวัล ประกอบดวย กรมสงเสริม

และพัฒนาทรัพยสินมีคาของรัฐ กรมธนารักษ, เทศบาลนครรังสิต, 

เทศบาลนครหนองตองพัฒนา เชียงใหม, ชมรมเพ� อคนพิการ จ.เลย, 

องคการบริหารสวนตําบลนาชุมเห็ด 

ประเภทรางวัลบุคคลตนแบบ นายกฤษณะ ละไล ประธาน

มูลนิธิอารยสถาปตยเพ� อคนท้ังมวล, นายกรกิจ พวงมาลี ผูประสาน

งานชุมชน กทม., นายมานพ ตันสุภายนต ประธานชมรมผูสูงอายุ

เทศบาลหนองตองพัฒนา เชียงใหม, รศ.ดร.พญ.สิรินาถ ตงศิริ                                                                                 

รองคณบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, นายจําเนียร มานะกลา 

สาธารณสุข จ.ตรัง.

นายทาคายะสุ ชิมาดะ ประธานบริษัท 

โตโต (ประเทศไทย) จํากัด กลาวปาฐกถาพิเศษ

หัวขอเร� อง “The Revolution of Universal Design 

Restroom” วิวัฒนาการออกแบบหองน้ําเพ� อ                                                                          

ทุกคนวา ดวยความมุงมั่นในการพัฒนาธุรกิจ

สรางสังคมไทยสําหรับทุกคน ดวยเปาหมาย

ใหทุกคนออกไปใชชีวิตขางนอกบานไดอยาง

สะดวกกายสบายใจ มุงหวังใหธุรกิจทองเที่ยว

มีชีวิตชีวา ยกระดับสังคมไทยสรางเสริมความ

ตระหนักรู้ ในการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 

ดวยการสนับสนุนงานวิจัย Universal design 30 ป การ

ออกแบบหองน้ําขึ้นอยูกับสังคม กฎหมาย วัฒนธรรมของแตละ

ประเทศ แตขณะเดียวกันยึดหลักสถิรศาสตรทําใหทั่วโลกมี

ความใกลเคียงกัน ดังนั้นการออกแบบเปน

ไปตามมาตรฐานสากล หองน้ํามีความเปน

อเนกประสงคมากขึ้น ทั้งความสูงของเคร� อง

สุขภัณฑ ราวจับ ทุกอยางถูกสุขอนามัย การ

ใชรถเข็นเขาไปในหองน้ําไดอยางสะดวก

สบาย ผูที่มีถุงทวารเทียมผานทางหนาทองก็

ใชหองน้ําไดสะดวกมากขึ้น การออกแบบยัง

คํานึงถึงผูพิการผูสูงอายุที่ไปไหนมาไหนดวย

ตัวเอง การเดินทางไปสนามบิน ศูนยการคา 

สถานทีต่างๆ ดวยแนวคดิมาตรฐานญีปุ่น การ

ทําหองน้ําอเนกประสงค เปนการออกแบบเพ� อใชหองน้ําไดนาน 

15-30 ป เพราะถาออกแบบหองน้ําไมเหมาะสมก็ตองทนใชนาน

ถึง 30 ป กอกน้ํา สุขภัณฑอัตโนมัติ เปนผลิตภัณฑที่ถูกสุขอนามัย.

รศ.ไตรรัตน จารุทัศน

ทาคายะสุ ชิมาดะ

มาตรฐานญ่ีปุนออกแบบหองนํ้าใชไดนาน 15-30 ป


